https://thuviensach.vn

Mục lục

Mở Đầu

Chương 1: Lưỡng Lự

Chương 2: Khoảnh Khắc Thế Kỉ

Chương 3: Không Kích

Chương 4: Truyền Tin

Chương 5: Thi Hành

Chương 6: Đòn Chí Tử! Say Sóng!

Chương 7: Tia Chớp Băng

Chương 8: Cách Cái Chết 5000 Mét

Chương 9: Quyết Định Của Tsunade

Chương 10: Trái Tim

Chương 11: Nước Mắt Hóa Băng

Chương 12: Bom Người

Chương 13.1 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 13.2 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 14: Mệnh Lệnh Đầu Tiên

Chương Kết - Gửi Ngài Hokage Đệ Lục

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Mở Đầu

Một cơn gió mạnh đang thổi trên bầu trời cao, phía trên đó cách mặt đất khoảng 500 mét. Sai quay lại nhìn Naruto

Naruto liếc nhìn căn cứ của kẻ thù bên dưới. Naruto nói: "sẽ không có vấn đề gì đâu".

Sai đáp lại: "Nhưng mà, cánh tay của cậu sẽ".

Naruto nói to lên: "Với bọn chúng thì chỉ cần 1 cánh tay là đủ rồi". Sai sử dụng Choujyuu Giga để tạo ra một con chim lới, dưới sự bao trùm của bóng tối, họ không thể nhìn thấy rõ mặt đất

Tuy nhiên, từ hướng nhìn của Naruto, thì cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt đất một cách rõ ràng. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng họ vẫn có thể

thấy kẻ thù đang ẩn nấp phía trong thung lũng của một ngọn núi vì ngọn đuốc của những kẻ canh gác vẫn còn cháy sáng

Từ khắp nơi, có một vài kẻ bề ngoài như một nhẫn giả đang đi qua lại.

Sai nhìn nét mặt Naruto và nói: "Thành trì này được xây dựng dựa trên yếu tố tự nhiên"

Naruto nghiến răng giận dữ nói: "Tên Garyo đó lại di có thể sống trong một khung cảnh như vậy sao. Chỉ bởi vì thế này mà những người của làng sóng bị giết hại sao"

https://thuviensach.vn

Một năm sau kết thúc của cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, đó là một buổi chiều tháng 9 với gió thổi mạnh

Khi gió vẫn tiếp tục thổi mạnh qua thung lũng. Để kẻ thù không nhìn thấy, Sai và Naruto bay trên cao với một con chim lớn. Sai và Naruto nghĩ

rằng nơi mà họ đang bay vòng quanh chính là căn cứ của Garyo Không cần phài suy nghĩ nhiều thế đâu, Naruto. Sau khi kết thúc cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, thì không có nghĩa đó là cuộc chiến cuối cùng của nhân loại đâu. Tuy nhiên, thật không may là lại có kẻ lại kế thừa ý chí và kế hoạch của Madara như thế này"

Trước khi Sai nói xong, Naruto từ trên con chim lớn nhảy xuống và hét lên: "Garyo chính là kẻ như thế đúng không?"

Naruto từ trên bầu trời đêm lao xuống. Naruto đã kết ấn bằng cách dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay trái, chắp chúng lại với nhau. Từ sau trận đại chiến với Sasuke, Naruto đã bị mất cánh tay phải.

Đây là kiểu kết ấn mới do chính Naruto tự hoàn thiện.

Tajyuu Kage Bunshin no Jutsu!. Ngay khi kẻ thù nhận ra Naruto đang ở đây thì đã quá muộn vì ảnh phân thân của Naruto đã bao vây khắp căn cứ

của Garyo.

"Có kẻ thù tấn công, mau bảo vệ cho ngài Garyo", tiếng báo động có vẻ giận dữ vang ra khắp nơi.

Vì các căn cứ, nơi ở của kẻ thù được xây dựng trong các vách đá, nên khi nghe có tiếng báo động, kẻ thù đã ào ạt lao ra từ những khu căn cứ đó.

Các phân thân của Naruto đã đồng loạt ném phi tiêu về kẻ thù, một vài trong số chúng đồng loạt trúng đòn và ngã quỵ xuống. Naruto đã bị một kẻ

thù đứng sau chặt đầu, Trong một chốc, các ảnh phân thân bị giải trừ và bốc khói.

https://thuviensach.vn

Lúc nãy ở phía trên cao giữa căn cứ, sát khí tỏa ra ở trên cao và chốc lát khu căn cứ này đã trở thành một chiến trường.

Naruto ở trên cao đảo mắt qua lại. Trước đó Naruto đã nhận được thông báo của Kakashi là tìm kiếm một cái hang nào đó Hang động đó có đặc điểm là có 2 tảng đá hình chiếc răng năng treo lơ

lửng ở đầu hang động. Trong hang động, kẻ địch không thể tiếp cận được vì trong đó có rất nhiều ngả rẽ ra các ngọn núi, nhưng nơi này là nơi có thể

vào nhưng cũng có thể trốn đi một cách dễ dàng. Đây chính là hang động mà Garyo đang trú ẩn. Đó là thông báo mà Naruto nhận được từ Kakashi.

Nếu hắn ta có ý định chạy trốn, thì hắn không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bỏ trốn từ cái hang đó.

Bên trong hang động, các tên linh cánh đang bảo vệ cho một người đàn ông nhỏ nhắn đang kéo vạt áo của mình bỏ đi vội vã Naruto hét lên: "Garyoooooo, ngươi tên khốn kiếp, ta nhất định sẽ

không để ngươi trốn thoát đâu".

Lúc này một nhẫn giả của phe kẻ thù đứng trước mặt Naruto. Đó là một nhẫn giả có trang phục phủ đầy tuyết trắng. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu trắng có hoa văn.

Naruto hét lên: "Đừng cản đường ta". Naruto đã ném thanh kunai về

phía của hắn.

Tuy nhiên, ngay khi cây kiếm của hắn chuẩn bị chạm vào thanh Kunai của Naruto, thì tên nhẫn giả đeo mặt nạ trắng bỗng nhiên biến mất như

sương mù. Ngay sau đó, Naruto chú ý rằng, sau lưng cậu ta đang bị ai đó chạm vào.

"Hyouton: Jisarenhyou".

https://thuviensach.vn

Lúc này phía sau lưng của Naruto như bị tê liệt. Naruto ngã quỵ xuống nhưng không phải hoàn toàn. Naruto cố gắng gồng chân của mình. Cậu ấy quay lại và vung kunai để đối phó với kẻ đeo mặt nạ. Nhưng Naruto không thể làm được.

Naruto run rẩy nói: "Cá... cái... cái gì thế này?". Naruto cảm thấy bên trong cơ thể mình như đang bị nứt ra và nó dẫn chuyển sang những cơn đau.

"Biki, biki... bikibikibikibiki!".

Lúc này cả trong lẫn ngoài của Naruto đang dần bị đóng băng.

"Uhhhhhhhhhhhhhh... ". Naruto quỵ xuống và rên rỉ. Hơi thở trắng toát thoát ra từ miệng Naruto.

Mặc dù buổi tối, không khí của vùng núi khá lạnh lẽo, nhưng dù sao vẫn còn là tháng chín. Hai hàm răng của Naruto liên tiếp đập vào nhau, Naruto run lên vì cái lạnh buốt.

Kể từ khi bị kẻ đeo mặt nạ dùng "tủ lạnh chi thuật" thì cả cơ thể của Naruto đang bị đóng băng nhanh chóng. Băng giá tiếp tục phủ lên người Naruto, xung quanh cánh tay, bàn chân và sắp lan lên tới mặt.

Bikibikibikibikibiki. Tiếng đóng băng ngày càng to lên.

Naruto cố gắng cử động cơ thể của mình. Nhưng dù cố lắm Naruto chỉ

có thể làm 1 vài lớp băng mỏng vỡ ra và rớt xuống. Những tảng băng đóng lại khiến cơ thể Naruto như bị xiềng xích. Naruto hoàn toàn bị bất động.

Kẻ đeo mặt nạ không chú ý đến việc Naruto đang bị đóng băng và hắn đi về phía của Garyo.

https://thuviensach.vn

"Lối này, thưa Garyo". Garyo đứng yên và không cử động, 3 kẻ bảo vệ

hắn đã ngã gục xuống sau 1 tiếng âm thanh nào đó.

Dùng đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ của mình, kẻ đeo mặt nạ xem xét kĩ

lưỡng một cái gì đó.

Trong bóng tối, từ phía sau lưng của Gyrao xuất hiện một cánh tay đang cầm Kunai.

Naruto đã dùng thanh Kunai kề vào cổ của Gyora, và nói: "Nghĩ lại thì thì ta đã mơ hồ nghĩ rằng chính Haku là kẻ đang đeo chiếc mặt nạ".

"Sử dụng băng thuật thế này... tên khốn ngươi... là một tên tội phạm đến từ làng sương mù, phải không hả?".

Kẻ đeo mặt nạ nhìn vào cơ thể của Naruto mà hắn vừa giết lúc nãy và nói: "Đúng như ta dự đoán, ngươi không phải chính thể"

"Nghĩ lại thì ngươi chính là Uzumaki Naruto, kẻ đã đánh bại Madara, ta không nghĩ ngươi lại bị hạ gục dễ dàng như vậy"

"Bum, lúc này thì cái xác của phân thân Naruto đang bị đóng băng biến mất. Các tảng băng rớt ra và vỡ tan nát cùng lúc tạo ra một thanh vô cùng lạnh lẽo"

Naruto và kẻ đeo mặt nạ đưa mắt nhìn nhau

Kẻ đeo mặt nạ hét to: "Mau thả Garyo ra mau"

Naruto liếc kẻ thù và nói: "Hiện thời thì ngươi không phải là kẻ ra lệnh cho ta đâu, vì các ngươi mà hàng trăm người của Sóng quốc bị giết hại"

"Giết hại bọn chúng chỉ là để thực hiện lí tưởng của bọn ta"

https://thuviensach.vn

"Lí tưởng của Madara sao? Cái lí tưởng đó vẫn còn tồn tại sau cuộc đại chiến sao hả?"

Garyo ngắt ngang lời nói của Naruto và nói: "Madara chỉ là một kẻ

thất bại mà thôi"

"Ông ta đã đưa tất cả mọi người vào cái thế giới ảo thuật vĩnh cửu"

"Tuy nhiên ý định và những gì ông ta làm đều không có gì là sai trái cả"

Vạt áo của Garyo bị gió thổi tung lên và hắn nói tiếp:

"Để giúp thể giới thoát khỏi giao tranh. Vì cái chính nghĩa và lợi ích chung, Madara không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Nguyệt Nhãn"

"Bởi vì Uchiha Sasuke mà kế hoạch Nguyệt nhãn này bị lãng quên mãi mãi sau khi Uchiha Madara chết"

"Tuy nhiên, nói một cách chính xác, cái lí tưởng đó vẫn chưa chết. Sẽ

có vài cách để thực hiện nó, từng bước, từng bước, chúng ta sẽ có thể thực hiện lí tưởng của Madara. Bọn ta tin tưởng vào việc đó"

"Bọn người đang dự định làm cái gì hả" Naruto hét lên

"Công lý là gì? Đó là mọi người đều bình đẳng như nhau"

"Cái thế giới này đầy bất hạnh chính là do sự bất bình đẳng mà ra. Vì vậy, để có thể thực hiện sử bình đẳng. Chúng ta nên làm gì?"

"Đó chính là sự kiểm soát sự tự do của mọi người. Sự tự do làm ra tiền, sự tự do của bọn ta có thể giúp kiểm soát nhiều thứ khác nhau. Bọn ta đấu tranh để có thể kiểm soát cái tự do đó"

https://thuviensach.vn

"Nếu kế hoạch này của bọn ta thành công, nó sẽ mau chóng lan ra các quốc gia khác, từ đó bọn ta sẽ đứng đầu và cai quản cái quyền tự do đó của khắp thế giới, từ đó thế giới sẽ bình đẳng. Đó chính là ý nghĩa thực sự lí tưởng của Uchiha Madara. Chính vì vậy, mà trật tự thế giới mới sẽ được thiết lập"

Naruto nghiến răng và nói: "Và vì lý do này, mà các ngươi đã chọn Sóng quốc để thử nghiệm sao?"

"Các ngươi thậm chí còn giết tất cả mọi người ở nơi đây khi mà họ

còn không có khả năng chiến đấu"

"Ngay từ lúc đầu, nơi đây đã là một quốc gia hòa bình rồi, chính bọn khốn các ngươi đã mang đến nỗi đau và sự thù hận"

"Cái thế giới này còn sự bất bình đẳng ngày nào thì ngày đó không có bất kì một quốc gia nào mà không có nỗi buồn và sự thù hận cả"

"Tại quốc gia này, không có ngôi làng nào cả. Đó là lý do tại sao mà nhiều người bỏ làng của mình tụ tập lại với nhau. Những kẻ này tất cả đều đến định cư tại quốc gia này"

"Khi bọn chúng cảm thấy ghê tởm, bọn chúng sẽ giết hại lẫn nhau.

Nhẫn giả tại đây chỉ có một ước mơ là được sống và trưởng thành như

những người dân bình thường, có được một cuộc sống tốt đẹp từ đây đến khi già. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã phải học cách tàn sát lẫn nhau, việc này đến nay vẫn chưa có hồi kết"

"Vậy có thể làm gì? Đối với người dân ở Sóng quốc này, bọn họ cảm thấy khinh bỉ nhẫn giả. Bọn họ nghĩ có thể dùng tiền mua nhân phẩm của nhẫn giả. Khi cần sức mạnh quân sự, bọn chúng sẽ dùng tiền để thuê các nhẫn giả chiến đấu và bọn chúng không cần phải nhúng tay của mình vào"

https://thuviensach.vn

"Nghĩ cho thấu đáo thì mọi việc có thể dùng tiền để giải quyết. Tiền!

Tiền! Tiền! không có tiền thì không thể làm gì được. Ngay cả những đồng đội của ngươi cũng có thể hiểu được điều này"

Naruto quay lại nhìn kẻ đeo mặt nạ

"Con trai của ta bị một bầy ong cắn, nó đã được vận chuyên tới một bệnh viện. Tuy nhiên tại đó không có một bác sĩ nào cả. Ngay cả bệnh viện kế tiếp cũng vậy, thậm chí là cái thứ 3 cũng không có bác sĩ. Không bệnh viện nào có bác sĩ cả"

"Cuối cùng khi chúng ta gặp được một pháp sư bí ẩn, không thể xem hắn là một bác sĩ được, thì con trai của ta đã có biểu hiện shock và đang trên bờ vực của cái chết"

"Tất nhiên, những câu thần chú thì hoàn toàn vô dụng. Nếu nó được cứu chữa kịp lúc thì biết đâu nó đã có thể sống tiếp. Tuy nhiên tất cả bác sĩ

của quốc gia này đều biến mất. Ngươi nghĩ việc đó tại sao lại xảy ra?"

"Đó chính là tại cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, ngũ đại cường quốc đã thuê sạch bọn họ để chữa trị cho các nhẫn giả bị thương"

"Nếu có sự hòa bình tại cái quốc gia này. Làm gì có việc dùng tiền để

chà đạp người khác như vậy. Như vậy mà ngươi nói rằng nơi đây không có nỗi buồn và sự hận thù sao?"

"Lúc này, kẻ đeo mặt nạ bất ngờ đặt bàn tay xuống dướt đất"

"Hyouton: Jisarenhyou". Vô số những cột băng mọc ra, đâm xuyên qua trần của hang động. Tuy nhiên nơi mà Naruto và Garyo đứng thì lại được bảo vệ một cách thận trộng. Lối thoát của hang động đã bị bịt lại"

"Với Hyouton: Jisarenhyou của ta, mọi thứ sẽ bị đóng băng, người sẽ

không có cách nào trốn thoát nữa đâu. Mau thả Gyaro ra mau"

https://thuviensach.vn

Nhẫn giả của kẻ địch đã tập hợp lại bao vây Naruto Naruto nói với Gyora:

"Ta rất tiếc và cảm thấy có lỗi với con trai ngươi"

"Tuy nhiên, ta không thể chấp nhận được việc mà bọn ngươi đang làm, chỉ bởi vì bọn ngươi muốn từ bỏ cái gọi là tự do của mỗi con người mà giết hại bọn họ sao?"

"Làm như vậy thì ngươi nghĩ những người còn lại sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Những gì ngươi làm chỉ khiến lòng hận thù ngày càng tăng lên mà thôi"

Kẻ đeo mặt nạ nói với Naruto:

"Không có cuộc cải cách nào mà không có nỗi đau cả. Đây là điều tất yếu để xây dựng một trật tự thế giới mới"

Naruto nói tiếp:

"Vậy tại sao các ngươi lại cứ phải thực hiện cuộc cải cách đó bằng những việc như thế này?, ta không muốn tranh luận nhiều với bọn ngươi tại đây"

"Nếu ngươi không ủng hộ bọn ta, thì bọn ta nhất định phải làm ngươi thay đổi suy nghĩ, dù rất khó, nhưng ta không có ý định đấu với ngươi"

Không nói một câu nào, Naruto ôm Garyo bằng một tay đạp vào đất và nhảy lên cao

"Tính bỏ chạy sao?", bị lỡ một nhịp nhưng kẻ đeo mặt nạ cũng đã nhảy lên như Naruto, hắn nhanh chóng kết ấn

"Băng kiếm chi thuật"

https://thuviensach.vn

"Những âm thanh như tiếng nứt của băng xuất hiện khắp nơi. Độ ẩm của không khí ngưng tụ, rất nhiều mỏm đá có lớp băng nhọn chĩa ra tấn công Naruto. Những lớp băng đó sáng lấp lánh và tỏa sáng"

"Tuy nhiên, Naruto cười te toét và giễu cợt kẻ đeo mặt nạ"

"Ngay khi lưỡi kiếm băng sắp đâm vào người của Naruto, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc màu đen đã cứu Naruto"

"Tiếng của một con chim vang dội cả thung lũng"

"Kẻ đeo mặt nạ đã tiếp đất, và dùng con mắt màu xanh nhạt của mình nhìn lên con chim đã cứu Naruto"

"Đúng lúc lắm", "Mọi việc có lẽ đang xấu đi, phải không?". Phía trên một con chim lớn Sai và Naruto đang nói chuyện với nhau Chuyển cảnh Naruto nói chuyện với Inari (cậu bé mà Team 7 gặp khi làm nhiệm vụ đầu tiên)

"Mới đây mà đã 6 năm rồi nhỉ....Khi đó anh mới có 12 tuổi. Nhóm 7

khi đó đang trên đường hoàn thành một nhiệm vụ. Thầy Kakashi, Sakura và cả cái tên Sasuke cũng có ở đó"

"6 năm rồi sao...Inari nói với Naruto. Lúc này Inari đã 14 tuổi nhưng cậu bé trông có vẻ trưởng thành hơn độ tuổi của mình. Eo của Inari có đeo một chiếc túi da trong đó có một cây búa và lưỡi cưa"

"Nhưng mà anh Naruto này, anh có chú ý đến..."

"Em đang nói tới cánh tay phải này đúng không?"

Inari nhìn cánh tay phải của Naruto. Trong trận đấu với Sasuke, Naruto đã bị mất cánh tay phải.

https://thuviensach.vn

Naruto mở miệng rộng ra và cười to: "Cái này thì không có vấn đề gì cả. Mặc dù mất đi cánh tay này nhưng những thứ mà anh có được lại quan trọng hơn rất nhiều"

"Bà già Tsunade đang làm cho anh một cánh tay nhân tạo rồi, đừng lo lắng nữa Inari"

"Em hiểu rồi"

"Mà này, rút cuộc thì ở Sóng quốc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhớ lại khoảng thời gian lần đầu gặp anh Naruto, nhờ có anh mà em và ông nội mới có thể hoàn thành chiếc cầu đó. Nghĩ rằng nó có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người"

"Nhờ vào cây cầu Naruto, mà phương tiện ngày càng phát triển.

Những thương gia giàu có cũng chú ý đến nơi này nhờ đó mà thương mại ngày càng tăng cao. Nhưng ngược lại thì người dân nơi đây đã thay đổi.

Trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tương tự như Gato, họ là kẻ sẵn sàng bất chấp tất cả vì đồng tiền"

"Vào khoảng thời gian Pain hủy diệt Konoha, khi em đang tới Konoha sửa chữa em đã định kể anh việc này, nhưng rút cuộc lại không có thời gian, Sóng quốc đã trở thành một quốc gia như vậy đó"

Sau một hồi im lặng, Naruto đứng dậy và tiến lại gần để nhìn ngôi mộ

của Momochi Zabuza và Haku

Ngôi mộ của 2 người bọn họ chỉ được xây dựng một cách thô sơ. Khi cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4 kết thúc, Kakashi đã cắm lại vào mộ của Zabuza thanh kiếm Kubikiribouchou. Cây kiếm này đã từng bị đồng đội cùa Sasuke là Suigetsu lấy đi

https://thuviensach.vn

Một cơn gió mạnh thổi ngang hoa làm cho hoa và cỏ cạnh mộ đong đưa

Naruto ngày nào khi đấu với 2 người bọn họ chỉ là một cậu bé 12 tuổi giờ đây có một điều chắc chắn là Naruto đã trưởng thành hơn hồi đó rất nhiều.

"Nói đến việc này, ông già Tazuna thế nào rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ?"

Sau một hồi lưỡng lự, Inari đã nói thật lòng của mình

"Khi mà Tobishachimaru chưa làm xong, thì ông vẫn luôn ngủ lại qua đêm tại bến cảng của các nhà máy đóng tàu"

"Ông ấy lại xây dựng một con tàu mới sao"

"Tàu thì đúng là tàu, nhưng con tàu này có thể bay trên bầu trời"

"Để làm gì thế?"

"Vì Sóng quốc thôi, ông ấy đang muốn xây dựng một chuỗi hệ thống vận chuyển hàng hóa mới"

"Nếu con tàu Tobishachimaru được xây xong, Sóng quốc có thể vận chuyển hàng hóa khắp cả thế giới"

"Hiện tại đến giờ, người dân vẫn phải vận chuyển hàng hóa bằng được thủy nhưng nó mất rất nhiều thời gian, nếu có Tobishachimaru thì có thể

vận chuyển hàng hóa nhanh chóng"

"Nghe giọng điệu của Inari khi kể, mặc dù đây là một việc tốt nhưng Inari lại kể với tâm trạng buồn bã"

"Thực tế thì đây là một bí mật, nhưng với anh Naruto thì em có thể tiết lộ mọi thứ cho anh biết"

https://thuviensach.vn

"Sóng quốc sẽ cho ra mắt con tàu bằng cách bay qua các nhiều quốc gia khác. Mọi người sẽ được thấy sự lợi hại cùa Tobishachimaru"

"Càng nhiều người biết, Sóng quốc sẽ thu được càng nhiều tiền. Nếu có nhiều tiền, Sóng quốc sẽ lập tức xây dựng một con tàu khác và dự định sẽ bán nó cho ngũ đại cường quốc"

"Đây vẫn còn là một bí mật, khi mà ông nội cho con tàu ra mắt bằng chuyến bay sang các quốc gia khác nhất định sẽ thuê nhẫn giả ở Konaha bảo vệ cho nó"

"Nhưng mà thế này, có một vài nhẫn giả cũng có thể bay lượn trên bầu trời. Con tàu này có thể bay lên trời thật sao?"

"Trong khi ngũ đại cường quốc dành toàn bộ thời gian cho chiến tranh, thì Sóng quốc liên tiếp phát triển những công nghệ mới"

"Nó có to không?"

"Theo như ông nội nói, thì em nghĩ nó có thể chứa 50, đến 60 người.

Nếu có nhiều tiền, thì Sóng quốc sẽ xây một cái to hơn nhiều"

"Nhưng làm cách nào để con tàu này có thể bay được thế"

"Phía trên nó có một quả bóng khổng lồ. Bên dưới quả bóng khổng lồ

có chỗ chứa con người và hành lý"

"Khi dùng lửa đốt cháy không khí bên trong quả bóng, không khí bên trong sẽ nhẹ hơn không khí bên ngoài nên con tàu có thể bay lên cao"

"Phía sau đuôi tàu có thêm 6 cánh quát giúp cho con tàu có thể chuyển động về phía trước"

"Trong đầu của Naruto liên tưởng tới một cái rổ tre có chứa nhiều quả

bong bóng lơ lẫn trên không trung"

https://thuviensach.vn

"Bỗng đâu một đàn quạ bay tới mổ vào những quả bong bóng làm chúng nổ. Những người trên đó bắt đầu rơi xuống"

"Anh thật sự không muốn ngồi trên cái con tàu đó một chút nào cả.

Nhưng bay lên cao như vậy có thật sự an toàn không?"

"Tobishachimaru nhất định sẽ lấy đi công ăn việc làm của nhiều người. Chắc chắn bọn họ sẽ bỏ Sóng quốc đi"

Inari ngước lên nhìn thẳng mặt Naruto và nói:

"Ngay từ lúc đầu, những người dân ở Sóng quốc tìm kiếm thu nhập từ

việc vận chuyển hàng hòa bằng tàu. Nhưng con người xem việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu là sinh mạng của mình sẽ mất đi việc làm chỉ bởi vì con tàu Tobishachimaru này"

"Và sau đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhất định mọi người sẽ căm ghét con tàu bay Tobishashimaru này. Và đương nhiên, những người đóng tàu cũng sẽ trở nên căm hận Sóng quốc"

"Tiền! Tiền! Tiền, không có tiền thì không thể làm gì cả, những câu nói của Garyo bỗng xuất hiện trong lỗ tai của Naruto"

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Naruto. Inari lập tức đổi chủ đề

khác

"Cám ơn bọn anh đã bắt được Garyo. Những kẻ đó ngay từ đầu đã chống đối việc xây dựng con tàu bay Tobishachimaru. Bọn chúng thường tấn công thợ mộc và giết chết bọn họ. Bọn chúng sẽ bị tống giam ở

Houzukijyou, phải không?"

"Ừ...hình như là vậy đó"

https://thuviensach.vn

"Houzukijyou là nơi mà ngũ đại cường quốc đã cùng nhau bỏ chi phí ra để xây dựng nó tại làng Cỏ. Nơi đây được dùng để tống giam những tên tội phạm. Ngũ đại cường quốc cùng nhau quản lý nơi này"

"Mà này anh Naruto, em nhớ anh đã từng một lần bị nhốt vào Houzukijyou đúng không, hình như là phạm tội nhìn trộm phụ nữ tắm"

"À, đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi"

Sau khi nghe Naruto nói vậy, Inari cười to, Naruto thấy vậy cũng cười theo.

"Thế giới liên tục thay đổi nhanh chóng, tiền bạc, kunai, nhẫn thuật, tùy theo cách sử dụng chúng mà sẽ có những việc tốt hoặc việc xấu".

Inari gật đầu

"Nếu tất cả mọi người đều sử dụng tiền bạc hay nhẫn thuật một cách chính đáng thì tốt biết bao nhiêu. Khi đó những kẻ như Garyo sẽ không xuất hiện nữa"

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 1: Lưỡng Lự

Như thường lệ, Naruto đang ăn một bát mì Ramen thì bỗng nhiên đưa đầu ra ngoài quán.

"Thầy Kakashi, thầy Kakashi!".

Mặc khác thì Kakashi không chú tâm đến tiếng gọi của Naruto.

Kakashi đang mải mê đọc cuốn sách yêu thích của mình là Icha Icha.

Kakashi đang đọc chương thứ 3 của cuốn sách, vì chương này là chương hay nhất trong cuốn sách nên Kakashi mải mê đọc mà không để ý đến mọi việc xung quanh.

Kakashi đọc say mê đến nỗi không nghe thấy tiếng kêu của Naruto và đi qua Naruto.

"Thầy Kakashi".

Với Naruto, thì cậu ấy không phải là loại người hiểu được tâm lý của người khác dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Chuyện gì vậy? Em gọi thầy từ nãy đến giờ rồi... thầy chưa lớn tuổi đến mức bị lãng tai mà phải không?".

"Hừm? À... là em đó hả Naruto?" Kakashi thở dài một cái.

https://thuviensach.vn

"Không có gì... thầy xin lỗi... thầy đang chú tâm vào quyển sách nên không nghe tiếng em gọi... À mà cánh tay nhân tạo của em thế nào rồi?".

"Cũng tốt, nhưng mà vẫn chưa quen lắm".

"Mà phải rồi, thầy Kakashi, thầy vẫn chưa tổ chức lễ nhậm chức sao?".

"Uhm" Kakashi tiến lại gần Naruto.

"Thầy thì không giỏi việc sắp đặt mọi thứ cho lắm".

"Ngày hôm nay khi đi đến đâu, Kakashi đều bị hỏi câu hỏi này".

"Tất nhiên là Kakashi đã sẵn sàng tâm trí cho việc trở thành một vị

Hokage".

Tuy nhiên, trong tâm trí Kakashi anh luôn nghĩ mình không phù hợp để trở thành một Hokage. Một khi lễ nhậm chức diễn ra thì anh không thể

từ chối nó được nữa".

"Cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4 đã chấm dứt, không cần phải vội vàng trở thành một Hokage tiếp theo đâu nhỉ?" Kakashi vẫn luôn đặt câu hỏi này trong tâm trí của anh.

"Nhưng mà ngọn núi Hokage đã hoàn tất việc khắc mặt của thầy lên rồi mà" Naruto vừa nói vừa dùng cánh tay phải mới của mình đưa bát mì Ramen lên húp.

"Tất cả mọi người đều đang chú ý đến việc này... đầu tiên hiện tại ai đang là Hokage; là thầy hay là bà già Tsunade, cái này vẫn chưa rõ ràng?".

"Bởi vì Ngài Tsunade vẫn đang khỏe mạnh mà. Chính vì vậy mà thầy...".

https://thuviensach.vn

"Bà già Tsunade đã không còn phù hợp để làm một Hokage nữa rồi"

Naruto nói một câu kì quặc và không ai tưởng tượng được.

"Là vì cuộc chiến vừa rồi, suýt chút nữa bà già Tsunade đã mất mạng nên hiện giờ có một vài việc mà bà ấy đã không còn nổ lực hết sức của mình để làm".

"... là vậy sao?".

"Em nghĩ nếu giờ bà ấy không có việc gì làm, bà ấy sẽ đi cả ngày để

uống rượu và cờ bạc. Cái này có lẽ hợp với độ tuổi của bà ấy hơn, thầy không nhận ra việc này sao?".

Naruto cười to.

"Này, tại sao em nói thiệt tình như vậy chứ? Kakashi không thể cười như Naruto được. Bởi vì sau khi nói xong câu đó thì đằng sau Naruto, đã xuất hiện một bóng đen đang nổi giận sôi máu".

"Bà già Tsunade đã lớn tuổi rồi, đây là thời điểm tốt nhất để bà ấy được nghỉ hưu và tận hưởng tuổi già".

"Uhm...là vậy sao?" Kakashi bối rối.

"Ngài Tsu... Tsunade vẫn còn trẻ mà, thầy thật sự nghĩ như vậy đó".

"Trẻ đến mức độ nào? Mặc dù từ trước tới giờ thì thầy Kakashi không quan tâm về việc này nhưng nếu thầy đến gần và nhìn bà ấy, gương mặt của bà ấy đã phủ đầy nếp nhăn rồi đó".

"Naruto nói về vấn đề này rất to tiếng" Naruto không chú ý đến phía sau. Lúc này phía sau bóng đen đó càng ngày càng tăng mức độ sôi máu lên.

https://thuviensach.vn

Trong tâm trí của Kakashi thì anh muốn Naruto đừng nói đến việc này nữa.

"Tại sao thầy lại bối rối đến như vậy, thầy Kakashi?".

"À, em không thể nói nhỏ được. Bà ấy rất nóng tinh và hung dữ nữa".

Trong suy nghĩ của Kakashi nghĩ thầm: "Kì này thằng nhóc này chết chắc rồi".

Kakashi nhắm đôi mắt lại, anh không muốn nhìn thấy cảnh nắm đấm của Tsunade đấm thẳng vào đầu của Naruto.

Tuy nhiên, Bam! Tiếng đánh mạnh đến mức dù không muốn nghe, nhưng anh vẫn phải nghe.

"Ai hung dữ hả!" Tsunade giận dữ nói to.

"Ta hung dữ la do mi gây ra đấy".

Khi Kakashi mở mắt ra, thì anh nhìn thấy một cục u to trên đầu của Naruto. Naruto đã đo ván và nằm gục xuống đất.

"Kakashi" Tsunade trừng mắt nhìn Kakashi và hỏi.

"Vâng" giọng Kakashi như đứt ra.

"Tôi...Tôi nghỉ Ngài Tsunade vẫn còn trẻ để giữ chức Hokage".

"Ngươi vẫn chưa chọn được ngày để tổ chức lễ nhậm chức hả?".

"Ngươi đang do dự phải không?" Nét mặt Tsunade dịu lại.

"Ta cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy".

"Vâ... vâng".

https://thuviensach.vn

"Một khi đã trở thành Hokage, thì ngươi không thể sống cuộc sống mà ngươi ước nữa, mọi thứ khác cũng không được như trước kia".

Tsunade chỉ tay về hướng Naruto đang nằm đo ván trên đất.

"Dù sớm hay muộn, trước sau gì thằng ngốc Naruto này cũng sẽ

không còn được ồn ào khắp nơi và ăn Ramen thoải mái như vậy nữa đâu"

(ý Tsunade là sau này Naruto cũng sẽ trở thành một Hokage và không còn sống một cuộc sống như trước kia nữa".

Kakashi im lặng lắng nghe những gì Tsunade đang nói.

Tsunade nói: "Người xứng đáng trở thành Hokage đệ Lục không ai khác ngoài ngươi, Kakashi".

"Naruto có thể rất mạnh, nhưng ngươi thấy đấy, nó vẫn chưa đủ chững chạc để trở thành một Hokage, không phải ở hội nghị ngũ đại Kage, các Kage đã chấp nhận ngươi là một Hokage rồi sao?".

"Tại vì ở thời điểm đó, tôi vẫn còn Sharingan".

"Từ khi tôi mất Sharingan đến nay, tôi cũng mất luôn khả năng sử

dụng Raikiri...".

"Nhờ có khả năng nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương của Sharingan mà tôi mới có thể hoàn toàn luyện thành chiêu thức Raikiri, người như tôi bây giờ mà trở thành một Hokage thì làm sao có thể bảo vệ

được Konoha? Đó là điều làm tôi trăn trở nhất".

"Kakashi".

"Xin lỗi Tsunade... về vấn đề này... hãy đợi đến khi nhiệm vụ này hoàn thành hãy bàn đến nó".

https://thuviensach.vn

"Cậu sẽ trở thành Hokage đệ lục, Kakashi" Kakashi nhớ lại lời nói của Obito.

"Ngay từ lúc đầu, Sharingan của mình chỉ là vay mượn trong một thời gian, có lẽ mình đã quá phụ thuộc vào nó".

"Hắn ta là người bảo vệ cho con tàu bay Tobishachimaru phải không?"

Tsunade chuyển chủ đề.

"Ở đó có đủ người không?".

"Vừa đủ thôi, vì năm nay tới đội của Gai và Shikamaru bảo vệ cho Houzukijyou nên đều đã có mặt ở nơi đó".

"Houzukijyou...có lẽ bọn họ nên quyết định chúa tể mới cho tòa lâu đài đó".

"Với một chúa tể như Mui, bọn họ không thể tìm một ai được như ông ấy".

Một vài năm trước, vì kế hoạch chung của làng lá và làng mây nên Houzukijyou bị phá hủy. Trước khi được xây lại, các tù nhân tại đây bị

kiểm soát bởi thuật có tên gọi là Enrou no Hijutsu bởi chúa tể của lâu đài là Mui. Vì sử dụng thuật này mà Mui đã mất mạng. Kể từ đó, ngũ đại cường quốc lần lượt cử người để bảo vệ nơi đó".

"Naruto cần phải ở lại để bảo vệ làng, lần này thì các đồng đội Jounin sẽ đi cùng tôi. Chỉ cần bảo vệ cho nghi thức thôi nên chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thậm chí nó có là con tàu bay đi nữa, thì đó vẫn là nghĩa vụ

của tôi".

"Nếu ta nhớ không lầm thì Gai bảo muốn làm nhiệm vụ lần này?

Nhưng với cái chân như thế thì hắn đừng nên suy nghĩ đến việc này".

https://thuviensach.vn

"Cậu ấy chỉ muốn được nhìn thấy con tàu bay thôi" Kakashi nói với Tsunade.

"Nếu là Gai thì chắc chắn cậu ta sẽ kiên quyết tới Sóng quốc bằng xe lăn".

"Tàu bay...nghe như một câu chuyện phi thường? Có vẻ sự tồn tại của Tobishachimaru đến giờ vẫn còn là bí mật với các cường quốc khác...".

"Rồi đây nó sẽ phổ biến rộng rãi khắp các cường quốc thôi. Nhưng nếu tin này lộ ra quá sớm. Nhất định các cường quốc khác sẽ tìm cách ăn cắp công nghệ làm ra chiếc tàu bay này của Sóng quốc".

"Trong đầu Kakashi lúc này rất nhiều suy nghĩ về nhiệm vụ này, từ

chiếc tàu bay sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề".

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 2: Khoảnh Khắc Thế Kỉ

Mặc dù đây là một sự kiện được tổ chức bí mật, nhưng họ vẫn tổ chức một buổi lễ lớn cho sự kiến chuyến bay tham quan bãi biển của con tàu bay Tobishachimaru. hững người tổ chức đã cắt băng khánh thành, thả bồ câu trắng, diễu hành và bắn pháo giấy. Một bài phát biểu chúc mừng đã được đọc. Tất cả đều mọi người ăn mặc chỉnh tề và trang nghiêm để vinh danh thời khắc thế kỉ này.

Tobishachimaru dài 223 mét, đường kính 34 mét và có vận tốc tối đa là 70 km/h. Nó có 6 cánh quạt và một dãy thuyền đế bằng được sắp xếp hợp lý, và một toa dành cho khách quý. Tobishachimaru được được thiết kế

lấy ý tưởng từ một loài cá heo sát thủ. Ngực và vây lưng của con cá được chạm khắc cẩn thận và tinh tế trên quả bong bóng của chiếc tàu bay.

Thời tiết hôm nay rất tốt. Tazuna đã rơi nước mắt khi thấy công việc tâm huyết của mình đã đươm hoa kết trái. Kakashi đã chúc mừng cho ông Tazuna.

Tazuna nói quả bóng của tàu bay chưa đầy khí Heli để có thể lơ lửng trên không trung. Khí Heli là một loại khí nhẹ hơn không khí không thể

cháy. Chuyến bay tham quan này dự kiến dài 2.5 giờ đồng hồ, và bay trên độ cao là 5000 mét. Với độ cao đó, các quốc gia khác không thể nhìn thấy chuyến bay thử của họ. Màu sắc của thân chiếc tàu bay là màu xanh da trời.

Thông tin về chiếc tàu bay này chỉ duy nhất Konoha biết.

https://thuviensach.vn

Mặc dù Garyo đã bị áp giải đến Hyouzukijyou (Huyết ngục), nhưng phần lớn tổ chức của hắn ta vẫn còn ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao những nhẫn giả có năng lực của Konoha được giao nhiệm vụ bảo vệ và giám sát con tàu. Tiếng của con tàu bay vang lên làm ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa Tazuna và Kakashi. 57 người may mắ sẽ được vinh hạnh ngồi trên con tàu bay Tobishachimaru và bay lên cao tiến thẳng về phía trước.

Tazuna ngập tràn cảm xúc và nở nụ cười. Thời khắc thế kỉ cuối cùng cũng đã đến gần. Những người làm ra con tàu bay mỉm cười cùng nhau khi nhìn thấy dòng người mặc quần áo trang nghiêm đang từng bước đi lên con tàu bay. Họ đang chụp ảnh để lưu lại thời khắc thế kỉ này thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã từ phía sau.

Một cô gái trong một chiếc váy dài màu xanh đang chạy với tốc độ

nhanh nhất của mình, dùng tay của mình để vẫy vẫy chiếc vé vàng của mình. Cô ta yêu cầu mọi người hãy đợi cô ấy lên tàu rồi hãy khởi hành.

Nhưng khi vừa chạy tới chỗ của Kakashi thì cô ấy vấp phải một thứ gì đó ngã xuống và hét to.

Theo bản năng, Kakashi lập tức đỡ lấy cô ấy. Mắt cô gái mở to và đôi mắt của 2 người nhìn vào nhau giữa một khung cảnh lãng mạn, trữ tình.

Mái tóc xoăn cô ấy đang tung bay, đôi môi căng tròn, hé mở. Thời gian như

ngừng trôi, thế giới như chỉ có 2 người tồn tại.

Chỉ một chốc, cô gái với chiếc váy dài màu xanh đã nằm gọn trong vòng tay của Kakashi, khi cô gái ngẩng mặt lên thì mái tóc xoăn dài của cô ấy chạm vào mũi của Kakashi.

Kakashi hỏi cô gái có làm sao không. Cô gái xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho Kakashi vì đang vội và cám ơn Kakashi. Cô ấy lại hét to và chạy lên thuyền. Kakashi nói với Tazuna rằng nhìn cách chạy vội vã của cô gái ấy thì có thể đoán được cô ấy rất trong đợi và hào hứng khi được tham gia https://thuviensach.vn

chuyến bay này. Kakashi cũng nói rằng thật tuyệt vời khi là một người thợ

mộc.

Tazuna đáp lại câu nói của Kakashi bằng việc khen cô ấy thật sự rất xinh đẹp, sau đó ông nói về ngành nghề của mình đồng thời cũng hỏi về lễ

nhận chức của Kakashi. Kakashi mơ hồ lắc đầu một cái. Kakashi quay lại liếc nhìn cô gái lúc nãy. Giờ đây tất cả mọi người đang chờ đợi con tàu bay khởi hành. Tazuna nói với Kakashi điều này trong khi Kakashi đang tập trung nhìn cánh quạt của con tàu bay.

Tôi cũng không hiểu rõ lắm, liên quan đến lễ nhận chức Hokage, tôi cho rằng nó cũng giống như là một buổi lễ kết hôn giữa cậu và Konoha vậy, đúng không?.

Kakashi phản ứng như kiểu có lẽ nó là như vậy đó. Tazuna nghĩ rằng Kakashi không nên lo lắng việc này ngay cả khi mọi người đều rất kì vọng vào nó. Bất thình lình, đôi mắt Kakashi bắt gặp một thứ gì đó vừa lao lên tàu. Tazuna thì không biết đến việc đó nên tiêp tục nói với Kakashi về phụ

nữ. Ông hỏi Kakashi một ví dụ nếu có một cô gái liên tục cầu khẩn kết hôn với cô ta thì. Nhưng hầu như Kakashi không hề chú ý đến việc Tazuna đang nói.

Kakashi tập trung vào bóng đen đáng ngờ vừa nhảy lên từ tàu từ cái đuôi tàu. Kakashi cắt ngang lời của Tazuna và lập tức lao lên tàu bỏ lại Tazuna đang ngơ ngác không hiểu việc gì đang xảy ra. Lúc này tàu đã chuẩn bị khởi hành.

Kakashi gọi kẻ mặc chiếc áo choàng màu đen trùm đầu đứng lại.

Kakashi biết rằng kẻ này là khách không mời mà đến.

Khi nghe tiếng gọi của Kakashi, hắn bỏ chạy nhanh chóng. Sau đó, hai người đã bắt đầu đánh nhau. Kakashi sử dụng lối đánh kết hợp liên tục.

https://thuviensach.vn

Kakashi cảm thấy rằng người mà ông ấy đang giao đấu rất mạnh và không hề có một động tác thừa thải nào.

Hai người họ sử dụng rất nhiều chiêu thức thể thuật để đánh với nhau.

Có vẻ như cả 2 có thể đọc trước được lối đánh của nhau. Đây là lối đánh mà Kakashi cảm thấy rất quen thuộc. Ông cũng không cảm thấy bất kì sát khí nào trong những đòn đánh của đối thủ.

Kakashi không hề nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy đối thủ sẽ sử dụng nhẫn thuật. Kakashi tin vào trực giác của mình và nhìn vào kẻ mặc bộ đồ

màu đen kia và vóc dáng của hắn.

Kakashi đấm một phát vào ngực của đối phương. Cả 2 bên tiếp tục đánh nhau bằng các chiêu thức kết hợp của thể thuật. Đối thủ của Kakashi bị đánh gục xuống đất. Kakashi nhìn hắn ta và nói:

"Nếu em đang ở đây, thì chắc hẳn là Gai cũng ở đây, phải không?".

Đó chính là Rock Lee. Kakashi chen vào đám đông hành khách đang chụp ảnh. Kakashi tiến về phía trước bằng sợi dây nối giữa con tàu bay và đất liền.

Kakashi đi thẳng và nhìn vào cửa sổ các khoang con tàu bay. Ông ấy thấy có khá nhiều người ở bên trong, nhưng không ai chú ý đến Kakashi cả.

Kakashi chạy tới đuôi của con tàu và nghĩ làm cách nào mà Lee có thể

lẻn vào tàu mà không bị các Jounin đang đứng canh khắp nơi bên dưới phát hiện.

Kakashi nghĩ rằng các Jounin đã bị mua chuộc. Kakashi dùng sức bám vào đuôi con tàu. Các cánh quạt bắt đầu quay và tốc độ ngày càng tăng lên.

Ngay khi cánh quạt càng quay càng mạnh thì một cơn gió lớn được tạo ra và bắt đầu thổi. Nhiệt độ cũng trở nên lạnh hơn dự kiến.

https://thuviensach.vn

Kakashi đã tập trung chakra vào tay và chân của mình để không bị gió thổi tung bay.

Kakashi tiếp tục bò ra khỏi động cơ của con tàu. Con tàu bay Tobishachimaru cuối cùng đã cất cánh và dừng lại một chút giữa không trung.

Kakashi dũng cảm đương đầu với gió và tiếp tục bò vào phía bên trong trước khi các cánh quạt quay thêm lần nữa.

Kakashi tự nhủ may mà tốc độ cánh quạt không quá nhanh, nếu không ông ấy đã trở thành món thịt xay. Kakashi bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có nguy cơ bị hút vào trong vì vậy ông ấy tập trung chakra một lần nữa để leo vào con tàu.

Từng chút, từng chút một. Kakashi đã thoát ra khỏi phần động cơ máy và kiểm tra xung quanh mình.

Phía trước ông đang bị hế thống túi khí chặn lại nhưng ở nơi ông đứng có một cầu thang thông với túi khí nên ông có thể leo xuống bên dưới. Có vẻ đó là lối vào buồng lái. Kakashi bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạ.

Kakashi nhận thấy bóng đen đó khá giống với Lee. Bóng đen đó đang tìm cách chạy trốn. Kakashi nhảy qua lan can và rào sắt.

Phía bên dưới tầng hầm của con tàu. Có rất nhiều hộp gỗ trong đó.

Người đang ông trong chiếc xe lăn đang bỏ chạy song song với hướng của Kakashi. Kakashi nhảy lên chặn lối đi của bóng đen đó và nói:

"Điều này có nghĩa là sao đây, Gai!"

Gai dừng lại chiếc xe lăn lại. Kakashi thở dài và chờ câu giải thích của Gai.

https://thuviensach.vn

Kakashi hỏi có phải Gai đã ép Lee đưa ông đến đây hay không. Có vẻ

như Gai dọa sẽ cắt đứt tình thầy trò với Lee nếu không đưa ông đến đây.

Trong trận chiến với Madara, xương bàn chân phải của Gai đã bị vỡ

nát hoàn toàn. Sau lần đó, Gai buộc phải gắn bó với xe lăn cho hết quãng đời còn lại. Bác sĩ nói rằng Gai sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.

Tuy nhiên, kì tích đã xảy ra. Không chịu đầu hàng số phận. Nhờ vào nổ lực phi thường, Gai đã ra sức luyện tập và nhờ việc sử dụng sức mạnh của tuổi trẻ. Gai đã hồi phục rất nhanh đến mức có thể đi bộ và đứng được.

Sau đó Gai trả lời:

"Thậm chí nếu Lee không giúp đỡ, tớ vẫn luôn luôn làm những gì tớ

muốn. Đã là con người, dù không có một hoặc hai chân vẫn có thể sống tốt.

Tớ sẽ chứng minh được điều đó".

Kakashi liếc nhìn bàn chân phải cùa Gai và hỏi tại sao lại quyết tâm xâm nhập lên con tàu bay Tobishachimaru nhiều đến như vậy.

"Nghe này Kakashi, việc mất bàn chân phải này không có nghĩa là cuộc đời nhẫn giả của tớ mất theo. Thậm chí bây giờ, chân trái tớ vẫn có thể đứng lên ngồi xuống 1000 đến 2000 lần. Nó không là gì cả. Chỉ cần dồn hết tâm trí, niềm tin vào việc gì đó. Dù có hay không có chiếc xe lăn này tớ

vẫn có thể xâm nhập vào con tàu này một cách dễ dàng. Hahahaha!".

Kakashi nhìn chằm chằm vào Gai nhưng Gai vẫn nói liên hồi. Ông ấy nói rằng ông ấy không hứng thú lắm về con tàu bay này hay phong cảnh ở

trên cao 5000m. Dù con thuyền dài 223m và nặng 200 tấn, nhưng ông vẫn không quan tâm đến việc làm sao nó có thể bay.

Lúc này, trong đầu Kakashi thầm nghĩ: "Cái tên này... dù thế nào cậu ta cũng chỉ muốn biết những việc trên mà lén vào tàu bay này".

https://thuviensach.vn

Kakashi nhắc Gai về bệnh say sóng vô cùng nặng của Gai. Gai nói cái kia là tàu biển, nhưng cái này là tàu bay. Ngụ ý của Gai muốn nói một cái dưới biển, một cái trên không trung thì hoàn toàn khác xa nhau.

Kakakshi thì nhắc Gai dù gì thì nó vẫn chỉ là một con tàu. Gai chắc như đinh đóng cột là mình sẽ ổn và tốt thôi nhưng sau đó khuôn mặt của Gai bỗng nhiên tím tái và cảm thấy buồn nôn.

Sau đó họ đổi chủ đề và bắt đầu nói chuyện một cách vui vẻ với nhau.

"Về phần các Jounin đang ẩn náu trên con tàu bay này, danh sách các Jounin đã được thông báo cho Sóng quốc biết. Nếu chúng ta không thông báo mà họ biết được có một ai đó không được mời mà đến đây thì uy tín của Konoha với Sóng quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu họ nghĩ

rằng chúng ta đang cố gắng ăn cắp thông tin con tàu bay này thì sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có".

"Không có vấn đề gì đâu".

"Hả?".

"Bởi vì đây la chuyến bay tham quan, ngắm cảnh và nó hoàn toàn được giữ bí mật với các quốc gia khác" Gai cười to và nói "Thực tế thì xem như con tàu bay này không tồn tại, cả tớ và cậu không thể lẻn vào con tàu không tồn tại này".

"À, ra là vậy".

Gai cười to và bảo những điều này đã được ông tính toán hết rồi. Sau đó con tàu lắc lư một lần nữa, và Gai lại cảm thấy buồn nôn. Ông lập tức đổi chủ đề cho quên cơn say sóng. Gai hỏi Kakashi rằng cậu học trò yêu quý của ông thế nào rồi.

https://thuviensach.vn

Kakashi nói rằng Lee vẫn khỏe và đã trở về đang canh giữ Huyết ngục.

Gai nói Lee đã sử dụng sức mạnh của tuổi trẻ để có thể trông coi các tù nhân. Gai lại cảm thấy buồn nôn một lần nữa.

Gai nói với Kakashi rằng vì ông đã rất nổ lực mới có thể lẻn vào con tàu này, nên ông phải đẩy xe lăn đi tham quan mọi nơi một chút.

Đột nhiên, biểu cảm của Gai trở nên nghiêm túc và ngừng nói, ông nhìn xuống phía dưới khoang chứa đồ. Kakashi cũng chú ý đến việc có nhiều nhẫn giả đang có mặt trên con tàu này.

Ngoài các Jounin của Konoha được sắp đặt bên trong con tàu này, thì không thể có nhiều người khác đến như vậy.

Kakashi và Guy ẩn mình quan sát sự hiện diện của những kẻ lạ mặt đang ở bên dưới. Từ phía trên nhìn xuống, khuôn mặt của bọn chúng không thể nhìn thấy rõ. Trang phục của bọn chúng có vẻ không khác biệt gì so với các hành khách khác.

Bọn chúng không chú ý đến Gai và Kakashiđang ngồi gần phía những hộp gỗ. Sau đó bọn chúng vội vã bỏ đi chỗ khác. Gai và Kakashi nhìn nhau. Kakashi đưa đầu ra để kiểm tra xung quanh và bất ngờ ông nhìn thấy 1 thứ.

Gai hỏi Kakashi đã tìm thấy gì. Kakashi than thở bảo mọi việc ngày càng trở nên phức tạp. Ông ấy nhìn thấy một thanh Kunai có gắn bùa nổ và ngay lập tức từ trong phòng ăn, Gai và Kakashi nghe thấy tiếng la hét.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 3: Không Kích

Gai bắt đầu phàn nàn và cảm thấy khó chịu khi họ không tới đó nhanh hơn, nếu không thì những tên nhẫn giả kia đã bị bắt rồi.

Gai thúc giục Kakashi chạy nhanh lên nữa. Gai đẩy xe lăn chạy qua càng giàn giáo giữa không trung rồi chạy thẳng qua nhà kho. Gai làm vậy để thúc đẩy Kakashi nhanh hơn nữa.

Sau một hồi. Gai bỗng nhiên im lặng vài giây và nói:

"Chuyện gì vậy hả, Kakashi? Sao cậu chậm chạp quá vậy! Cậu là nhẫn giả của Konoha đấy? Cậu...!".

"Có vẻ như cái chân không làm khó cậu được nhỉ?".

"Cậu cũng phải như tớ đi chứ, hãy để ngọn lửa tuổi trẻ bùng cháy lên nào".

Kakashi nói rằng Gai không hiểu được tình cảnh hiện tại của vụ việc.

Kakashi bỏ chiếc xe lăn của Gai ở trong nhà bếp. Sau đó Kakashi đưa Gai lên cao để Gai có thể chui vào được ống thông gió. Sau đó Kakashi cũng nhảy lên và chui vào. 2 người họ bắt đầu thu thập thông tin từ ống thông gió".

Gai đi đầu tiên, nhờ vào sức mạnh của cánh tay, Gai nhanh chóng tiến thẳng về phía trước.

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy Gai như vậy, Kakashi nhớ lại những ngày trước kia của 2

người. Kakashi thầm nghĩ chính nhờ sức mạnh ý chí và tinh thần quyết tâm đã giúp Gai không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh.

Khi 2 người đang bò tới chỗ thông lên phía trên trần nhà phòng ăn thì Gai bất ngờ dừng lại. Chính vì điều đó mà nguyên khuôn mặt của Kakashi tựa vào mông Gai.

"Đừng có dừng lại bất chợt vậy chứ".

"Xùy, Gai đứa ngón tay lên miệng ám chỉ Kakashi hãy im lặng".

Từ những lỗ hổng nhỏ của trần nhà, 2 người họ nhìn xuống phía dưới.

Phía bên dưới trần nhà có treo một cây đèn trùm lớn treo lủng lẳng. Bên phía góc của phòng chờ, có một cây đàn Piano màu trắng.

Bàn ghế và sofa được sắp xếp một cách gọn gàng. Có một quầy rượu kế bên cừa sổ. Họ tự hỏi không biêt những tên nhẫn giả kia đang muốn làm gì.

Có một vài tên nhẫn giả đang khống chế các hành khách. Bọn chúng đang chĩa thanh Kunai về phía hành khách, dọa nạt bọn họ để tập trung tất cả các hành khách lại một chỗ.

Những người đàn ông phụ đủ độ tuổi khác nhau bị bọn chúng khống chế như những con cừu. Bọn chúng gom tất cả hành khách lại giữa căn phòng chờ. Một đứa trẻ còn nhỏ đang bám vào eo mẹ và khóc. Một người đàn ông kháng lệnh của bọn chúng liền bị đánh gục.

Kakashi hỏi Gai: "Bọn chúng có tất cả bao nhiêu người".

"Từ chỗ của tớ nhìn xuống thì khoảng 6, không là 7".

https://thuviensach.vn

"Hai tên nhẫn giả lúc nãy tớ với cậu trông thấy có ở chung với đám này không?".

"Không biết nữa".

"Có bao nhiêu Jounin của Konoha bên dưới?".

"Có 3 người".

Trước khi Gai vừa dứt tiếng, thì Jounin của Konoha đã di chuyển. Một trong số các Jounin cải trang thành hành khách bất ngờ lao lên và phóng kunai bằng cả 2 tay về phía kẻ thù. Hai trong số bọn chúng đã bị hạ gục.

Nhìn theo hướng của tiếng la hét bên dưới cây đèn chùm lộng lẫy, có một Jounin khác đã dùng kiếm đâm xuyên qua kẻ thù.

Khi bất ngờ bị tấn công từ trong đám đông hành khách, kẻ thù vô cùng tức giận.

Kẻ thù ném Kunai rất giỏi nên một vài hành khách đã bị trúng đòn và nằm gục xuống. Một Jounin bị trúng đòn đá của một kẻ thù nên rơi thẳng vào đàm đông hành khách. Lúc này thì một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện giữa căn phòng và nói to: "Ngươi đang làm cái gì vậy hả, Kahyo".

Có vẻ như người đàn ông đó chính là thủ lĩnh. Người đàn ông đó mặc bộ quần áo màu xanh, có áo giáp và bộ râu trên mặt.

Kakashi ghi nhớ cái tên Kahyo trong tâm trí của ông. Jounin thứ ba của Konoha nhảy ra từ cây đàn Piano. Hai tay giữ chặt thanh Kunai và nhảy về phía kẻ thủ lĩnh kia.

Kẻ đó lập tức rút thanh kiếm trong áo ra, chấp nhận lời quyết chiến của Jounin kia. Cả 2 người đều không sử dụng nhẫn thuật. Vì họ đang ở độ

cao cách mặt đất 5000 m.

https://thuviensach.vn

Chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm tổn hại thân tàu, khi đó thì tất cả mọi người khó tránh khỏi họa lớn. Tên thủ lĩnh cầm kiếm và Jounin cầm Kunai lao vào nhau. Kiếm và Kunai chạm nhau tóe ra cả lửa.

Gai nói rằng ông ấy và Kakashi nên nhảy xuống để hỗ trợ đồng đội của mình. Kakashi nói Gai có thể làm gì được với tình trạng thế kia và bảo Gai hay quan sát thêm một chút nữa.

Kakashi cảm thấy lo lắng, và khó chịu khi ông rất muốn nhảy ra hỗ trợ

đồng đội. Nhưng ông lại lưỡng lự vì một điều gì đó. Ngay lập tức Kakashi hiểu được tại sao ông lại cảm thấy như vậy.

Đó là về Kahyo. Chắc chắn Kahyo là một quân át chủ bài để đối phó với các Jounin và đang giả dạng làm hành khách trên con tàu.

Linh cảm của Kakashi rất chính xác. Lúc này hơi thở từ miệng Gai toát ra một màu trắng. Nhiệt độ xung quanh con tàu giảm xuống rất nhanh.

Kakashi đưa mắt nhìn lại cuộc chiến giữa Jounin kia và Kahyo thì thấy Jounin đột nhiên đứng yên.

Cả ba Jounin của Konoha không hiểu việc gì đang xảy ra. Phần phía dưới cơ thể của họ đã hoàn toàn bị đóng băng và không thể cử động được.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Những Jounin của Konoha đã hoàn toàn bị đóng băng.

Tiếng kêu băng đang vang lên "Bikibikibikibiki". Cơ thể của họ đang dần bị đóng băng từ bên dưới lên trên đỉnh đầu. Các Jounin đã hoàn toàn bị

đóng băng.

Lúc này miệng Gai không còn thở ra màu trắng nữa. Gai hỏi Kakashi:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?".

https://thuviensach.vn

Kakashi trả lời: "Có vẻ kè thù cũng đã trà trộn vào đám đông hành khách". Lúc này nhiệt độ đã tăng lên lại.

Kakashi biết rất rõ việc này, và khẳng định trong nhóm kẻ thù có một người biết sử dụng Băng độn.

Gai hỏi: "Làm sao cậu biết được việc này vậy?".

Kakashi trả lời: "Từ hai tháng trước, khi Naruto bắt Garyo".

Nhìn thấy cảnh tượng đồng đội bị đóng băng. Kakashi trầm tĩnh và nói: "Có vẻ lần này chúng ta phải đối mặt với kẻ thù dùng Băng độn".

Gai hỏi Kakashi: "Nếu vậy thì những tên đó chắc hẳn là thuộc hạ của Garyo, đúng không?".

"Chắc chắn là vậy rồi".

"Chúng ta nên làm gì đây".

"Cứ chờ đợi đã".

Kẻ thủ lĩnh cao to lên tiếng: "Chúng ta là đồng minh của quân đội Ryuha Armament, hãy tập trung tất cả hành khách trên con tàu lại giữa căn phòng này".

Sau khi nghe câu nói của hắn thì thuộc hạ của hắn chĩa thanh Kunai về

phía hành khách và lùa họ về giữa phòng chờ.

Sau đó, có khoảng 4 người vội vã chạy vào phòng chờ. Kakashi nghi ngờ rằng những kẻ này được giao nhiệm vụ đặt bẫy bùa nổ trên con tàu.

Có vẻ kẻ thù đã phân công canh gác ở khắp nơi để quan sát và theo dõi tất cả hành khách trên con tàu.

https://thuviensach.vn

"Yêu cầu của bọn ta là hãy thả Ngài Garyo đang bị giam ở Huyết ngục".

Sau đó tên thủ lĩnh gầm lên: "Nếu trưa nay, yêu cầu của bọn ta không được đáp ứng, thì cứ sau 10 phút, ta sẽ giết một người trong đám hành khách này".

"Bọn ta biết rất rõ Konoha được giao nhiệm vụ trông coi con tàu bay này. Hơn nữa, bọn ta cũng hiểu rất rõ sức mạnh của Uzumaki Naruto. Nếu Konoha cố tình cử Uzumaki Naruto tới đây, thì nhất định Konoha sẽ bị chỉ

trích vì tội bỏ mặc tất cả con tin ở đây".

Kakashi và Gai nhìn nhau.

"Ở khắp nơi trên con tàu này, chúng ta đã đặt rất nhiều bùa nổ. Chỉ cần thuộc hạ của ta nhìn thấy bóng dáng của Uzumaki Naruto hay thậm chí là một con chim nhìn giống như Uzumaki Naruto thì ngay lập tức con tàu bay Tobishachimaru sẽ trở thành cát bụi trên không trung".

Từ đây đến chiều...chỉ còn hơn 30 phút nữa.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Truyền Tin

Vào lúc 11 giờ 35 phút sáng nay tại văn phòng Hokage của Konoha, một lá thư được buộc vào mũi tên và bắn vào văn phòng Hokage.

Yêu cầu được viết trong lá thư y hệt với những gì mà tên thủ lĩnh đã nói với những hành khách trên tàu bay Tobishachimaru cách đây 5 phút trước.

Ngoài ra trong lá thư còn ghi rõ làm thế nào mà những tên thuộc hạ

của Garyo có thể lẻn vào con tàu bay.

Tsunade đang ngồi trong văn phòng Hokage đang bắt đầu xác nhận tính xác thực của lá thư này.

Kể từ sau cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4, một hệ thống vô tuyến được thiết lập để Konoha có thể dễ dàng liên lạc với Sóng quốc. Konoha đã liên lạc với Sóng quốc để xác nhận những thông tin được ghi trong lá thư.

Qua sự việc được ghi trong lá thư, 12 người đã được tìm thấy trong tình trạng bị trói tay, trói chân và bị cướp đoạt toàn bộ tài sản. Những người này vốn là khách mời tham gia vào lễ khánh thành con tàu bay. Tất cả bọn họ được tìm thấy ở trong một căn nhà gần nơi tổ chức lễ khánh thành con tàu bay.

Đến thời điểm hiện tại chỉ còn gần 20 phút nữa là đến buổi trưa.

https://thuviensach.vn

"Những thông tin trong lá thư ghi hoàn toàn không phải một trò đùa".

Tsunade lập tức liên lạc với Shikamaru đang canh gác ở huyết ngục.

Sau khi nghe xong mọi chuyện Shikamaru lập tức thốt lên: "Chết tiệt, chúng tphải làm thế nào đây?".

"Ngài có dự định thả Garyo ra không?" Shikamaru hỏi Tsunade.

"Nếu ngài không giải quyết dứt điểm lời yêu cầu này của bọn chúng, thì tương lai nhất định bọn chúng cũng sẽ dùng cách tương tự như vậy".

"Vậy còn tính mạng của 57 hành khách thì thế nào đây?".

"Hơn nữa, nếu chúng ta tự ý thả tù nhân mà không nói rõ nguyên nhân, các cường quốc khác nhất định sẽ không chịu im lặng đâu".

"Bình tĩnh, xin ngài hãy bình tĩnh, Ngài Tsunade. Dù thế nào đi chăng nữa, Ngài tuyệt đối không được để cho Naruto biết được việc này. Bởi vì tên ngốc đó mà biết thì hắn không cần nghĩ đến hậu quả mà sẽ một mình đi giải quyết việc này".

"Ừ, ta hiểu rồi".

"Lúc này một giọng nói khác chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Tsunade và Shikamaru".

"Xin lỗi, Ngài Tsunade, là Lee đây ạ".

"Có chuyện gì thế, Lee?".

"Hmmm... thành thật mà nói thì...".

"Cái gì? Nếu ngươi có việc gì thì mau nói đi chứ".

https://thuviensach.vn

"Vâng ạ! Thành thật mà nói thì, thầy Gai và thầy Kakashi đều đang ở

trên con tàu bay Tobishachimaru đó ạ".

"Người vừa nói cái gì hả?".

"Thầy Gai bảo dù có chuyện gì đi chăng nữa, thầy ấy vẫn muốn được lên con tàu bay đó. Vì vậy, hôm nay em đã bí mật hộ tống thầy ấy lên tàu.

Thầy Kakashi không biết chuyện này... em xin lỗi!".

"Cái tên Gai đó..." giọng của Tsunade trở nên vô cùng giận dữ.

"Không thể bỏ qua cho hắn được".

"Có thật không vậy... Lee?" Shikamaru đưa mắt qua nhìn Ino và bảo:

"Trong trường hợp này thì...".

Ino gật đầu bảo: "Yeah". Tớ sẽ cố gắng liên lạc với họ bằng cách sử

dụng thuật Shindenshin no Jutsu.

Tsunade nhắm mắt lại. Sau một lúc bà ấy bảo Shizune.

"Hãy tập hợp tất cả những nhẫn giả còn lại trong làng, ngoại trừ

Naruto tới đây cho ta".

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 5: Thi Hành

Chỉ còn ít hơn 20 phút nữa là bắt đầu cuộc hành quyết. Trong 10 phút vừa qua Gai và Kakashi quan sát kẻ thù từ ống thông gió Dường như ở đất liền kẻ thù có cử một người để quan sát động tĩnh cũng như thông báo hành động của Konoha. Không chỉ có vậy, kẻ thù đã phá hủy cánh cửa dẫn tới buồng lái và khống chế các phi công của con tàu bay

Tên thủ lĩnh thông báo với bọn thuộc hạ là hắn đã nói chuyện với Hokage và đã đưa ra yêu cầu thả Garyo. Có vẻ như bọn chúng đang bắt đầu đàm phán với Tsunade.

Hắn ta nói với thuộc hạ không cần phải chờ đợi bởi vì chỉ sau 20 phút hắn sẽ bắt đầu cuộc hành quyết. Nếu Garyo không được thả trong trưa nay thì cứ 10 phút hắn sẽ giết một hành khách.

Một tên thuộc hạ đi ra khỏi buồng lái và thông báo những gì tên thủ

lĩnh vừa nói cho các hành khách biết. Các hành khách bắt đầu sợ sệt và co rút người lại. Tâm trạng của họ bắt đầu hoảng loạn.

Gai hỏi Kakashi: "Chúng ta nên làm gì đây?".

Kakashi bảo nếu chúng ta hành động sơ xuất thì ngay lập tức kẻ thù sẽ

cho nổ tung con tàu này. Chắc chắn một điều là kẻ thù sẽ không cho con tàu bay thấp xuống được.

https://thuviensach.vn

Các ống thông gió có thể kéo dài đến buồng lái. Kakashi nói với Gai rằng hãy tin tưởng giao trọng trách thu thập tin tức này cho ông vì dường như ông rất giỏi trong việc thu thập thông tin.

"Cậu định làm thế nào đây, không lẽ cậu định thu thập hết các bùa nổ

đang được cài ở trên tàu sao?".

"Cậu đúng là đồ ngốc, ở thời điểm này thì nên...".

Do sự nôn nóng của Gai, kẻ thù đã nhận thấy động tĩnh của Gai và Kakashi.

"Cái gì thế này, cái mùi mồ hôi chua này phát ra từ đâu".

"Có ai đó đang lẩn trốn trên trần nhà. Đó là trần nhà, có kẻ đang ẩn náu trên trần nhà".

Ngay lập tức kẻ thù bắt đầu phóng Kunai về phía trên nhà. Một thanh Kunai lướt ngang qua mũi của Kakashi. Kakashi và Gai bắt đầu né trái phải liên tiếp. Một ngọn giáo được phóng xuyên qua trần nhà lướt qua mặt Gai và tóc của cả Kakashi và Gai.

Kakashi hỏi Gai có sao không. Gai trả lời bằng cách hỏi việc gì đang xảy ra vậy. Sau đó họ chú ý đến ngọn giáo đang được phóng. Đó không phải là một ngọn giáo bình thường.

Chính xác nó là một thanh kiếm băng. Thanh kiếm băng đó ném vào làm các ống thông gió vỡ vụn thành từng mảnh, kẻ thù vẫn kiên trì bám đuổi theo Gai và Kakashi.

Kakashi bảo Gai hãy bò thẳng tới buồng lái và Gai đồng ý. Hai người họ khẩn trương bò về phía trước ống thông gió. Thỉnh thoảng họ phải uốn éo cơ thể vài lần để né thanh kiếm băng kia.

https://thuviensach.vn

Từ bên dưới, như một móng vuốt sắc nhọn, thanh kiếm băng tiếp cận 2 người họ. Ngay lập tức Kakashi tập trung Chakra và sử dụng nhẫn thuật Lôi độn: Tử lôi!!!.

Từ bàn tay Kakashi, một tia sét màu tím bắt đầu toản ra. Chiêu thức Kakashi chạm vào thanh kiếm băng, ngay lập tức một âm thanh vang ra và thanh kiếm băng đang lao vào người Kakashi vỡ vụn ra.

Với Lôi độn từ sau khi mất đi Raikiri, đây là một chiêu thức hoàn toàn mới do Kakashi tự sáng tạo.

Chỉ trong tích tắc, kiếm băng đã đâm xuyên ảnh phân thân của Kakashi và khiến phân thân đó vỡ nát thành từng mảnh. Kakashi để lại ảnh phân thân của ông và chui xuống lỗ thông đến nhà vệ sinh.

Kakashi rơi xuống nhà vệ sinh. Khi ông nhìn xung quanh thì hóa ra ông ngã vào người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh.

Người phụ nữ bắt đầu mở miệng và chuẩn bị hét lên, nhưng Kakashi đã nhanh chóng ngăn cô tai lại. Kakashi bịt miệng cô ấy lại để cô ấy không hét lên được. Cô ta vùng vẫy và cố gắng thoát khỏi Kakashi. Kakashi bảo cô ấy ông ấy không cố tình làm như vậy.

Ông ấy nhận ra đây là người phụ nữ mà ông gặp trước đó không lâu.

Cô ấy có mái tóc xoăn dài. Hình ảnh này in sâu trong tâm trí của Kakashi.

Kakashi nói với cô ấy là chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu.

Kakashi hỏi cô ấy có nhớ người đã đỡ cô ấy bị ngã khi đang chạy không.

Người phụ nữ dường như đã nhớ ra Kakashi.

Kakashi bảo nếu ông thả tay ra thì xin cô hãy giữ im lặng. Với đôi mắt đang sợ hãi, người phụ nữ gật đầu đồng ý. Sau khi thả tay ra khỏi miệng cô ấy. Kakashi giới thiệu với cô ấy ông là nhẫn giả đến từ Konoha.

https://thuviensach.vn

Kakashi giải thích rằng ông là một trong số những người được giao nhiệm vụ bảo vệ con tàu bay này. Ông ấy hỏi người phụ nữ là tại sao cô ấy lại ở trong đây.

Người phụ nữ trả lời rằng khi kẻ thù bắt đầu đập phá, cô ấy đã trốn vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, cơ thể hai người họ ép sát vào nhau và khi họ đứng dậy một mùi hoa oải hương nhẹ tỏa qua mũi của Kakashi.

Kakashi bảo cô ấy dù bất cứ giá nào, 2 người họ cũng phải rời khỏi đây.

Kakashi nhìn vào cái lỗ trên trần nhà và thấy thanh kiếm băng đã biến mất. Kakashi tin rằng với kĩ năng điêu luyện Gai có thể trốn thoát một cách dễ dàng.

Kakashi bảo người phụ nữ hãy chui vào cái lỗ này để trốn thoát khỏi nơi đây. Người phụ nữ ngập ngững, đắn đó. Kakashi mỉm cười ngọt ngào với cô ấy và bảo sẽ ổn thôi mà.

Bởi vì lối thoát nằm kế bên nhà bếp. Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên. Kakashi hỏi cô ấy có chuyện gì không ổn sao thì cô ấy vội nhắm mắt lại.

Kakashi bảo cô ấy bắt đầu nào. Kakashi nhấc người phụ nữ lên và đẩy cô ấy vào ống thông gió. Ông ấy bò theo sau cô ấy. Hai người bắt đầu bò liên tục trong ống thông gió.

Sau đó họ nhảy xuống nhà bếp. Trong nhà bếp, chiếc xe lăn huyền thoại bị Gai bỏ lại vẫn còn nằm yên nguyên ở đó.

Người phụ nữ bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Kakashi nhanh chóng dùng ngón tay cái để vòng lòng bàn tay và đặt lòng bàn tay xuống sàn nhà.

https://thuviensach.vn

"Triệu hồi chi thuật!!!". một làn khói trắng tỏa ra và 8 con chó Ninja của Kakashi xuất hiện: Pakkun, Buru, Urushi, Guruko, Shiba, Bisuke, Uuhei, và Akino.

Người phụ nữ ngạc nhiên và hỏi mấy con chó này là gì vậy. Buru hỏi Kakashi: "Tôi đang ở đâu thế này? Không phải là Kakashi đây sao, cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ".

Kakashi đưa ngón tay lên miệng và bảo Buru đừng nói lớn tiếng quá.

Akino con chó đeo kính chống nắng bảo có lẽ Kakashi vẫn do dự việc trở

thành Hokage nhỉ. Bỏ qua việc đó, Kakakshi bảo 8 con chó hãy cho ông mượn sức mạnh của bọn chúng.

Pakkun hỏi Kakashi có chuyện gì mà trông ông bối rối đến như vậy, thật không giống với Kakashi thường ngày một chút nào cả.

Kakashi trả lời là không còn nhiều thời gian để kể mọi chuyện chi tiết hơn. Ông ấy nói với 8 con chó Ninja là chúng ta đang ở trên độ cao 5000

mét. Khuôn mặt của những con cho Ninja bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Kakashi nhanh chóng hướng dẫn chi tiết từng nơi trên con tàu và có rất nhiều bùa nổ được đặt khắp nơi trên con tàu.

Kakashi bảo những con chó Ninja mau chóng tìm ra những lá bùa nổ

đó mà không được để kẻ thù hay biết. Pakkun dẫn đầu bầy chó và bắt đầu tản ra hành động.

Kakashi sau đó bảo người phụ nữ hãy trốn ở đây, và khi ông ấy đang định quay trở lại ống thông gió thì người phụ nữ kéo áo ông ấy. Kakashi hỏi cô đang làm gì vậy. Giờ hành quyết đã sắp bắt đầu nên Kakashi phải cố

gắng ngăn chặn nó bằng mọi giá.

Cô ấy hỏi Kakashi có phải yêu cầu của bọn xấu là thả Garyo ra phải không. Cô ấy nghe được điều này khi đang trốn trong nhà vệ sinh. Kakashi https://thuviensach.vn

gật đầu. Cô ấy hỏi nếu đó là yêu cầu của bọn chúng thì tại sao Konoha không đáp ứng yêu cầu đó.Nếu Konoha tiếp tục lưỡng lự, thì số nạn nhân sẽ chỉ tăng thêm mà thôi.

Kakashi trả lời rằng không thể làm theo yêu cầu đó được. Người phụ

nữ hỏi tại sao. Kakashi trả lời rằng nếu Konoha nghe theo yêu cầu sắp đặt của bọn chúng một lần, thì sau này nhất định sẽ có lần 2 hoặc 3. Khi đó nề

nếp, trật tự sẽ bị phá bỏ.

Cô gái cười mỉa mà và kể về 1 năm trước khi đại chiến Ninja lần 4

bùng nổ.

"Ai cũng nhận mình là chính nghĩa cả. Chiến tranh chỉ xảy ra khi hai kiểu chính nghĩa đối lập nhau. Và như vậy, lịch sử chỉ công nhận chính nghĩa cho phe thắng cuộc trong chiến tranh. Nói một cách khác, bên mạnh hơn luôn luôn là chính nghĩa".

Kakashi nói rằng ông hiểu được hàm ý câu nói của cô. Tuy nhiên đối với đồng minh quân đội Ryuuha Armament bọn chúng có kiểu chính nghĩa riêng của chúng.

Kakashi nói rằng nhất định Konoha không thể thả Garyo ra. Người phụ nữ kéo áo Kakashi một lần nữa và nói: "Thậm chí nếu điều đó có thể

đổi được tính mạng của tất cả các hành khách trên con tàu này sao?".

Kakashi nhún vai và nói rằng dù bất cứ giá nào, ông nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Có thể sẽ có một vài người chết nhưng ông sẽ cố gắng giải cứu nhiều người. Đôi mắt người phụ nữ hơi rướm nước mắt và đôi môi run rẩy. Kakashi nói với cô gái vài điều trước khi ông leo lên ống thông gió một lần nữa.

"Khi hai kiểu chính nghĩa đối lập nhau, điều quan trọng nhất là có người có thể đứng giữa 2 kiểu chính nghĩa đó".

https://thuviensach.vn

"Đó là chỉ là vì quyền lợi cá nhân của mỗi người thôi. Với những kẻ vì quyền lợi của mình mà sẵn sàng đoạt đi tính mạng của người vô tội, những kẻ đó có tư cách gì để nói về chính nghĩa cả".

Kakashi bò vào lại ống thông gió. Kakashi đấm vở trần nhà bên dưới và nhảy xuống ngay phòng ăn. Ngay lập tức kẻ thù đã lao vào tấn công Kakashi bằng Kunai. Kakashi nhanh lẹ đánh một phát thật mạnh vào kẻ thù đang lao vào ông. Một tên đã bay ra xa và tự nói câu Game Over.

Không một chút chậm trễ, Kakashi lập tức đá kẻ thứ 2 bên cạnh kẻ thứ

nhất. Chưa kịp thở một hơi, chỉ trong chớp mắt kẻ thứ 3 đã nằm gục dưới chân Kakashi. Lúc này đôi mắt của những tên còn lại đỏ ngầu lên.

Tên thủ lĩnh bảo thuộc hạ của hắn dùng lại vì thế nên bọn thuộc hạ

đứng yên. Hắn ra lệnh cho bọn chúng quay trở về vị trí và không được lơ là nhiệm vụ đã được giao là canh giữ các hành khách.

Mặt khác, khi đấu với Ninja Copy Kakashi bọn ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Kakashi quan sát xung quanh nếu tính luôn cả 3 tên ông vừa hạ thì có tất cả 9 người. Tất cả hành khách đang bị gom lại ở giữa căn phòng. Khuôn mặt họ pha trộn vẻ lo lắng và sợ hãi.

"Ninja Copy Kakashi đó sao?" à mà không đúng ngươi đã bị mất Sharingan thì nên gọi là "Kakashi nguyên bản" chứ nhỉ. Kẻ thủ lĩnh cười chế giễu.

"Ngay cả khi ta là Kakashi nguyên bản đi chăng nữa, ta vẫn có thể làm được nhiều việc lắm".

"Cái gì hả?".

"Ví dụ như ta có thể hạ dễ dàng bọn sâu bọ các ngươi".

https://thuviensach.vn

Kakashi nói rằng Konoha sẽ không bao giờ đồng ý đàm phán với bọn tội phạm như các ngươi. Tên thủ lĩnh bảo hắn vô cùng bất ngờ về câu nói đó.

Hắn mỉm cười, chỉ tay và bắt đầu chọn 1 người trong đám hành khách.

Nạn nhân la hét lên. Cơ thể cả người đó ngay lập tức bị đóng băng. Khuôn mặt của người đó đầy sợ hãi.

Những người còn lại thì la hét hoảng loạn. Tên thủ lĩnh hỏi lại một lần nữa là Konoha có chịu đồng ý yêu cầu của bọn chúng không.

Kakashi hét lên bảo bọn chúng dừng tay lại, nhưng tên thủ lĩnh lại xem nó như là lời từ chối hắn.

Tên thủ lĩnh không nói gì tiếp tục giơ ngón tay chọn nạn nhân tiếp theo. Người kia định bỏ trốn thì ngay lập tức bị đóng băng.

Căn phòng lúc này trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc của phụ

nữ. Tên thủ lĩnh quay mặt lại Kakashi và nói.

Dù có hơi đáng tiếc như mà thời gian đã hết rồi. Hắn ta bảo hắn chỉ dự

định giết một hành khách thôi nhưng vì Kakashi nên hắn mới giết hai người.

Kakashi nguyền rủa hắn. Tên thủ lĩnh nói hắn thích bị nguyền rủa lắm, hắn có thể đóng băng tất cả hành khách trong căn phòng này chỉ trong một lần duy nhất. Kakashi liếc nhìn kẻ thù và bảo nếu hắn ta làm như vậy thì bọn chúng sẽ mất đi điều kiện để đàm phán.

Tên thủ lĩnh hỏi lại một lần nữa, Konoha có chịu đàm phán với bọn chúng hay không? Ngay cả khi Konoha đồng ý hoặc không đồng ý thỉ

những con tin này chỉ là một phần trong kế hoạch.

https://thuviensach.vn

Nếu Konoha không chịu thay đổi quyết định thì những con tin này chẳng còn giá trị gì nữa. Khi đó bọn chúng sẽ giết từng người, từng người một trên con tàu này. Kakashi nghiến chặt răng.

Tên thủ lĩnh bảo một thuộc hạ mau chóng vào buồng lái và báo cho Konoha biết những gì vừa xảy ra tại đây. Tên thủ lĩnh bảo nếu Kakashi ngoan ngoãn đầu hàng đưa tay chịu trói thì hắn sẽ cho đám hành khách sống thêm 10 phút nữa.

Nhưng nếu Kakashi từ chối lời đề nghị này, thì bọn chúng sẽ tiếp tục giết từng người một như kế hoạch ban đầu. Kakashi và tên thủ lĩnh liếc nhìn nhau.

Có vẻ như tên thủ lĩnh này là kẻ nói là làm. Kakashi nhìn thấy cả 2 tay của kẻ thù đã chuẩn bị sẵn bộ móng vuốt.

Kakashi chỉ cần di chuyển một ngón tay, chắc chắn bọn chúng sẽ ngay lập tức thảm sát các con tin.

Thở dài một cái, Kakashi buông lỏng toàn thân. Ngay lập tức, kẻ thù lao vào kéo 2 tay Kakashi ra đằng sau.

Tên nhẫn giả mà Kakashi đã hạ gục lúc nãy đã nhảy vọt lên từ sàn nhà và đánh vào mặt Kakashi vài cái.

Bởi vì việc đó mà có một vết cắt nhỏ bên góc mắt của Kakashi. Máu chảy thành dòng.

Tên thủ lĩnh vòng ra đằng sau Kakashi để kiểm tra tình trạng dây trói.

Sau đó hắn đã tiến lại gần Kakashi và cầm ngón tay trỏ bàn tay phải của Kakashi.

Goki!!! (tiếng bẻ ngón tay).

https://thuviensach.vn

Guaa! (tiếng la đau đớn của Kakashi).

Tương tự như vậy, tên thủ lĩnh dễ dàng bẻ luôn ngón tay trỏ tay trái của Kakashi.

Từ phía sau, Kakashi nghe những giọng nói đang hả hê. Kakakshi không còn khả năng trốn thoát được nữa.

Mồ hôi lạnh đang chảy trên gương mặt của Kakashi và ông quỵ gối xuống.

Kakashi bảo bọn chúng nếu dự tính giết một ai đó trong đám hành khách thì hãy giết anh trước.

Kakashi đã hét lên như vậy hai lần liên tiếp, nhưng bọn chúng cười khinh bỉ Kakashi.

Giá trị mạng sống của Kakashi gấp 100 lần đám hành khách kia.

Kakashi sẽ là công cụ lí tưởng để đàm phán với Konoha.

Đó là lí do tại sao mà cách đây mười phút, bọn chúng đã giết một người phụ nữ.

Bọn chúng nói lại một lần nữa. Có hai sự lựa chọn: thả Garyo hoặc bọn chúng sẽ giết một hành khách khác.

Các hành khách có thể nghe thấy rõ giọng nói giận dữ của tên thủ lĩnh ở nhà ăn.

Bọn chúng yêu cầu Konoha liên lạc với bọn chúng trong vòng 10

phút, nếu không bọn chúng sẽ giết thêm 2 người nữa.

Bọn chúng nói bởi vì thái độ không hợp tác của Konoha mà hành khách phải lâm vào tình cảnh thế này.

https://thuviensach.vn

Kakashi nguyền rủa bọn chúng. Bọn chúng đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lo lắng việc nảy đã khiến Kakashi quên đi cả cái đau đớn của 2 ngón tay bị gãy. Tâm trí của Kakashi đang rối bời.

Bỗng nhiên Kakashi nghe thấy một giọng nói nhỏ nói rằng ba phút nữa sẽ tiến hành giết hành khách kế tiếp.

Bất thình lình, Kakashi nghe thấy một giọng nói: "Kakashi-sensei.

thầy nghe được giọng nói của em chứ? Nếu thầy nghe được thì hãy trả lời cho em biết".

Kakashi đã trả lời Ino thông qua thuật hoán chuyển tâm thuật (Shindenshin no Jutsu) của cô ấy.

Kakashi hỏi làm sao mà Ino biết được ông đang ở trên con tàu bay Tobishachimaru. Ino bảo rằng Lee đã kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe.

Kakashi đã hiểu được mọi chuyện. Ino hỏi Kakashi có ổn không.

Kakashi bảo nếu Ino có thể liên lạc với Gai thì hãy báo Kakashi vẫn ổn.

Quan trọng hơn, chỉ còn 3 phút nữa, bọn chúng sẽ giết hại hành khách kế tiếp. Kakashi kể với Ino để không bị kẻ thù phát hiện, ông và Gai đã lẻn vào ống thông gió trên trần nhà.

Ino báo với Kakashi rằng Pakkun và các con chó Ninja khác đã hoàn tất viếc thu thập tất cả bùa nổ có trên con tàu và giao chúng lại cho Gai.

Ino nói với Kakashi rằng Gai sẽ tham chiến và giúp cho Kakashi có cơ

hội để giải cứu các hành khách. Tsunade xác nhận với Sóng quốc rằng có một cái hộp khổng lồ trên con tàu bay và trong đó có chứa một chiếc dù khổng lồ.

https://thuviensach.vn

Kakashi phản đối kế hoạch này. Sau tất cả mọi việc thì trong đám hành khách, có một kẻ thù trá hính. Ino xác nhận với Kakashi rằng Sai đang chờ

lệnh ở trong văn phòng Hokage.

Kakashi bảo rằng hãy cử Sai đến đây vì với thuật Choujyuu Giga của Sai, cậu ấy có thể cứu tất cả hành khách.

Kakashi giải thích với Ino rằng làm thế nào mà thành viên của liên minh quân đội Ryuuha Armament có thể lên được con tàu này một cách dễ

dàng.

Bằng bất cứ giá nào, Kakashi bảo rằng ông ấy sẽ gây ra náo động để

trì hoãn thêm một ít thời gian. Đã đến giờ hành quyết một hành khách khác.

Giọng nói của Ino biến mất dần khỏi tâm trí của Kakashi.

Lúc nãy Gai mở cửa ông thông gió trên trần nhà và giơ ngón tay cái lên và mỉm cười với Kakashi.

Trong đầu Kakashi nghĩ rằng Gai đúng là một tên ngốc, điều này không cần thiết cho hoàn cảnh hiện tại.

Họ có thể nghe thấy tiếng chân của tên thủ lĩnh quay lại buồng lái tàu, Gai ngay lập tức bò vào lại ống thông gió. Tên thủ lĩnh bảo rằng đã đến giờ

hành quyết hành khách kế tiếp.

Hắn bảo rằng những gì xảy ra là do Konoha gây ra và mọi người nên oán hận Konoha thay vì hắn.

Tên thủ lĩnh đến gần đám hành khách và một người trong số họ đã nhắm mắt lại. Hắn chậm rãi đưa cánh tay lên và nói rằng hắn cũng cảm thấy đau buồn nhưng rất tiếc.

Bỗng nhiên... Boom!! một vụ nổ đã xảy ra ở đuôi con tàu ngắt ngang lời nói của hắn. Thân con tàu bị nghiên nên hành khách la hét dữ dội và https://thuviensach.vn

nhào lộn trên sàn nhà.

Tất nhiên là kẻ thù cũng mất thăng bằng và cần phải vịn vào một thứ

gì đó để đứng dậy. Tiếng còi báo động vang ra khắp nơi.

Tên thủ lĩnh hét lên bảo rằng việc gì đã xảy ra. Có vẻ như ở đuôi tàu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Kẻ thù mau chóng rời khỏi buồng lái.

Kakashi tròn mắt nghĩ rằng chính Gai đã làm việc này. Có vẻ như Gai đã sử dụng tất cả bùa nổ mà Pakkun đã đưa cho ông ấy lúc nãy.

Tên thủ lĩnh đến gần và nắm chặt tóc Kakashi bảo rằng đồng đội của Kakashi đã làm gì. Kakashi lạnh lùng nhìn hắn bảo rằng ông không biết gì cả.

Nhưng mà dù thế nào đi nữa, bọn chúng phải mau dập tắt lửa nếu không hậu quả sẽ còn lớn hơn.

Kakashi nghĩ rằng điều này sẽ khiến cho kẻ thù bối rối và hoảng loạn.

Tuy nhiên nét mắt giận dữ và mất bình tĩnh đã dần biến mất khỏi khuôn mặt của tên thủ lĩnh.

Kẻ thù có vẻ thích thú với điều này. Một cảm giác ớn lạnh chạy qua cột sống của Kakashi.

Tiếng còi báo động đã ngừng reo. Các hành khách rụt rè đứng dậy. Kẻ

thù quay lại và báo cáo rằng ngọn lửa đã được dập tắt.

Có hai cánh quạt bị hư hỏng còn lại thì không có vấn đề gì. Việc sửa chữa đã được tiến hành. Con tàu vẫn có thể bay được.

Tên thủ lĩnh cười gian xảo. Có vẻ như bọn chúng đã dự đoán được nhẫn giả Konoha trà trộn vào con tàu này. Nhưng làm thế nào mà kẻ thù có thể ngăn chặn được việc Gai đã gây ra dễ dàng như vậy.

https://thuviensach.vn

Tên thủ lĩnh gọi Kahyo (đeo mặt nạ) và nụ cười trên mặt hắn tắt dần.

Kakashi nghĩ rằng đây chính là con át chủ bài của kẻ thù.

Với băng động, ngọn lửa dể dàng được dập tắt. Dù thế nào đi nữa, Kakashi và Gai đã khám phá ra con át chủ bài đầu tiên của kẻ thù là những lá bùa nổ.

Kakashi nhìn lên trần nhà và bảo tên thủ lĩnh hãy cùng ông nhìn lên Trên không trung, Gai đang bám vào trần nhà và tung ra cú đá sở

trường.

Đó là một ngày mưa và gió thổi rất mạnh. Trong mắt Kakashi nhận ra Gai đang luyện tập một mình.

Không thể cử động chân phải như Gai muốn, và ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, Gai đã hét to lên.

Càng ngày càng hét to, nước mắt Gai rơi và vì bực tức. Dù có thế nào, Gai vẫn không ngừng luyện tập.

Khi Gai ở cùng Lee, Gai luôn luôn mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

Gai nói với Lee rằng việc mất chân phải này không làm ảnh hưởng gì, nếu mất chân phải vẫn còn chân trái. Thậm chí mất cả 2 chân thì vẫn còn hai tay.

"Hãy đối mặt với mãnh thú ngọc bích Konoha".

Gai mạnh mẽ nói rằng: "Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu".

Gai tiến tới hành khách. Dù rằng, cơn đau đớn phát ra từ bàn chân phải của ông khiến rơi cả nước mắt nhưng Gai vẫn bình tĩnh.

https://thuviensach.vn

Gai bảo với hành khách rằng hãy yên tâm bởi vì mãnh thú ngọc bích của Konoha đã tới.

Bỗng nhiên Gai chao đảo và nôn ra. Cơn say sóng của Gai thật kinh khủng.

Lúc này tên thủ lĩnh đã tiến tới gần Gai và Kakashi, tự giới thiệt hắn tên là Rahyo và sẽ tiêu diệt cả Kakashi lẫn Gai.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 6: Đòn Chí Tử! Say Sóng!

Gai hét lên như nguyền rủa Rahyo, kẻ đang liếc mắt nhìn ông. Gai nói rằng ông cảm thấy thất vọng vả bắt đầu đối đầu với Rahyo.

Nhìn vào nét mặt của ngươi, Gai này có thể hiểu được ngươi đang nghĩ gì. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào thì ta vẫn luôn luôn nổ lực hết sức của mình.

Người như thế mới được gọi là một thiên tài. Với ý nghĩa ẩn trong đôi mắt của mình, Gai liếc nhìn Kakashi và nhấn mạnh lại câu nói đó một lần nữa.

Hãy nhìn ta mà xem! Tình trạng hiện giờ của ta là mất đi một chân nhưng điều đó không có nghĩa là ta mất hết tất cả.

Nếu từ từ, từng chút, từng chút và nổ lực hết sức của mình thì không có gì mà ta không thể làm.

Ta vẫn luôn là ta là Maito Gai. Ta vẫn có thể tự bản thân mình đứng lên với chân của. Một thiên tài không bao giờ chấp nhận việc tìm kiếm sự

giúp đỡ từ người khác.

Ta chính là một ví dụ điển hình đây. Vừa nói xong câu đó, Gai đã lấy ngón tay chỉ vào Kakashi với giọng điệu chua chát.

https://thuviensach.vn

Kakashi ngạc nhiên không biết Gai dự tính gì trong hoàn cảnh này.

Gai khẳng định là sẽ ngăn chặn Rahyo-kun lại và không cho hắn tiếp tục phạm tội ác lần nào nữa.

Gai nói rằng các hành khách không cần phải nguyền rủa cái thế giới này nữa và cũng không cần phải kìm nén cảm xúc nữa. Gai cổ động các hành khách hãy nói ra hết các rắc rối của họ.

Gai nói rằng sẽ giải quyết tất cả rắc rối của đám hành khách bằng sức mạnh tuổi trẻ. Tuy nhiên, trong khi Gai nói đám hành khách đã được chuyển sang một phòng khác mà Gai không hề hay biết.

Rahyo cởi bỏ thắt lưng và bảo Gai hãy đỡ đòn của hắn. Hắn kết ấn.

Hyouton: Saihyoudzuchi!.

Kakashi hét lên bảo Gai đừng say sưa với những lời nói chính mình nữa. Rahyo đã chớp lấy cơ hội Gai lơ là cảnh giác đã ngay lập tức tấn công ông.

Đòn đánh của Rahyo đi thẳng vào bụng của Gai. Tuy nhiên, đòn đánh đó đã đâm xuyên qua một ảo ảnh của Gai. Cơ thể thật sự của Gai đã vòng ra sau đối thủ và tặng cho hắn một quả đá chính diên.

Konoha Senpuu!.

Rahyo lập tức lùi lại và tung ra cú đấm đáp trả.

Saihyouken!.

Cú đá và cú đấm của Gai và kẻ thù va chạm vào nhau.

Boom! Ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Các bức tường của căn phòng rung lên. Cả 2 đều đồng thời bị đẩy lùi về phía sau.

https://thuviensach.vn

Kakashi chăm chú xem trận đấu và nuốt nước bọt. Gai bắt đầu hét lên vì đau đớn bởi vì bàn chân trong lớp thạch cao của ông ấy bị nứt ra.

Sau đó Gai nói không gì là không thể với sức mạnh của tuổi trẻ.

Rahyo chú ý đến tình huống có vẻ có lợi cho hắn. Gai lập tức đáp lại.

"Dù cho bàn chân này có gãy thì trái tim vẫn trường tồn vĩnh cửu".

"Nếu là vậy thì có vẻ ta sẽ đồng thời làm cho trái tim đó vỡ nát ra".

"Có vẻ như dù ta có nói gì thì cũng vô ích, đúng không? Do sự đau đớn từ bàn chân, Gai bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, Gai nghiến rắng và bảo: được rồi, đánh đi!".

Rahyo hét lên rằng hắn ta sẽ tiêu diệt cả Kakashi và Gai. Lúc này cả

hai tay của Rahyo đã biến đổi thành màu chì.

Hai cánh tay của Rahyo đã chuyển hóa thành sắt. Từ chỗ của Kakashi, ông ấy có thể cảm nhận được số lượng lớn Chakra đang bị hấp thụ. Có vẻ

như chiêu thức Rahyo có thể đấm vỡ cả một tảng băng.

Bật chợt, Gai đưa cánh tay lên và lấy ra côn nhị khúc của mình. Gai bảo rằng chưa có bất cứ một người nào có thể chạm tới ông khi ông sử

dụng côn nhi khúc.

Gai bắt đầu thể kĩ năng của mình bằng việc quấn côn nhị khúc lên người mình. Côn nhị khúc đong đưa trong không khí như xẻ tan cả không khí. Thứ vũ khí này dường như đã trở thành một phần cơ thể của Gai.

Gai dễ dàng khống chế và sử dụng côn nhị khúc. Đúng như dự đoán, Gahyo nhìn Gai trong sự ngạc nhiên.

Với tốc độ của côn nhị khúc cùng sự di chuyển khéo léo của Gai, Gahyo do dự trong việc tấn công Gai.

https://thuviensach.vn

Bỗng nhiên, Gai dừng di chuyển. Lúc này Gai bỗng nhiên hóa đó.

Rahyo nhíu mầy lại và Kakashi cũng như vậy.

Không gian và thời gian dường như đứng lại. Và sau đó, cơn nôn mửa bắt đầu chảy ra từ miệng Gai.

Gai bắt đầu rên rỉ, quay sang nhìn chằm chằm vào Kakashi và đôi mắt của Gai bắt đầu rơi nước mắt vì đau đớn.

Gai nói với Kakashi rằng ông vừa bị say sóng vừa bị đau ở bàn chân.

Kakashi cảm thấy kinh ngạc khi Gai cùng lúc chịu đựng cả hai nỗi đau.

Có vẻ như khi Gai biểu diễn màn di chuyển với côn nhị khúc cơn say sóng đã ập đến và nặng hơn lúc nào khác. Trên trán Rahyo lúc này tĩnh mạch đã nổi lên.

Rahyo lạnh lùng bước tới Gai và tung một cú đá vào chân của Gai.

Gai nhăn mặt và Rahyo đã tung cú đấm vào đầu của Gai và bảo Gai hãy đi chết đi.

Tuy nhiên, một lần nữa may mắn lại đứng về phía Gai. Do cơn say sóng của ông mà chân phải của Gai lên cơn co giật vô tình đá vào hàm của Rahyo.

Bàn chân phải của Gai được bao bọc bởi một tảng thạch cao rất dày và cứng. Nhận một cú đá như đá tảng, Rahyo bay ra xa và không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rahyo nghiến răng và lao vào tấn công Gai như một cơn bão lửa. Do cơn say sóng của mình mà không gian xung quanh Gai như bị bóp méo, ông ấy không thể đứng vững.

Thỉnh thoảng Gai cứ đứng lên và ngồi xuống nôn mửa nên ông ấy có thể né các đòn tấn công của Gahyo. Kakashi nghĩ rằng trong cái rủi cũng có https://thuviensach.vn

cái may.

Trái với dự đoán của Kakashi, Gai vẫn tiếp tục né tránh các đòn tấn công của kẻ thù. Trên đôi chân run rẩy của mình, Gai thỉnh thoảng ngồi xổm xuống và nôn. Rahyo chẳng thể đánh trúng Gai một phát nào.

Rahyo tức tận và sôi máu tấn công Gai, nắm đấm của hắn đã đập vỡ

một kệ rượu. Các chai rượu rơi xuống sàn và vỡ tan.

Đột nhiên, Kakashi nghe thấy một tiếng gọi, Kakashi nhìn qua thì thấy Pakkun đang ở kế bên ông ấy, Pakkun bảo rằng tất cả bùa nổ trên con tàu đều được thu thập lại. Ngay bây giờ, Pakkun sẽ cắn sợ dây đang trói chặt Kakashi.

Trong khi Pakkun đang lúng túng vợi sợi dây thì Gai đang tiếp tục chiến đấu với nhau. Gai bị vấp do nước của những chai rượu vỡ ra trên sàn, ngay lập tức Rahyo đã lao vào tấn công Gai nhưng Gai đã ngã xuống vào nhào lộn, Rahyo đã tuột mất cơ hội hiếm có của mình và để lại một lỗ trên sàn nhà.

Rahyo hét lên cuộc chiến này sẽ kết thúc trong chiêu tiếp theo của hắn. Lúc này cơ thể Gai đang lở lửng trên không trung. Rahyo tin rằng hắn ta sẽ là người chiến thắng và mở rộng miệng ra cười.

"Ta...chính ta sẽ ra tay giết ngươi".

Pakkun đã cắn gần hết sợi dây đang trói Kakashi. Kakashi đã dễ dàng thoát ra. Pakkun bảo rằng nhiệm vụ của nó đã kết thúc.

Kakashi cám ơn Pakkun và bảo rằng lần tới sẽ chiêu đãi tất cả các con chó một bữa tiệc thịt ngon lành. Pakkun mỉm cười và biến mất trong làn khói trắng. Kakashi đạp vào sàn nhà và nhảy lên.

https://thuviensach.vn

Rahyo nhận ra hiểm họa sau lưng mình vào quay lưng lại nhìn Kakashi.

"Làm thế quái nào mà ngươi lại có thể...?".

Kakashi bất chợt nhận ra cái bóng của Gai đang rơi xuống.

"Tử lôi".

Với việc ra chiêu bất ngờ như vậy, kẻ thù khó có thể né đòn.

Bất chợt một thanh Kunai phóng qua. Nó sướt vào mặt Kakashi. Ngay sau khi Kakashi vừa đáp xuống đất thì lập tức Kakashi nhảy về phía sau.

Tuy nhiên, chúng không phải Kunai, Kakashi liếc nhiền kẻ thù mới xuất hiện. Thứ vừa sướt qua mặt ông chính là những thanh kiếm băng.

Những thanh kiếm băng này đã từng tấn công Kakashi khi ông đang ở

trong ống thông gió.

Rahyo hét lên: "Kahyo, ngươi đang làm cái gì vậy!".

Việc Kahyo xuất hiện không phải là kế hoạch của kẻ thù. Kahyo bảo rằng nếu không nhờ những thanh kiếm băng thì Gahyo đã chết rồi.

Kahyo là một nhẫn giả có đeo một chiếc mặt nạ màu trắng hoa văn, đó chính là kẻ đã từng giao đấu với Naruto.

Kakashi liếc nhìn Kahyo và chuẩn bị chiến đấu với hắn.

Chương sau, cuộc chiến giữa Kahyo và Kakashi chính thức diễn ra. Sự

thật và quá khứ đau thương đằng sau chiếc mặt nạ dần được hé mở. Kẻ đeo mặt nạ chính là...

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 7: Tia Chớp Băng

Hyouton: Jisarenhyou!.

Kahyo kết ấn và đập lòng bàn tay vào nền nhà. Các lớp băng bắt đầu lan rộng về phía Kakashi như một con rắn.

Bất chợt, các lớp băng đó nhô lên thành những cột băng khổng lồ và bén nhọn như răng nanh.

Ngay lập tức Kakashi liền tung đòn đáp trả.

Shiden! (Tử lôi).

Kakashi đưa lòng bàn tay đặt xuống nền nhà. Ngay lập tức, các dòng điện màu tím lan truyền dọc theo sàn nhà.

Các dòng điện đó lan thẳng tới những cột băng vừa mọc ra từ chiêu thức của Kahyo.

Bùm!.

Băng thuật và lôi thuật va chạm vào nhau, một vụ nổ lớn đã làm con tàu lắc lư. Các hành khách la hét lên.

Cây đàn Piano bị thổi bay bởi vụ nổ đó. Nó lao thẳng về phía một đứa trẻ. May mắn thay, Gai đã nhanh chóng lao thẳng tới để giải cứu đứa bé và ôm chặt nó vào vòng tay của mình.

https://thuviensach.vn

Bằng sức mạnh của trẻ trâu, Gai đã giải thoát thành công một đứa trẻ.

Cây đàn Piano đâm thẳng vào tường làm cho cây đèn treo trên trần bị

lắc lư.

Gai sau đó trao trả đứa bé đang sợ hãi lại cho mẹ của nó. Sau đó Gai liếc mắt nhìn Rahyo.

Rahyo cười to và liên tiếp tân công Gai. Hết nắm đấm rồi tới đá cứ

như vậy liên tiếp. Có vẻ như cường độ chiến đấu của họ đang tăng lên.

Trong khi đó, Kakashi đang đưa mắt nhìn kẻ thù của mình. Kakashi hỏi Kahyo có phải là người bảo vệ cho Garyo cách đây 2 tháng trước không?.

Kahyo né tránh câu trả lời và bảo Kakashi đừng nghĩ rằng là Konoha đã chiến thắng. Kahyo bình tĩnh nói.

Lời nhắn nhủ của kẻ thù trên tàu đã được truyền đến đồng đội. Nếu Kahyo và Gahyo có gặp mệnh hệ gì thì sẽ có người kế thừa bọn chúng.

Garyo chỉ đơn thuần là một kẻ có dã tâm. Để thực hiện dã tâm đó hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Thậm chí vì dã tâm và lí tưởng hắn có thể hủy diệt cả thế giới này.

Madara và người bạn thân nhất của ta cũng đã từng như vậy. Ta nghĩ

rằng sỡ dỉ họ làm như vậy là do mất đi thứ mà mình yêu thương nhất.

Đằng sau chiếc mặt nạ đó, Kakashi có thể cảm nhận được đôi mắt của Kahyo run lên vì lời nói của ông.

Kakashi nói rằng từ Naruto mà ông biết được tin tại vì sóng Quốc mà Kahyo đã mất đi một đứa con. Nếu nguyên nhân là như vậy thì có thể thông cảm và hiểu được cảm nhận đó.

https://thuviensach.vn

Dù sớm hay muộn, trước sau gì một nhẫn giả cũng phải chứng kiến cái chết của những người mà mình yêu thương.

Kahyo tức giận đáp lại: "Hakuhyo....con trai của ta đã mất đi mạng sống bởi vì chiến tranh. Hakuhyo...Hakuhyo con trai ta đã chết vì những kẻ

ở Sóng quốc".

"Chính vì vậy mà ngươi đã thề sẽ giáng đòn trả thù xuống Sóng quốc đúng không?".

"Một người khi đã quyết định trở thành một nhẫn giả thì sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình".

"Ta và cả anh trai ta Gahyo đêu không muốn cho Hakuhyo sống một cuộc sống như vậy. Vì vậy bọn ta đã trở thành những tên tội tạm, ẩn mình sống trong Sóng quốc. Bọn ta muốn sống một cuộc sống mà không ai bị tổn thương và xung đột".

"Aaaaaaaaaaa. Kahyo lớn giọng hét to. Người như ngươi thì có thể

hiểu được gì hả?".

Kakashi bình tĩnh hóa giải những đòn tấn công của Kahyo.

"Nỗi buồn mất đi một người thân ta có thể hiểu nhưng rồi thời gian sẽ

làm cho nỗi đau đó phai mờ đi". Kakashi đưa tay lên hóa giải đòn đánh của Kahyo.

"Ngươi làm sao có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ mất đi đứa con mà mình yêu quý chứ".

"Nếu là vậy thì tại sao ngươi lại cố gắng cướp đoạt mạng sống những đứa con của người khác chứ".

https://thuviensach.vn

Đứa trẻ mà Gai đã cứu sống lúc nãy đang đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về

phía của Kakashi và Kahyo.

"Những người mà các ngươi đã giết lúc nãy, họ cũng là những đứa con của người khác. Nếu các ngươi cứ làm vậy, thì dù cho cái thế giới này bị

tiêu diệt thì nỗi đau buồn của các ngươi sẽ không biến mất đâu".

Kahyo lại hét lên một lần nữa và đặt 2 bày tay xuống nền nhà.

Hyouton: Jisarenhyou!.

Một tảng băng đang bao bọc quanh cơ thể của Kahyo. Sau đó từ người Kahyo những thanh kiếm băng nhỏ liên tiếp bắn về phía Kakashi.

Kakashi phải nhày lùi lại để né đòn tấn công đó. Những thanh kiếm băng đó liên tiếp bắn ra. Các hành khách và thậm chí cả Gai và Rahyo đều phải né nó.

Các thanh kiếm băng đâm xuyên qua trần nhà và các bức tường của con tàu.

Rahyo hét lên bảo Kahyo hãy dừng lại. Bời vì họ vẫn đang bay lơ lửng trên đại dương. Tuy nhiên bỏ ngoài tai những lời nói của anh trai là Gahyo.

Kahyo tiếp tục gia tăng chakra và dồn nó vào đòn tấn công của mình.

Boom!.

Rahyo nhảy qua các tảng băng và buộc phải đánh vào bụng Kahyo.

Kahyo ngất xỉu và ngã vào vòng tay của Gahyo.

Nhưng đời không như mơ, tất cả đã quá muộn, đòn tấn công đã được tung ra.

https://thuviensach.vn

Trước khi đòn tấn công đó tan biến, nó đã kịp tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trên thân con tàu.

Do sự biến đổi đột ngột áp suất của không khí trên con tàu. Có một tiếng rầm như sấm, ngay lập tức những thứ bên trong con tàu đều bị hút bay ra ngoài.

Từng người một bay thổi bay ra con tàu. Áo, nĩa, dao, thìa đều bị hút ra ngoài. Tiếng gió lớn đến nổi lấn áp cả tiếng thét của hành khách.

Rahyo tiếp tục ôm chặt Kahyo, Rahyo đã kịp nắm lấy một cây cột gần đó.

Gai đang lơ lửng và hét lên. Kakashi đã lấy tay bắt lấy Gai, nhưng ngón tay gãy của Kakashi khiến ông không thể chống lại sức mạnh của gió.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó Kakashi đã kịp nắm lấy một sợi dây điện nhô ra từ con tàu. Cả Gai và Kakashi đều đang treo lủng lẳng bên ngoài con tàu.

Gai và Kakashi đang bị hành hạ bởi những cơn gió mạnh khủng khiếp.

Họ hết bị gió thổi về phía bên trái lại về phía bên phải. Hơn thế nữa, Kakashi và Gai đang chống lại sự va đập vào thân con tàu.

Kakashi!! Hãy thả tay tớ ra đi. Gai hét lên. Nếu cứ như vậy cậu cũng sẽ bị rơi xuống đấy.

Đừng nóng vội! Gai.

Không được! Cử thả tay ra đi! Tớ sẽ không sao đâu! Với sức mạnh của trẻ trâu thì ngã từ độ cao này thì không thành vấn đề đâu.

Điên khùng! Những lời cậu vừa nói ra thật vô nghĩa.

Thầy Kakashi, thầy có nghe thấy em không, thầy Kakashi.

https://thuviensach.vn

Ino đã liên lạc được với Kakashi. Ino bảo rằng những hành khách bị

tấn công và nhốt tại nhà kho gần nơi khánh thành con tàu đều an toàn.

Ngài Tsunade đã thông báo với Sóng quốc về cuộc tấn công người dân của họ cách đây vài phút rồi.

Kakashi đang chú ý đến thứ đang lơ lửng trên không. Đó chính là chiếc mặt nạ có hoa văn của Kahyo.

Kakashi nhìn lên phía bên trên, Kahyo ngất đi và nằm trong vòng tay của Rahyo. Bất chợt Kakashi nhìn thấy mái tóc xoăn dài đang tung bay theo gió.

Ino nói rằng trong liên minh quân đội Ryuuha Armament có 11 người đàn ông và một phụ nữ. Ino liên tiếp bảo Kakashi có nghe thấy những gì Ino nói không.

Lúc này với Kakashi mọi thứ dường như đang dừng lại. Âm thanh, gió và cả thời gian.

Cuối cùng, cánh tay của Kakashi đã buông ra khỏi sợi dây điện. Cả

Kakashi và Gai đều đang rơi tự do.

Kakashi nói với Ino. Đúng là có một người phụ nữ. Đó chính là người phụ nữ với chiếc váy dài màu xanh.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 8: Cách Cái Chết 5000 Mét

Xung quanh Kakashi có rất nhiều hành khách cũng bị rơi ra từ tàu bay đang phân tán ở khắp nơi. Đôi mắt Kakashi chăm chú nhìn vào Gai.

Gai gật đầu với Kakashi. Kakashi nhận ra rằng mình sắp phải đối mặt với cái chết. Ngã từ độ cao cách mặt đất đến 5000m thì không còn cách nào để có thể sống sót.

Chết tiệt....

Nhắm đôi mắt lại, Kakashi suy nghĩ đến Kahyo với chiếc váy dài màu xanh.

"Nếu Konoha tiếp tục do dự thế này thì số lượng nạn nhân sẽ tăng lên mà thôi" Kakashi nhớ lại những lời nói của Kahyo khi hai người đang ở

trong nhà bếp. Kakashi nhớ đến đôi mắt của Kahyo cứ chăm chú nhìn vào mắt Kakashi khi nói câu ấy.

"Người như ngươi làm sao có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ bị mất đi đứa con của mình chứ!".

Có vẻ bên trong lớp mặt nạ đó, Kahyo đã hét lên câu đó bằng cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

"Mình có thể làm gì đây? Mình có thể làm gì để giúp đỡ cô ấy đây?

Khi nghĩ đến những điều đó, một cảm giác kì lạ xuất hiện bên trong cơ thể

https://thuviensach.vn

Kakashi".

"Tất cả đã kết thúc rồi. Cuối cùng rồi mình cũng phải chết. Obito, cha và những người đồng đội đã chết oanh liệt trong cuộc chiến của tôi. Tôi sẽ

đến với mọi người".

Bất ngờ, cơ thể Kakashi bỗng nhẹ đi và không còn lơ lửng trong không trung nữa, Kakashi không thể hình dung được điều gì vừa xảy ra.

"Vừa kịp lúc".

Khi Kakashi vừa mở đôi mắt của ông ấy ra, Sai đang nhìn ông và mỉm cười

"Thầy quên rồi sao? Thầy đã gọi em tới đây mà, phải không?".

Kakashi đứng dậy và nhận ra ông đang ở trên lưng con chim lớn của Sai. Kakashi nhìn xung quanh.

Tất cả đang ở bên dưới con tàu bay Tobishachimaru và đang ở trên lưng một con chim khổng lồ tạo ra từ chiêu thức Choujyuu Giga của Sai.

Con chim lớn đến nỗi bao phủ cả bầu trời. Gai đang treo lũng lẳng ở

chân con chim. Gai nhe răng ra cười và giơ ngón tay cái lên.

Các hành khách bị rơi ra từ con tàu bay cũng đang ở bên trên con chim lớn và một vài người thì đang bám chặt vào chân của con chim.

"Mọi việc đã ổn cả rồi. Tất cả mọi người đều đã được giải cứu" Sai nói với Kakashi.

"Em có thể dự đoán độ cao chúng ta đang đứng không?".

"Có vẻ như.... chúng ta đang ở độ cao 5500 đến 6000m".

https://thuviensach.vn

Vào thời điểm này những đồ nội thất bên trong tàu và những hành khách đều bị thổi bay ra ngoài nên con tàu sẽ nhẹ hơn và bay cao hơn dự

kiến.

"Em có điều tra được danh tính, nguồn gốc của kẻ chủ mưu vụ việc này không?".

"Dạ không, tuy nhiên Ngài Tsunade đã tìm hiểu được một vài việc".

"Kẻ chủ mưu của vụ việc lần này tên là Rahyo".

Sau một hồi lưỡng lự, Kakashi nói thêm vào: "Và em gái của hắn là Kahyo".

Sai gật đầu. Kakashi nhìn lên con tàu bay Tobishachimaru.

Theo dự kiến, chuyến bay này sẽ bay về hướng Tây - Tây Bắc vậy tại sao con tàu lại bay về hướng khác chứ?.

Kakashi bắt đầu suy luận. Mục đích của lực lượng đồng minh quân đội Ryuuha Armament chính là ép Konoha thả Garyo ra.

Những kẻ đó sẽ làm mọi cách để hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu như Konoha không chấp nhận điều này thì chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự trù.

Quân át chủ bài của bọn chúng chính là Kahyo. Không còn gì để nghi ngờ nữa.

Chúng đang thẳng tiến tới Huyết Ngọc. Đây chính là kế hoạch dự trù của bọn chúng khi Konoha từ chối lời đề nghị của chúng. Bọn chúng sẽ giải thoát cho Garyo từ bầu trời.

Hãy nhanh chóng tăng cường phòng thủ ở Huyết ngục.

https://thuviensach.vn

Bọn chúng sẽ sử dụng thuật của Kahyo để giải thoát Garyo từ bầu trời.

Bọn chúng sẽ sử dụng thuật để tạo những cột băng cho Garyo trèo lên.

"Ino, em có nghe thấy thầy không?".

"Em nghe thấy thầy rồi. May mà thầy đã an toàn rồi, thầy Kakashi".

"Con tàu bay Tobishachimaru đang bay thẳng tới Huyết ngục".

"Bọn chúng sẽ giải cứu Garyo từ bầu trời".

"Đã hiểu. Em sẽ thông báo cho Ngài Tsunade ngay lập tức".

"Sai".

"Vâng".

"Hãy đưa thầy quay lại con tàu bay Tobishachimaru".

"Em cảm thấy việc này không ổn chút nào cả".

"Trên tàu vẫn còn con tin, chúng ta không thể bỏ họ lại được".

Con chim lớn của Sai bay lên cao, trong phút chốc con tàu bay đã hiện ra phía trên họ".

Cái lỗ bị thủng lúc nãy do chiêu thức của Kahyo đã bị băng che phủ

lại. Có lẽ chính Kahyo đã làm việc này.

"Cô ấy vẫn an toàn".

Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Kahyo không sao. Kakashi bắt đầu tập trung suy nghĩ.

Không khí càng ngày càng loãng ra.

https://thuviensach.vn

Nếu cứ tiếp tục bay cao thế này, không khí sẽ loãng ra, việc này sẽ rất nguy hiểm cho các hành khách còn sót trên tàu.

Các đồ vật trong phòng lái đều đã bị phá hủy. Có lẽ người lái tàu cũng không nhận ra việc con tàu ngày càng bay lên cao.

"Đằng kia" . Sai chỉ tay vào cái lỗ bị vỡ ra ở phòng khách, Kakashi nghiêng mình vào cái lỗ mà Sai chỉ. Cái lỗ chỉ vừa cho một người chui qua.

"Được rồi, thầy sẽ xâm nhập vào đó".

Sai gật đầu.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 9: Quyết Định Của Tsunade

Trong văn phòng Hokage của Konoha, Tsunade đang ở giữa hàng đống công việc. Tsunade đang hăng hái ra lệnh Shizune.

Shizune, vẫn chưa có liên lạc gì với Sóng quốc sao?.

Với báo cáo của Ino thì có vẻ hai tên thủ lĩnh của bọn chúng chính là Rahyo và Kahyo. Hãy điều tra thân thế của hai kẻ này.

Shikamaru đang canh gác ở Huyết ngục tình hình ra sao rồi. Nếu tù nhân có gì bất ổn thì hãy bình tĩnh và giữ cho mọi việc không vượt qua tầm kiểm soát.

Hãy bảo Sakura tập trung một đội ngũ y tế và lập tức thẳng tiến tới Huyết ngục. Shizune, hãy bảo đội Anbu sẵn sàng nghe lệnh của ta.

Sau khi ra lệnh xong, Tsunade nhắm đôi mắt lại và suy nghĩ trong đầu:

"Ino, Kakashi bây giờ thế nào rồi".

Qua báo cáo của Sai, ta có linh cảm là bọn họ sẽ tìm cách xâm nhập lên con tàu bay Tobishachimaru một lần nữa.

Cánh cửa văn phòng Hokage bật chợt mở ra. Gai đang tựa vào lưng của Sai và tiến vào bên trong.

Ngài Tsunade là tôi đây, Maito Gai đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

https://thuviensach.vn

Bum bùm, bốp, chát.

Nắm đấm với sức mạnh kinh hoàng của Tsunade ngắm thẳng vào đầu của Gai mà đấm vào.

Ooh, ooohh Gai hết lên.

Gai, ngươi... Gai đang ốm đầu và nằm lăn ra đất vì đau đớn. Tsunade nắm cổ áo của Gai lôi ông đứng dậy và lắc qua lắc lại bảo rằng.

Ngươi dám bỏ ngoài tai những lời nói của ta vì để được lên chiêm ngưỡng con tàu bay Tobishachimaru phải không hả.

Không, chỉ... chỉ... là... thật vô nghĩ... thật sự... Eh... thật ra thì...

yeah... yeah... tình trạng chân của tôi thật khủng khiếp phải không?... bởi vì bác sĩ cá nhân của tôi ở Sóng quốc?... Yeah yeah yeah... vì vậy... tình cờ....

con tàu bay lại trên đường đến bệnh viện... nên tôi....

Ngươi còn dám nói dối như vậy sao hả.

Ngài Tsunade bây giờ không phải lúc làm những việc này đâu. Chuẩn bị nắm đấm, Tsunade sẵn sàng đấm vào đầu Gai lần thứ hai thì từ đằng sau, Shizune ôm lấy tay của Tsunade vào bảo: "Thông tin từ làng Đá, Ngài Oonoki đang liên lạc với Konoha qua đài phát thanh không dây".

Phải... phải rồi, Ngài Tsunade. Gai thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ việc cần làm là chúng ta phải đưa ra quyết định với con tàu bay Tobishachimaru.

Ngươi... Sau đó radio đã được đặt lên bàn làm việc của Tsunade và hai người họ đang đối mặt với nhau: "Có chuyện gì vậy, Tsuchikage".

Không có lời chào hỏi nào sao, Tsunade? Mà thôi bỏ qua việc đó đi, có một thứ gì đó đang bay lơ lửng trên bầu trời Konoha của cô phải https://thuviensach.vn

không... Đó có phải là con tàu được bí mật xây dựng bởi Sóng quốc không?.

Tsunade không nói được câu nào. Tsuchikage nói tiếp: "Tốt thôi, chúng ta cũng là nhẫn giả như nhau. Với một người như Tsunade, cô nghĩ

rằng có thể hoàn toàn che giấu việc đó sao?"

Ở làng Đá của ông... ông có thể nhìn thấy nó sao?.

Không phải chỉ riêng làng Đá nhìn thấy nó thôi đâu. Các cường quốc khác cũng chú ý đến nó. Tuy nhiên, để tôn trọng như những người đồng đội đã từng chiến đấu với nhau trong đại chiến nhẫn giả lần thứ 4 mà chúng tôi vờ như không thấy nó.

Bởi vì có vẻ như đây là nhiệm vụ bí mật hộ tống con tàu bay đó của Konoha.

Lão già khó ưa.

Tuy nhiên với ta thì, ta nghĩ đến một điều còn ghê hơn như vậy nữa.

Tsunade hét lên: "Ở đây hiện thời đang rất bận rộn. Có gì thì mau nói lẹ và vào chủ đề nhanh lên đi".

Tốt thôi... thật là đám trẻ thiếu kiên nhẫn... Tsuchikage thở già một cái.

Thôi được rồi, vào chủ đề nào.

Cách đây vài ngày một vài kẻ lạ mặt đã xuất hiện ở làng Sói Hú. Có vẻ như bọn chúng đang mua một khối lượng lớn Aobiko (bột cháy giống như lưu huỳnh).

Theo những hiểu biết của ta, Roukoku (làng Sói Hú) là một ngôi làng của những bác sĩ.... những kẻ đó được huấn luyện để tạo ra thuốc nổ là https://thuviensach.vn

Aobiko. Aobiko có sức nổ mạnh gấp mấy lần bùa nổ mà chúng ta hay dùng.

Ông đang muốn nói đến điều gì?.

Ta cho rằng Aobiko đó đang được tích trữ ở bên trên con tàu bay đó và sẽ có một chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra.

Sóng quốc sử dụng con tàu bay đó để tạo ra chấn động trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa. Tsuchikage đã thay đổi giọng và nói.

Tuy nhiên Tsunade à, với ngành công nghệ tiên tiến như vậy luôn có một vài nguy cơ tiềm ẩn trong nó. Nếu một kẻ nào đó lợi dụng nó để vận chuyển thuốc mê, thuốc phiện.

Nếu một người nào đó sản xuất dao để làm bếp thì cũng sẽ có kẻ sử

dụng chính con dao đó để giết người.

Nếu một người sáng chế ra con tàu đó để bay trên bầu trời thì hiển nhiên cũng sẽ có kẻ sử dụng con tàu bay đó để phát động chiến tranh trên bầu trời.

Tuy nhiên, các cường quốc khác đang cố gắng im lặng để quan sát động tĩnh của con tàu. Nhưng giờ đây con tàu đó đang hướng mũi tàu tới làng Đá thì chúng tôi không thể im lặng được nữa.

Nghe rõ đây, Tsunade... ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra bên trong con tàu đó... nhưng nếu nó không chịu chuyển hướng mà cứ nhắm thẳng tới làng đá thì ta buộc lòng phải bắn hạ nó.

Tsunade cau có và bảo: "Nếu có bất kì cơ hội nào thì chúng tôi sẽ bắn nó ngay làng Cỏ".

https://thuviensach.vn

Tsuchikage trước khi kết thúc cuộc nói chuyện đã nói: "Nghe như vậy, ta cũng cảm thấy yên tâm. nhưng mà con tàu đó đang chất đầy Aobiko, chỉ

cần nghĩ đến nó trong đầu thì thật không dễ chịu một chút nào. Ta đã già rồi nên không thể không lo lắng và quan trọng hóa các vấn đề đó được".

Tsunade im lặng và suy nghĩ. Gai, Sai, Sakura, Shizune, Kiba, Shino và ANBU, không ai dám mở miệng lên tiếng cả.

Bỗng nhiêu Radio kêu rè rè và một giọng nói đã vang lên.

"Hokage!" Đó chính là giọng nói của Rahyo... Nó vang dội khắp cả

văn phòng.

Ngài Garyo vẫn chưa được thả ra phải không?.

...Rahyo sao?.

Sau một hồi im lặng, Rahyo cười phá lên: "Bọn ta chuẩn bị liều mạng rồi đấy..?".

Mau thay đổi đường bay đi Rahyo. Nếu người không đổi thì con tàu bay đó sẽ bị bắn hạ. Nếu Konoha không làm vậy thì cường quốc khác cũng sẽ làm vậy. Mau đổi đường bay và quay về Sóng quốc đi.

Đường bay của con tàu bay này là do bọn ta quyết định nên bọn ta sẽ

không nghe bất kì lời đề nghị nào cả.

Hãy lắng nghe lời của ta nói đi. Tsunade thỉnh cầu.

Im đi. Rahyo hét lên.

Mau thả Ngài Garyo ra mau. Trong vòng 3 phút nữa nếu yêu cầu của bọn ta vẫn không được đáp ứng thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác.

https://thuviensach.vn

Ba phút sao... Tsunade nghiến răng lại.. Trong khoảng thời gian đó..

liệu Kakashi có thể làm gì được đây.

Mặt khác nếu chúng ta thả Garyo ra thì chúng ta chẳng khác nào kẻ vô dụng và không còn chỗ đứng trong ngũ đại cường quốc nữa.

Khốn kiếp... Ta phải làm cái gì đây?.

Nhìn kìa, Kiba chỉ tay ra ngoài cửu sổ và hét to lên: "Đó là con tàu bay Tobishachimaru mà".

Ngay khi họ nhận ra việc đó... Mây đen đang kéo tới và con tàu bay đã bắt đầu tiến về phía Tây.

Cái... cái gì thế này... Người dân trong làng hoảng sợ, kinh ngạc la hét lên khi nhìn thấy cái thứ khổng lồ đang ở trên bầu trời.

Sai... khoảng bao lâu nữa thì con tàu bay này sẽ đến Huyết ngục.

Dựa theo sức gió và đường bay thì khoảng 20 phút nữa.

Ngài Tsunade. Ngài có đang nghiêm túc không vậy. Bắn rơi con tàu bay đó sao nhưng mà thầy Kakashi vẫn đang ở trên con tàu bay đó mà.

Tsunade nhắm mắt và bất ngờ mở mắt ra và bắt đầu ra lệnh.

Sai hãy bay lên bầu trời và chờ lệnh. Còn Ino, hãy thông báo cho Kakashi biết những thông tin mà Tsuchikage đã nói đến.

Và đặc biệt không được để Naruto nghi ngờ hay biết đến việc này.

Mọi người hãy lập tức thẳng tiến tới Huyết Ngục. Nếu con tàu bay đó mà bay qua khỏi Huyết Ngục thì hãy lập tức bắn hạ nó cho ta.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 10: Trái Tim

Trong khi Kakashi tiếp tục bò trong ống thông khói, Ino đã thông báo cho ông ấy những lời mà Tsuchikage đã nói

Kakashi đã bò đến gần ống thông khói thông xuống buồng lái. Trong vòng hai phút nữa, cuộc xử tử hành khách lại tiếp diễn.

Vừa suy nghĩ về việc bảo vệ hành khách, Kakashi cũng phải để tâm đến Aobiko đang được cất giấu trên con tàu. Kakashi tự nghĩ: "khốn kiếp, không biết bọn chúng cất giữ Aobiko ở nơi chết tiệt nào".

Sau đó Ino tiếp tục nói chuyện với Kakashi.

Thầy Kakashi, xin thầy hãy lập tức thoát khỏi con tàu bay đó đi ạ...

Ngài Tsunade đang rất nghiêm túc, nếu có vấn đề gì xảy ra, bà ấy nhất định sẽ hạ lệnh bắn hạ con tàu bay Tobishachimaru.

Cám ơn em, Ino, tuy nhiên thầy không thể làm được điều đó. Cũng giống như em đang lo lắng cho thầy thì ở một nơi nào đó, cũng có người lo lắng cho những hành khách bị bỏ lại ở trên con tàu này vậy.

Nếu thầy bỏ rơi những hành khách này thì khi thầy trở thành Hokage sẽ không thể bảo vệ được dân làng.

Sau khi nói xong, Kakashi đã nhảy xuống ống thông gió và âm thầm hạ gục những kẻ đang canh gác buồng lái. Cả hai phi công sợ hãi quay lại https://thuviensach.vn

nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Với ngón tay trên miệng, Kakashi bảo họ

đừng lớn tiếng.

Hai phi công gật đầu, tại cừa số của buồng lái, họ có thể nhìn thấy một biển mây đen đang bao trùm lấy con tàu. Kakashi bảo họ hãy bình tĩnh và tiếp tục duy trì độ cao hiện tại của con tàu.

Kakashi bảo với hai phi công ngay cả khi kẻ thù có ra lệnh hạ thấp con tàu thì các phi công nên giả vờ tuân theo lệnh nhưng không làm vậy. Dù bất cứ giá nào, xin hãy duy trì độ cao này.

Lý do mà Kakashi yêu cầu hai phi công như vậy là vì Aobiko. Nếu thật sự kẻ thù cất giấu Aobiko ở trên tàu thì nhất định bọn chúng sẽ cho Aobiko phát nổ ở Huyết ngục. Kẻ thù chắc hẳn đã chuẩn bị đến viễn cảnh này.

Có rất nhiều thành viên của Liên minh quân đội Ryuuha Armamen đang chờ lệnh ở trên đất liền. Bọn chúng sẽ tận dụng sự hỗn loạn để giải cứu Garyo.

Như vậy nếu bọn chúng có ý định thả Aobiko xuống Huyết ngục từ

trên bầu trời thì bọn chúng phải tăng mức độ chính xác và vì vậy bọn chúng sẽ yêu cầu cho con tàu bay hạ độ cao xuống thấp nhất có thể.

Kakashi nghe thấy tiếng chỉ đạo ở hướng phòng ăn. Có một người phụ

đang la hét và khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Cô ấy nói rằng con của cô ấy đã mắc chứng hen suyễn ngay từ khi sinh ra. Kakashi âm thâm lẻn vào phòng ăn và ẩn náu đằng sau các cây cột.

Cô ấy van xin họ, nếu tiếp tục cuộc hành quyết thì hãy chọn cô ấy là người kế tiếp vì cô ấy muốn bảo vệ cho con trai của mình. Cô gái ấy đang ôm chặt đứa con trong tay của mình.

https://thuviensach.vn

Kakashi chú ý thấy đứa trẻ đó là đứa trẻ mà Gai đã cứu mạng, khi Kahyo tạo ra một lỗ hổng trên tàu, thì áp suất đột ngột giảm xuống, không khí sẽ loãng đi. D(ó chính là nguyên nhân gây ra các cơn hen suyễn và co thắt.

Kakashi quan sát xung quanh từ mọi phía. Có vẻ như sau vụ việc vừa rồi một phần ba hành khách đã bị thổi bay khỏi con tàu. Trước đó có 12 kẻ

địch nhưng bây giờ chỉ còn có 7 tên, tính thêm cả tên Kakashi vừa hạ gục trong buồng lái thì là 8 tên.

Người mẹ kia đang quỳ lạy van xin kẻ thù. Sau vụ việc vừa rồi, thuốc của cậu bé đó đã bị thổi bay. Nếu cứ tiếp tục thế nào, cậu bé đó sẽ không thể nào thở được. Nó sẽ chết!! Rahyo không một chút cảm xúc và làm đôi mắt sắc lạnh.

Hắn ta chỉ nhìn xuống người mẹ và đứa bé. Người mẹ tiếp tục van xin hắn. Tuy nhiên, Rahyo bảo rằng không thể hạ cánh con tàu chỉ vì con chuột bé nhỏ này. Rahyo hỏi người mẹ có phải là người dân ở Sóng quốc không và nghề nghiệp là gì.

Cô ấy trả lời chồng cô ấy là một y nhẫn giả. Khuôn mặt của Rahyo bỗng nhiên trở nên độc ác và sắc lạnh khi nghe câu trả lời đó. Hắn bảo đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi đó chính là con trai của Kahyo. Đôi mắt người mẹ

đẫm lệ và nhìn vào Kahyo. Kahyo không nói gì và cúi mặt xuống đất.

Rahyo bảo rằng cháu của hắn chết bởi vì bị các y nhẫn giả ở Sóng quốc bỏ rơi. Hắn bảo người mẹ hãy nhìn người phụ nữ đang đứng gần đó.

Đó chính là em gái của Rahyo, Kahyo.

Rahyo cười to và bảo rằng đây xem như là một sự trừng phạt cho những kẻ tự xưng là y nhẫn giả ở Sóng quốc. Sau khi nghe xong những câu nói đó, Kakashi vô cùng giận dữ.

https://thuviensach.vn

Kahyo không nhúc nhích. Kể từ khi cô ấy không còn đeo mặt nạ, mái tóc xoăn và dài của cô ấy đã che đi khuôn mặt u sâu của cô ấy. Trước khi bước ra khỏi các cây cột, Kakashi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra cái bóng của con chim khổng lồ vừa bay qua.

Mau thả đứa trẻ ra.

Hatake Kakashi? Rahyo bỗng nhiên sôi máu lên. Tên khốn ngươi vẫn còn ở đây sao?.

Kakashi hét lên: "Kahyo, có phải khi giao đấu với nhau, cô đã từng bảo với tôi rằng một người như tôi làm sao có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ khi mất đi đứa con của mình phải không".

Vậy thì nhất định cô cũng hiểu cảm xúc của người mẹ kia, có đúng vậy không.

Cơ thể Kahyo bỗng nhiên cứng đơ ra.

Ta yêu cầu các ngươi mau thả đứa trẻ đó ra mau.

Ngươi là một kẻ ngu ngốc. Lần này, ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.

Câm miệng đi.

Rahyo cứng người khi nhìn thấy sát khi đang ẩn bên trong đôi mắt của Kakashi.

Không cần phải hạ cánh con tàu này đâu. Đồng đội của ta đang bay lượn xung quanh con tàu, hãy tin tưởng giao đứa trẻ này cho cậu ấy và thay vào đó là xử tử ta đi.

Bên dưới mái tóc dài của mình, Kahyo đang cau có.

https://thuviensach.vn

Nếu đúng là vậy, trước hết ngươi hãy tự sát đi rồi ta sẽ thả con chuột nhỏ này.

Kẻ thù đang cười hả hê vì những hành động ngu ngốc của Kakashi.

Kakashi không hề do dự và đã tập trung chakra vào cánh tay phải của mình và tạo ra một tia sét màu tím như một thanh kiếm và chĩa nó vào cổ

của mình.

Tuy nhiên có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là Kakashi. Kakashi đã tung ra Tử lôi nhưng ông không cảm thấy gì. Bàn tay phải của ông ấy bỗng nhiên cứng đơ ra và lạnh lẽo.

Từ phía dưới của Kakashi, một tảng băng trắng đang dần lan lên trên, bên trong cơ thể Kakashi đang cảm thấy những cây kim băng đang xé đứt từng mạch máu của ông. Cơn đau đã lan ra toàn thân.

Băng đang lan dần lên phía trên của Kakashi với tiếng kêu bikibikibikibiki.

Cơ thể Kakashi đã tụ tập chakra bao quanh cơ thể mình. Vì thế nên khi băng vừa tràn lên đầu gối thì bỗng nhiên vỡ tan ra.

Anh không cần thiết phải tự sát đâu, tôi sẽ thả cậu bé này ra. Kahyo lặng lẽ nói.

Rahyo vô cùng tức giận với hành động của Kahyo. Kahyo đã ngắt lời của Rahyo và bảo hắn hãy im lặng đây. Mục tiêu của họ ban đầu không phải là tàn sát bừa bãi người vô tội.

Kahyo nhìn thẳng vào mắt Kakashi và bảo rằng Kakashi không còn việc gì đễ làm ở đây nữa rồi.

https://thuviensach.vn

Kakashi cẩn thận tích tụ chakra. Ông ấy hỏi Kahyo từ khi nào mà cô ấy đã đặt ấn chú lên người ông để sử dụng nhẫn thuật này. Kahyo bảo rằng đó là khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Để lẻn vào con tàu này, cô ấy đã chạy nhanh với chiếc váy dài màu xanh. Kakashi nghĩ rằng có lẽ việc cô ấy vấp ngã chỉ là giả vờ và ông đã mắc bẫy của cô ấy.

Kahyo đến gần người mẹ và đứa trẻ. Người mẹ gật đầu và đưa đứa con cho Kahyo. Trong mắt Kakashi nhìn thấy Kahyo ôm đứa trẻ như đang ôm con trai của mình.

Nhìn vào hồ sơ của Kahyo, Kakashi có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô ấy. Cậu bé đang thở hổn hễn, Kahyo đã đưa cánh tay lên vào tạo một lỗ hổng bằng băng.

Cái lỗi này đủ để một người lọt qua. Như một cơn gió, Sai đã lao thẳng tới con tàu bằng con chim khổng lồ. Sai đã chuẩn bị tư thế tấn công.

Kahyo nhìn Sai và bảo nếu cô ấy còn nhìn thấy Sai lần nữa, cô ấy sẽ giết chết con tin.

Sai vô cảm nhìn Kahyo và nghiêng người về phía trước để ôm lấy cậu bé. Kahyo sau đó quay lại nhìn người mẹ và bảo rằng hãy đi theo con trai của mình để chăm sóc nó.

Người mẹ khóc và nước mắc chảy dài trên gương mặt và liên tục nói cám ơn, cám ơn và cám ơn.

Người mẹ đưa đầu ra ngoài và nắm lấy bàn tay của Sai. Tuy nhiên các hành khách còn lại trên tàu đều la hét phản đối, họ cho rằng như vậy là không công bằng với họ.

Một người đàn ông giận dữ vì người mẹ và đứa trẻ được đối xử tử tế.

Ông ta còn nói rằng biết vậy đã mang lên tàu một đứa trẻ bị bệnh thì tốt https://thuviensach.vn

hơn nhiều.

Kahyo sau đó đã bịt cái lỗ lại bằng băng và bảo rằng đã đến giờ hành xử một hành khách. Cô ta đã đóng băng người đàn ông đang la hét kia. Sau đó, không ai dám mở miệng để la hét nữa.

Khi tôi sử dụng băng thuật vào anh Kakashi, nếu anh không muốn bị

đóng băng, cơ thể anh luôn bao phủ một lớp chakra. Anh không còn sự lựa chọn nào việc phải sử dụng chakra để bao phủ khắp người với nhiệt độ đó.

Tôi hiểu rồi... Như vậy, nếu là một người bình thường không có khả

năng tạo ra chakra bao phủ quanh người thì sẽ dễ dàng bị đóng băng như

những người trước phải không.

Để ngăn chặn băng thuật, anh phải liên tục tạo ra và duy trì chakra bao phủ quanh người điều đó đồng nghĩa với việc anh không còn sử dụng được nhẫn thuật nào nữa. Hatake Kakashi, kể từ lúc này, anh chỉ là một người bình thường.

Vậy ra chính là cô... chính cô đã sử dụng băng thuật để đóng băng mọi người... không phải là Rahyo... mà chính là cô.

Chỉ có tôi mới sử dụng được băng thuật.

Vậy thì tại sao cô không sử dụng nhẫn thuật đó lên người tôi sớm hơn mà phải đợi đến bây giờ?.

Sau một hồi lưỡng lự, sự buồn bã như sắp tuông ra từ miệng của Kahyo.

Giọng nó đó chất chứa nỗi buồn, đau đớn.

Với Mizukage hiện tại, tình trạng bình đẳng của làng Sương mù đã trở

nên tốt hơn. Tốt hơn thời của tôi rất nhiều. Nhiều người chán nản với cuộc https://thuviensach.vn

sống ở làng Sương mù nên đã bỏ làng mà đi.

Điển hình là Momochi Zabuza. Có lẽ anh đã nghe cái tên đó trước đây.

Người đàn ông được gọi là ác quỷ làng Sương mù.

Zabuza là người đầu tiên chán nản và bỏ chạy khỏi làng. Tôi nghe nói khi còn trẻ, anh ta là một người tốt bụng. Anh có biết điều đó không?

Những ngày trước kia của Sương mù, chúng tôi gọi nó là "ngôi làng đẫm máu", để trở thành một nhẫn giả, chúng tôi phải thực hiện một bài kiểm tra.

Bài kiểm tra đó là những người trong học viện phải giết hại bạn bè của mình. Bọn họ đã bắt chúng tôi phải thực hiện bài kiểm tra như vậy.

Trong suốt bài kiểm tra đó, Zabuza vẫn còn là một đứa trẻ mà phải giết hàng trăm bạn học của mình. Đó là lý do tại sao mà anh ta bị người đời gọi là ác quỷ.

Và khi đã trở thành một tên tội phạm để có thể sống sót, anh ta đã giết người vì tiền. Cuối cùng, tôi nghe nói anh ta đã bị giết hại bởi một người nào đó.

Chồng của tôi đã nhìn thấy và rút kinh nghiệm từ thất bại của Zabuza.

Trốn khỏi ngôi làng này là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu cứ sống một nơi như thế này thì chúng tôi sẽ không có tương lai.

Chúng tôi đã cố gắng đến sinh sống tại Sóng quốc như những tên tội phạm để tránh khỏi rắc rối. Như anh biết đấy, ở Sóng quốc không có một gia tộc hay ngôi làng nào cả.

Tuy nhiên cuộc sống ờ Sóng quốc càng ngày càng tệ hại, con người nơi đây chịu sự trà đạp của Ngũ đại cường quốc và họ chỉ quan tâm đến tiền thậm chí là làm các việc trái với lương tâm.

https://thuviensach.vn

Chồng tôi thất vọng nhưng thay vì bỏ đi và thay đổi bản tính như

Zabuza thì anh ấy tối ngày chỉ biết đến rượu. Vào một ngày do uống rượu quá say mà anh ấy đã rơi xuống biển và chết đuối.

Bị shock bởi cái chết của chồng tôi. Tôi rời khỏi ngôi làng của tội phạm và bế đứa con còn nhỏ trong tay của mình đến nơi khác để sống một cuộc sống như một con người bình thường.

Tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Đó là những công việc buồn tẻ nhưng nó không gây hại đến ai. Tôi tự hào về điều đó. Mặc dù chúng tôi nghèo nhưng tôi nghĩ tôi có thể cùng con trai của mình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.

Con trai của tôi, Hakuhyo thừa hưởng huyết kế giới hạn của tôi. Vào một ngày, khi nó đang chơi cùng 1 đứa bạn và đứa bạn đó đã tinh nghịch dùng đá ném vào tổ ong vò vẽ lớn.

Những con ong giận dữ và tấn công chúng. Hakuhyo vì muốn cứu bạn của mình nên nó đã tung ra một nhẫn thuật mà tôi chưa từng dạy nó lần nào. Nó đã cố gắng cứu lấy bạn của nó.

Nó đã tự tạo ra một thanh kiếm bằng băng để ra sức bảo vệ bạn nó khỏi những con ông. Nó bị ong chích rất nhiều nhưng vẫn ra sức tiêu diệt bầy ong đang tấn công bạn của nó. Chính vì vậy, bạn của nó may mắn chỉ

bị chích vài chỗ.

Tuy nhiê, Hakuhyo đã bị ong chích khắp người của mình. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?.

Đứa bạn mà Hakuhyo ra sức cứu đã bỏ rơi nó và trở về nhà một mình.

Khi mặt trời lặn, Hakuhyo vẫn chưa trở về nhà. Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. khi tôi đến nhà bạn của nó, cha mẹ của nó nhìn tôi như một con quái vật và còn nói.

https://thuviensach.vn

Kể thừ khi biết tôi là một tên tội phạm, bọn họ đã không để con của họ

chơi với con trai tôi. Người mẹ của đứa bé kia đã nói với tôi những lời như

vậy đấy.

Tuy nhiên, tôi đã tìm được chỗ mà con trai tôi đã ở chơi lúc nãy. Khi tìm ra Hakuhyo, mặt trời đã lặn hoàn toàn. Hakuhyo con trai của tôi đang nằm ngất xỉu ở giữa khu rừng.

Cơ thể của nó bị sưng lên khắp nơi và thậm chí ở cả khuôn mặt. Nó tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn mê man nói vài câu.

Cậu không được dùng đá ném tổ ong như vậy chứ... mau chạy đi...

mau chạy đi thật xa... bởi vì tớ sẽ giết những con ong này và bảo vệ cho cậu.

Kahyo đột ngột ngừng nói. Căn phòng ăn bỗng nhiên yên tĩnh và Kakashi cũng không biết nên nói lời nào.

Đôi mắt của Kahyo không đẫm lệ nhưng sầu não. Với Kakashi, đôi mắt đó còn buồn thảm hơn cả đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Zabuza đã nhớ lại quá khứ khi đấu với Zabuza. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của đội 7. Khi đó có Naruto, Sakura và Sasuke.

Đội 7 có nhiệm vụ họ tống Tazuna trở về nhà an toàn ở Sóng quốc.

Nếu chỉ như vậy thì đó là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên, có một kẻ cực kì giàu có tên là Gato đã mướn Zabuza và Haku ám sát Tazuna.

Zabuza và Haku là những kẻ thù đáng sợ, đáng sợ đến nỗi cả Sasuke cũng suýt đã mất đi mạng sống. Cuối cùng Zabuza chết vì bị thuộc hạ của Gato đâm. Khi đối mặt với cái chết, mong muốn cuối cùng của Zabuza là muốn được chết ở bên cạnh Haku.

https://thuviensach.vn

Tôi không sử dụng nhẫn thuật này lên người là bởi vì tôi muốn anh hãy ngăn chặn chúng tôi lại.

Nhưng mọi việc đã quá muộn rồi.

Kakashi vẫn không biết phải làm gì để ngăn chặn việc này.

Rahyo hét lên: "Kết thúc cuộc trò chuyện này được rồi, hãy tống khứ

tên này vào ngục".

Bọn thuộc hạ của Rahyo đã áp giải Kakashi vào ngục. Kahyo không nhìn Kakashi khi anh bị áp giải đi.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 11: Nước Mắt Hóa Băng

Kakashi bị áp giải tới kho chứa nguyên vật liệu tại nhà bếp. Cả hai tên nhẫn giả độc ác dùng chân đá Kakashi vào căn phòng đó.

Sau đó hai tên đó đóng cửa một cái rầm. Hai tên cười và nói giọng chế

giễu, trêu chọc rằng: "Ngươi có tin được không? Chúng ta vừa bắt được Hatake Kakashi đấy".

Sau đó đồng đội của bọn chúng cười to và đồng loạt hét lên: "Liên minh quân đội Ryuuha Armament là số một".

Vào lúc đó, áp suất bên trong con tàu đang giảm xuống. Chính vì điều đó mà không khí ngày càng loãng ra, nếu không có đủ oxi, não của con người sẽ mất đi cảm giác và trở nên mơ hồ.

Kẻ thù vẫn ra sức chế giễu Kakakshi và dùng chân đạp vào cửa liên tiếp. Dù bọn chúng có làm gì đi chăng nữa, Kakashi vẫn hết sức bình tĩnh suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình.

Nếu không khí cứ tiếp tục loãng ra thế này dần dần nó sẽ khiến con người không còn sức lực và sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, tồi tệ hơn là sẽ

chết.

Nghĩ đến điều đó, Kakashi bắt đầu hành động. Kakashi dự đoán rằng kẻ thù đang vui sẽ khiến cho bọn chúng mất đi cảnh giác và không thể xem xét tình huống.

https://thuviensach.vn

Quan sát xung quanh cái kho, Kakashi nhìn thấy chai sữa bò. Sau một hồi đắn đó, anh quyết định sẽ uống hết những chai sữa này.

Kakashi cầm chai sữa đầu tiên lên, mở nó ra và uống một hơi. Sau đó anh lại cầm chai sữa thứ 2 lên và uống hết. Tuy nhiên, miệng của anh vẫn giữ lại một ngụm sữa.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Kakashi giả vờ nôn ra thật mạnh. Âm thanh của tiếng nôn rất lớn. Kakashi đã nôn ra ngụm sữa mà anh để dành trong miệng lúc nãy.

Kakashi lặp đi lặp lại hành động đó ba lần, phía bên ngoài cánh cửa đang rất yên tĩnh. Kakashi biết chắc rằng kẻ thù đã nghe rất rõ tiếng nôn của anh. Sau một hồi, Kakashi đã nằm ở tư thế chuẩn bị để chờ kẻ thù tấn công vào nhìn.

Sau một hồi, đôi mắt của kẻ thù đã xuất hiện ở cửa và nhìn vào anh.

Kakashi giả vờ rên rỉ "Uuu...Uuuuu...".

Sau đó anh đã dùng ngón tay thọt mạnh vào cổ họng mình để nôn ra hết sữa mà anh đã uống lúc nãy.

Kẻ thù hốt hoảng nhìn Kakashi rồi hét lên: "Cái... cái... cái gì...

Kakashi đang nôn mửa".

Kakashi giả vờ thở dốc và rên rỉ: "Đầu... đầu của tôi đau quá... độ cao của con tàu... đang tăng lên".

"Cái gì, ý của ngươi là sao hả?".

"Các... các ngươi vẫn không hiểu ra vấn đề sao?... không khí loãng thế

này... thì chắc chắn con tàu đã vọt lên độ cao 18000 mét rồi".

https://thuviensach.vn

Kẻ thù bối rối trả lời: "thì sao hả, độ cao của con tàu thì có liên quan gì tới việc nôn mửa của ngươi".

"Các ngươi vẫn không hiểu sao, khi con tàu đạt đến ngưỡng cao 19000

mét thì nhiệt độ máu trong cơ thể sẽ bằng với nhiệt độ cơ thể".

"Theo như ta suy đoán, chỉ trong vòng 5 phút nữa thôi con tàu sẽ đạt đến độ cao đó và tất cả chúng ta sẽ chết hết".

Sau khi nghe Kakashi nói xong, kẻ thù rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Kakashi cảm thấy rất có lỗi vì đã nói dối bọn chúng nhưng anh không còn cách nào khác.

"Chúng...chúng... chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta phải thông báo cho Ngài Rahyo biết việc này".

Kakashi hét lên: "Không còn thời gian để làm việc đó đâu, hãy để ta ra khỏi đây, ta sẽ dùng sức mạnh của mình tạo một lỗ hổng để hạ độ cao của con tàu xuống".

"Nhưng mà... nhưng mà ngươi đang bị nhẫn thuật của Ngài Kahyo khống chế thì làm sao có thể sử dụng chakra được chứ?".

Kakashi lại dùng ngón tay thọt vào cổ họng của mình để nôn ra hết sữa đã uống, Kakashi thở hổn hển và nói: "Các ngươi nghĩ ta là ai. Ta chính là Hatake Kakashi của Konoha".

Nghe thấy giọng điệu của Kakashi như vậy, kẻ thù tin tưởng vào anh và mở cửa cho anh. Thậm chí bọn chúng còn giúp đỡ anh đứng dậy.

Bốp!!! Bốp!!!.

Kakashi đã hạ gục cả tên lính canh cùng lúc. Một phú sau đó, Kakashi đã đẩy hai tên lính đang bất tỉnh đó vào phòng nơi anh bị giam giữ lúc nãy.

https://thuviensach.vn

Sau đó Kakashi đã nhanh chóng rời khỏi nhà bếp.

Sau đó anh nhảy xuống giàn giáo đang treo lơ lửng giữa hầm chứa đồ

của con tàu. Một lần nữa, Kakashi rất muốn triệu hồi Pakkun và những con chó Ninja của anh nhưng anh không thể làm được như vậy.

Bởi vì anh đã bị trúng nhẫn thuật của Kahyo, nếu anh vận chakra để sử

dụng nhẫn thuật thì ngay lập tức anh sẽ bị đóng băng ngay. Kakashi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự anh đi tìm Aobiko (tên một loại thuốc nổ) mà kẻ thù đang cất giữ trên con tàu.

Có rất nhiều hộp gỗ được cất giữ trong khoang chứa đồ của con tàu.

Nhưng bên trong chúng chẳng có gì là đáng ngờ cả. Hộp thì chứa rượu, hộp thì chứa đồ dùng cá nhân như áo...

Nếu tiếp xúc với nước thì Aobiko sẽ phát nổ. Trong khoang chứa đồ

này, độ ẩm không khí có thể tiếp xúc với Aobiko nên nhất định nó không thể được cất giữ trong đây. Chắc chắn phải có một chỗ đặc biệt để cất giữ

nó.

Nhưng đó là nơi nào đây, Kakashi cảm thấy rất khó chịu và lo lắng khi suy nghĩ đến vấn đề này. Anh tự nghĩ rằng: "Nếu mình là Rahyo thì mình sẽ lựa chọn nơi nào để cất giữ Aobiko đây?".

Kakashi nhìn vào quả khinh khí cầu của con tàu của con tàu và suy nghĩ:

"Nếu như Rahyo dự định đưa con tàu này thẳng tiến tới Huyết ngục thì có thể hắn sẽ cất giấu Aobiko trong quả khinh khí cầu này, nhất định là vậy".

Bọn chúng có thể sử dụng nhẫn thuật của Kahyo đóng băng quả khinh khí cầu này lại. Khi phá nát quả khinh khí cầu này, băng sẽ tan ra và tiếp https://thuviensach.vn

xúc với Aobiko thì nhất định nó sẽ phát nổ và như vậy thì Huyết ngục sẽ

hoàn toàn bị tiêu diệt.

Nhưng nếu Huyết ngục bị tiêu diệt hoàn toàn thì cũng đúng vì mục tiêu của bọn chúng là giải cứu Garyo đang bị nhốt trong Huyết ngục. Nếu bọn chúng làm vậy thì chẳng khác nào giết chết Garyo.

Nhưng nếu muốn cứu Garyo thì nhất định kẻ thù sẽ từ trên cao ném Aobiko xuống Huyết ngục và lợi dụng sự hỗn loạn để giải cứu cho Garyo.

Sau khi suy nghĩ xong, Kakashi cố gắng định thần lại và liên lạc với Ino.

Kakashi kể cho Ino nghe suy nghĩ của anh về kế hoạch của kẻ thù.

Kakashi bảo với Ino rằng hãy báo với Huyết ngục đề phòng xung quanh và do thám xung quanh. Nếu kẻ thù có ý định ném Aobiko từ trên cao xuống thì nhất định sẽ có một thứ gì đó để phát ra tín hiệu báo cho đồng bọn của bọn chúng sẵn sàng tấn công Huyết ngục.

Kakashi nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù. Bọn chúng đang đi xuống khoang chứa đồ. Kakashi nhanh chóng trốn đằng sau các hộp gỗ. Có hai tên xuất hiện, bọn chúng đang cố ôm một vài hộp gỗ. Bởi vì gió trên tàu mà một trong hai tên bị vấp ngã và hộp gỗ rớt xuống.

Tên kia hoảng hốt hét lên: "Cẩn thận vào chứ! Bộ ngươi muốn chết hay sao hả?".

Tên kia nghe vậy, mặt hắn tái nhợt và vội vàng cầm chiếc hộp gỗ lên đi tiếp. Có lẽ do không khí bắt đầu loãng đi mà nhìn bọn chúng có vẻ khá mệt mỏi.

Bọn chúng cầm hộp gỗ đi về hướng nhà ăn. Kakashi không thể đi theo bọn chúng được, anh không còn sử dụng được chakra nữa nếu bị bọn chúng phát hiện thì chắc chắn anh sẽ cầm chắc cái chết.

https://thuviensach.vn

Kakashi leo lên giàn giáo và quay trở lại nhà bếp. Anh dự tính sẽ sử

dụng ống thông gió một lần nữa để lẻn vào phòng ăn nhưng có lẽ không ổn cho lắm.

Nếu bị kẻ thù phát hiện và bị Kahyo tấn công bằng băng thì anh khó lòng mà chống cự được. Trong cái rủi cũng có cái may, nhà bếp và phòng ăn được nối với nhau bằng một cánh cửa. Cánh cửa đó ban đầu bị cây đàn Piano chặn lại nhưng giờ cây đàn đó đã bị thổi bay đi nên Kakashi dễ dàng lẻn vào trong mà không tốn một chút sức nào cả.

Kakashi quan sát xung quanh, Rahyo đang đứng ở cửa vào buồng lái.

Hai chiếc hộp gỗ lúc nãy cũng đã được mở ra và để trên bàn trong buồng lái.

Tất cả hành khách đều đang bị nhốt cùng một nơi. Bóng dáng của Kahyo đang canh giữ tại đó. Rahyo bảo với bọn họ rằng liên minh quân đội Ryuuha Armament không muốn giết người vô tội nữa. Kể từ bây giờ, kẻ

thù sẽ tha mạng cho tất cả con tin.

Các hành khách vui mừng nhìn nhau. Kẻ thù đã chuẩn bị sẵn áo dù cho tất cả các hành khách. Hành khách vui mừng reo lên hớn hở. Kahyo đã nói lời xin lỗi tất cả bọn họ. Cô ấy còn giúp các hành khách đeo áo dù vào người.

Bên ngoài con tàu, gió đang thổi rất mạnh. Con tàu đang lắc lư, các hành khách đang tranh nhau như những chiếc áo dù, Rahyo hét lên bảo rằng họ đừng lo lắng vì có đủ áo dù cho tất cả bọn họ.

Trong khi đó, linh cảm của Kakashi mách bảo anh có gì đó không ổn.

Lẽ nào Rahyo lại dễ dàng tha mạng cho các hành khách như vậy chứ. Tuy nhiên, Kahyo đang ra sức giúp đỡ các hành khách. Có lẽ bọn họ không có âm mưu gì, có lẽ họ đang thật sự hối lỗi.

https://thuviensach.vn

Rahyo bảo với các hành khách rằng khi họ nhảy ra ngoài, họ phải bấm vào cái nút trước chiếc áo như vậy dù mới tung ra và họ sẽ được an toàn.

Kahyo vung tay lên và lớp băng đang che cái lỗ trên tàu tan chảy ra. Gió thổi vào rất mạnh.

Hành khách đang từng người, từng người một nhảy ra khỏi con tàu.

Kakashi không thể rời mắt khỏi bọn họ. Kakashi suy nghĩ:

"Tại sao bọn chúng lại dễ dàng tha mạng cho các con tin trong tình cảnh thế này chứ. Tại sao hắn lại chọn địa điểm này chứ. Trong một chốc, một linh cảm rất xấu xuất hiện trong tâm trí của Kakashi. Lẽ nào trong những cái áo dù đó có... Kakashi đã nhận ra kế hoạch của Kahyo.

Kakashi lao ra mà không hề suy nghĩ. Anh hét lên bảo các hành khách mau chóng dừng lại và không được mặc những cái áo dù đó. Rahyo vô cùng kinh ngạc khi thấy Kakashi lao ra từ bóng tối.

Hắn trừng mắt nhìn Kakashi và bảo: "Ngươi đang làm cái quái gì vậy"

Kakashi không quan tâm đến hắn và liên tiếp hét to.

"Aobiko (thuốc nổ) đang được đặt trong những cái áo dù đó. Nếu rơi từ độ cao này, nó sẽ phát nổ".

Kahyo mở tròn mắt nhìn Kakashi và sau đó quay lại liếc nhìn Rahyo.

Sau đó cô ấy lại nhìn Kakashi. Các hành khách nói rằng họ không thể cởi những chiếc áo dù đó ra. Những chiếc áo dù này được Rahyo thiết kế theo kiểu một khi đã mặc vào rồi thì không thể cởi ra được nữa.

Rahyo cười to và bảo rằng tất cả đã quá muộn rồi. Theo lệnh của Rahyo, thuộc hạ của hắn đã khống chế những hành khách đang cố gắng bỏ

chạy. Từng người, từng người một bị bọn chúng ném xuống tàu. Tiếng hét sợ hãi của họ vang lên cho đến khi họ biến mất. Sau đó, Rahyo quay sang nhìn Kakashi và hét lên rằng: "Nếu Konoha chịu thả Ngài Garyo ra thì đã không xảy ra chuyện thế này, Konoha phải chịu trách nhiệm cho việc này".

https://thuviensach.vn

Một cơn giận giữ trong Kakashi bùng nổ. Kakashi lao vào kẻ thù.

Hyouton: Saihyoudzuchi.

Ngay lập tức, Rahyo đã dùng 2 nắm tay của mình để ngăn cản Kakashi.

Kakashi nhảy từ bên này sang bên kia rồi lại từ bên kia sang bên nọ.

Kakashi dùng Kunai để ném vào kẻ thù. Với tình trạng không thể vận chakra như hiện giờ thì tốc độ của Kakashi bị hạn chế đi rất nhiều.

Xác định được vị trí tấn công của những thanh Kunai, Rahyo đã cởi áo ra. Tay của hắn biến thành sắt. Rahyo sau đó đấm vào không khí.

Tất cả không khí gần Kakashi bị thổi bay đi, sau đó hắn tung cước đá vào Kakashi, Kakashi bị trúng đòn và ngã lăn ra một góc.

Không một giây chậm trễ, Kakashi đã ngay lập tức tung ra đòn tấn công kế tiếp.

Shiden!.

Kakashi không quan tâm đến việc cơ thể đang bị đóng băng. Anh vẫn quyết định tung ra đòn tấn công.

Rahyo hét lên: "Cái gì".

Dòng điện đã hóa thành một cây kiếm và ngày càng dài ra. Không chút ngần ngại, Kakashi đã phân tán chakra khắp cơ thể để làm chậm đi quá trình đóng băng. Hiện tại, băng đã lan lên đến thắt lưng của Kakashi.

Rahyo nhanh chóng nhảy lùi lại. Tuy nhiên đòn đánh của Kakashi không nhắm vào Rahyo. Thanh kiếm điện màu tím nhắm vào phía các hành khách. Thanh kiếm này sẽ cắt đứt những cái áo dù mà hành khách đang https://thuviensach.vn

mặc. Đây là một canh bạc tất tay của Kakashi. Vì chiêu thức của Kakashi chỉ cần nhắm sai 1 tí thôi thì Aobiko sẽ phát nổ.

Từng cái, từng cái móc áo của áo dù bị cắt đứt. Các hành khách đã có thể cởi nó ra và quay lại con tàu từ cái lỗ trên thân con tàu.

Kakashi kiệt sức và ngã quỵ xuống. Mặc dù anh chỉ dùng một chút chakra nhưng anh đã hoàn toàn kiệt sức. Có vẻ như với sức lực còn lại, anh chỉ còn có thể dùng Shiden thêm 1 lần nữa.

Rahyo mở to miệng và cười to: "Có vẻ như đến đây là kết thúc được rồi nhỉ. Bây giờ ta sẽ kết liễu nhà ngươi".

Rahyo vung nắm đấm sắt vào Kakashi. Hai chân của Kakashi đã mất hết sức lực và không thể cử động được nữa. Kakashi đã đưa cả 2 tay để đỡ

đòn đánh của Rahyo.

Tuy nhiên đòn đánh của Rahyo không thể chạm vào người Kakashi vì được. Âm thanh của băng giá vang lên. Đòn đánh của Rahyo đã bị băng giá của Kahyo cản lại. Cả Kakashi và Rahyo đều cảm thấy bất ngờ vì việc này.

Rahyo hét lên với giọng giận dữ: "Em đang làm cái gì vậy, Kahyo, tại sao em lại đỡ đòn cho hắn chứ".

Kahyo với đôi mắt băng giá nhìn Rahyo và hỏi hắn: "Anh trai, những gì Kakashi nói có đúng là sự thật không, có phải trong những cái áo dù đó...

anh đã cài thuốc nổ vào đó".

Rahyo bối rối giải thích: "Bình... bình tĩnh nào Kahyo".

"Anh đã giấu em việc này. Đó là lỗi của anh... nhưng anh làm việc này là vì để cứu Ngài Garyo".

https://thuviensach.vn

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của Kahyo. Căn phòng bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ.

Nước mắt Kahyo rơi xuống và bị đóng băng trong không trung. Khi nó rơi xuống sàn nhà, nó vỡ tan ra như thể nó là thủy tinh.

Những ngọn băng sắc bén bắt đầu lao vào và tấn công Kakashi. Kahyo nhanh chóng thi triển nhẫn thuật. Các ngọn băng như những con rắn, chúng tỏa ra và rượt theo Kakashi từ mọi hướng.

Kakashi đạp chân vào tường để né đòn. Những ngọn băng chạm và tường và vỡ tan ra. Kakashi nhảy lên, những ngọn băng sắc nhọn cũng dài ra và tấn công. Kakashi đã tích tụ số chakra còn lại vào bàn tay phải của mình. Kakashi lao về phía của Kahyo.

Shiden!.

Kakashi cảm thấy khó chịu khi dùng Shiden nhắm vào Kahyo. Cơ thể

của anh không còn bị đóng băng nữa.

Kakashi ngay lập tức hiểu ra mọi việc. Khi nhìn về phía Kahyo, thì cô ấy đã nhắm cả 2 mắt lại.

Ngay khi Shiden chỉ còn 2 cm là chạm vào mặt Kahyo thì Kakashi lập tức dừng lại.

"Tại sao anh lại ngưng tay lại hả".

"Tại sao cô lại hóa giải nhẫn thuật cho tôi. Hơn nữa, có phải cô tấn công tôi và cố tình đánh hụt chỉ với một mục đích duy nhất là... là vì cô muốn tôi sẽ giết cô phải không".

Kahyo chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt, đôi mắt và biểu cảm của cô ấy giống y hệt như lần đầu họ gặp mặt. Khi Kahyo cố tính té để Kakashi lao ra https://thuviensach.vn

đỡ và thi triển nhẫn thuật vào người Kakashi.

Kakashi cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy biểu cảm ấy của cô ấy.

"Tôi đã liên tiếp suy nghĩ về những gì mà anh đã nói với tôi khi đó".

Mắt của Kahyo đã bị mái tóc xoăn dài che phủ. Giọng nói của cô ấy run rẩy.

Tôi rất căm ghét người dân ờ Sóng quốc. Nhưng nhìn lại, những gì mà tôi đang làm chẳng hề khác gì với bọn họ. Tuy nhiên, khi Kahyo chưa kịp nói hết thì thân con tàu bay Tobishachimaru gặp bất ổn và bị nghiêng ngả.

Các dây đèn chùm bị đứt ra và rơi xuống.

Đèn chùm rơi xuống các hộp gỗ chứa đựng những chiếc áo dù. Một tiếng nổ phát ra rất to. Lửa bắt đầu lan ra.

Con tàu bắt đầu bị nứt ra. Một vài tên kẻ thù bị bắn bay ra khỏi tàu.

Sảnh của căn phòng ăn đang bị ngiêng, trần nhà thì bị nút ra. Kakashi hét lên để mọi người thoát khỏi đuôi tàu.

Kahyo tạo ra băng để ngăn cản lứa bén đến gần cái lổ. Tuy nhiên, gió từ cái lỗ đó thổi quá mạnh khiến ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa đã lan đến bên dưới túi khí (khinh khí cầu). Ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Băng của Kahyo đang bảo phủ túi khí để lửa không lan vào.

Kakashi đang hướng dẩn các khách hành bỏ trốn khỏi nhà ăn. Anh ấy bảo họ hãy tiếp tục đi thẳng thì sẽ thoát khỏi đuôi tàu. Trong buồng lái, họ

có thể nghe thấy tiếng phi công đang la hét. Họ cũng đang cố gắng thoát ra khỏi khu vực đó. Các phi công bảo với Kakashi rằng con tàu bay đang rơi.

Kakashi nắm lấy tay họ và kéo họ vào nhà ăn để họ trốn thoát khỏi đuôi tàu.

Kakashi đưa mắt về phía Rahyo. Hắn đang cố gắng chạy khỏi đuôi tàu nhưng do con tàu nghiêng nên hắn bị vấp ngã, cây đàn Pinao bị trượt khỏi https://thuviensach.vn

con tàu và lao ra khỏi lỗ. Cây đàn Pinao đã đẩy nhiều kẻ thù ra khỏi con tàu.

"Đưa tay ra đây, Rahyo!" Kakashi đã bám vào thân con tàu và đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Rahyo.

Rahyo vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt hắn tỏ vẻ sự ngạc nhiên đến kinh ngạc

"Mau lên, đừng chần chừ!".

Tay của Kakashi nắm lấy Rahyo nhưng do con tàu quá nghiêng nên cơ

thể của Rahyo lơ lửng giữa không trung. Kakashi vẫn ra sức nắm chặt lấy tay của Rahyo. Mặc dù ngón tay đang bị gãy và cơn đau nhói đang hành hạ

Kakashi, nhưng Kakashi vẫn cố sức giữ chặt tay của Rahyo.

Kakashi không còn cảm giác gì ở bàn tay nữa. Anh như mất hết sức lực. Anh nghiến răng giữ chặt lấy Rahyo.

"Tại... tại sao... tại sao lại cứu kẻ thù như tôi".

"Ta hiểu những suy nghĩ của ngươi và Kahyo. Tuy nhiên ta không cho phép vì lợi ích của mình mà các ngươi sát hại người vô tội. Nhưng ta cũng không thể cho phép chính bản thân ta bỏ mặc kẻ thù".

"Nếu người muốn thay đổi cái thế giới này... thì dù có gì xảy ra đi nữa... dù có gánh chịu bao nhiêu nỗi đau đi chăng nữa... thì hãy tiếp tục là chính mình và sống ngay thằng... làm những việc tốt đẹp".

Rahyo mở to mắt.

"Anh trai".

Kahyo đã tạm thời kìm hãm được ngọn lửa. cô ấy lao đến chỗ của Rahyo nhưng đã quá muộn.

https://thuviensach.vn

Do sức nặng của Rahyo, tay của hắn bị tuột khỏi tay của Kakashi.

Rahyo bị bắn ra khỏi con tàu. Trong khi bị bắn ra khỏi con tàu và rơi xuống. Biểu cảm trên gương mặt của Rahyo bỗng nhiên hiền hậu và bảo rằng "Hatake Kakashi, thật không ngờ, nhẫn giả như anh vẫn còn tồn tại".

Kakashi đã ôm Kahyo vào ngực. Kahyo đang gào thét và khóc lóc đau đớn khi thấy Rahyo rơi xuống. Lúc này một nửa con tàu đã vỡ ra vào lao thẳng xuống đất.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Bom Người

Ngay cả ở trong sân của Huyết ngục, họ có thể nhìn thấy Tobishachimaru trên trời vì bị thiêu cháy bởi vụ nổ.

"Ôi! Điều này không ổn đâu!" Vừa chỉ tay lên bầu trời, các tù nhân vừa la lớn "Cứ thế này thì chẳng phải nó sẽ rơi từ trên trời xuống sao?"

Shikamaru cũng nhận thấy được tình hình trước mắt.

Vài phút trước, một số chiếc dù được bung ra phía trên Huyết ngục.

Cậu đoán rằng Kakashi đã thành công trong việc giải thoát các hành khách. Để cứu được những người đang rơi xuống, cậu đã cử Lee và Sai đứng trên nóc tòa lâu đài, còn mình thì đi cùng với Sakura và Sai, cậu chạy vào trong sân và làm cho tù nhân sửng sốt.

Tobishachimaru được bao phủ bởi ánh đèn. Trong lúc đó, Shikamaru đếm được 21 cái dù.

Nhưng, dường như ngọn lửa đã bị dập tắt nhanh chóng. Sau đó, những người đang rơi xuống cuối cùng cũng không phải mở dù ra nữa.

Và thế là, Tobishachimaru mất kiểm soát. Không nhầm lẫn gì nữa, nó đang teo nhỏ lại từng chút một.

Xem xét đến hướng gió trên trời... Shikamaru tính toán. Khả năng Tobishachimaru đụng vào Huyết ngục là rất thấp.

https://thuviensach.vn

"Thật tệ, chính vì thế họ..."

Dẫu Shikamaru cảm nhận được ánh nhìn của Chouji đang hướng về

mình, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi Tobishachimaru.

"Giỏ khí cầu đang rơi xuống. Còn tàu sẽ nhẹ bớt và cứ tiếp tục thế

đấy..."

Chouji nuốt nước bọt vì căng thẳng "Cậu đang nói về cái gì thế, Shikamaru...?"

"Khi cậu ở trên độ cao 19000 mét thì nhiệt độ của máu sẽ bằng với nhiệt độ của cơ thể" Shikamaru đáp "Những người còn lại trên tàu sẽ chết".

「!」

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Sắc mặc của Sakura thay đổi. "thầy Kakashi vẫn ở trên tàu đúng không?".

"Nếu nó tăng lên đến một mức nào đó thì Sai cũng không thể làm gì được nữa." Shikamaru đau khổ nói "Dù sao thì, chúng ta vẫn sẽ làm những gì có thể".

"Những chiếc dù đang rơi xuống." Ở trên đỉnh tòa tháp canh, Tenten hét lên.

"Từ phía của lâu đài." Thứ ánh sáng mờ nhạt đã bị che khuất bởi những đám mây đen. Chiếc dù chao đảo, hướng về phía tòa lâu đài.

Shikamaru ngẩng lên nhìn, ở trên đỉnh tòa lâu đài, Lee gật đầu.

Gió ngang bắt đầu nổi lên. Những chiếc dù bị cuốn ra chỗ khác.

Sợi dây của chiếc dù buộc ngang người dùng bị rối tung. Do vậy, cơ

thể của người đó cứ đung đưa từ trái qua phải như một con lắc. Lee và các https://thuviensach.vn

người đồng đội phải chờ đợi trên đỉnh tòa lâu đài. Với tốc độ này, họ sẽ tiếp tục rơi về phía tòa nhà di động.

"Shino, Kiba, chuẩn bị đi, ở hướng đó...".

Điểm hạ cánh đột nhiên phát sáng. Những lời còn lại của Shikamaru đã bị vụ nổ đánh bật đi.

"BÙM!!!"

Tòa nhà di động được làn khói trắng bao phủ. Ngay sau đó, một đám cháy bùng phát.

"Cái - cái...?".

"Shikamaru!" Trong khi cậu vẫn còn đang đứng im tại chỗ, giọng nói đinh tai nhức óc của Ino dội thẳng vào tai cậu. "Có Aobiko giấu trong chiếc dù".

"Hả...?".

"Tớ đã liên lạc được với Thầy Kakashi." Khuôn mặt của cô ló ra khỏi cửa sổ tháp canh của lâu đài. Ino hét lên "Kẻ địch sẽ tấn công ngay đấy."

'Cậu nghiêm túc đấy à..."

Chiếc dù tiếp theo rơi xuống bên ngoài cổng lâu đài.

Âm thanh nhức nhối của vụ nổ lại vang lên, thổi bay cả cánh cổng.

Các tù nhân nhìn nhau. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

Nhưng, với vụ nổ tiếp theo, các bức tường đổ sụp xuống. Cứ như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, tất cả bọn họ reo hò vui mừng và bắt đầu chạy.

https://thuviensach.vn

"Wheee!! Cuối cùng ta cũng có thể nói lời tạm biệt với cái nơi chó má này rồi".

"Dù ơi, tiếp tục rơi xuống và phá hủy hoàn toàn cái chỗ này đi".

"Ngài Garyo!"

Có vài shinobi mặc bộ đồ đen. Họ vội vã chạy vào trong tòa lâu đài, hét lớn.

"Ngài đang ở đâu, Ngài Garyo".

"Urg...điều này thật là phiền phức".

Trong sự hộn loạn không thể kiểm soát ấy, Shikamaru dùng bóng của mình nhằm thẳng vào một chiếc dù đang rơi xuống.

"Ảnh Thủ Phọc (Kagekubishibari no Jutsu!)".

Bóng của Shikamaru bắt đầu kéo dài ra. Nó tóm lấy bóng của chiếc dù, đột nhiên, chiếc dù dừng lại trên bầu trời.

"Tenten đừng động đến cái áo mà chỉ phá hủy móc dù thôi.".

Tenten nhảy từ trên tháp canh xuống, đồng thời ném hàng loạt các vũ

khí ninja của mình ra. Cô phá hủy móc dù của người đang bị Shikamaru treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó, cơ thể của người đàn ông rời khỏi chiếc dù.

"Uwahhhhhh!".

"Urgh" Chouji đỡ được người đàn ông đấy. "Yeah!".

Vẫn còn gắn liền với chiếc áo rỗng, chiếc dù bị gió thổi bay đi.

Nhưng chẳng có thời gian để thở nữa.

https://thuviensach.vn

Các quả bom người đang từ trên trời rơi xuống.

"Ảnh kí thuật! (Kageyose no Jutsu!)"

Với dạng bóng này, Shikamaru có thể tạo ra rất nhiều xúc tu. Nhờ nó mà cậu có thể cứu được mười người. Về bản chất, các thuật của Shikamaru có thể tạo ra một cái gì đó bằng bóng của mình. Tuy nhiên, thứ mà cậu muốn kéo ra chính là chiếc dù . Nói cách khác, cậu khiến cho những người đó dừng lại ở trên trời.

Trong tòa tháp, những tiếng nổ vang lên.

"Garyo sẽ chuồn đi mất." Tenten hét lên khi cô phá vỡ móc dù.

"Chúng ta phải làm gì giờ, Shikamaru?".

"Chúng ta nên làm gì đây" Shikamaru suy nghĩ. Cậu không thể di chuyển vì đang sử dụng nhẫn thuật. Shikamaru có thể nhìn thấy Garyo đang tẩu thoát qua khóe mắt. Hắn ta đang được một shinobi mặc áo đen bảo vệ và cậu thì không thể đuổi theo được. "Mình nên làm cái quái gì bây giờ!?".

Sai tiếp tục đỡ lấy những người rơi từ trên trời xuống bằng con chim mực khổng lồ của mình.

Ở trên trời, Kikaichuu (*) của Shino tạo nên một đám mây đen. Chúng tập trung xung quanh các hành khách và ăn chiếc móc gắn liền với họ.

Trong khi ấy, Lee nhảy lên và đón lấy họ.

(*Kikaichuu là một loại kí sinh tiêu diệt côn trùng).

Kiba, Chouji và đội Anbu đuổi theo các tù nhân đã trốn thoát. Đồng thời thi triển Gatsuuga và Nikudan Sensha, họ giết các tù nhân.

Giữa sự hỗn loạn, Shikamaru ngước nhìn bầu trời.

https://thuviensach.vn

"Shino!" Shikamaru hét lên "Tớ giao cho cậu xử lí mấy chiếc dù còn lại nhé?".

"Ờ!" Trong khi điều khiển đám côn trùng, Shino gật đầu "Cậu nên đuổi theo Garyo."

Trong mắt Shikamaru, mấy tên áo đen chính là ở nhóm người phía trước. Những chiếc lá phong đung đưa và rơi xuống. Phía bên kia, Garyo đang được vài tên shinobi bảo vệ.

"Chờ đấy !".

Một vài tên quay lại, chúng phóng kunai vào Shikamaru.

"Đi!" Vừa né tránh các thanh kunai, Shikamaru vừa nhanh tay kết ấn trong khi đang chạy.

"Ảnh Phùng Thuật (Kagenui no Jutsu)!".

Bóng của Shikamaru biến thành những cây kim nhọn. Chúng đâm vào chân của kẻ địch cùng lúc.

Máu chảy ra từ chân chúng, những tên shinobi bên phía địch lần lượt đổ gục xuống đất.

Cậu tiếp tục đuổi theo Garyo. Tuy nhiên, trước khi cậu tiến thêm vài bước nữa, Shikamaru đột nhiên dừng lại.

Thật là kì lạ. Tại sao bọn chúng lại chạy về hướng con đường này?.

"Ngà - Ngài đang làm gì thế Ngài Garyo?" Tên shinobi trong trang phục màu đen cũng lâm vào cảnh rối bời tương tự.

"Được rồi, nhanh chóng đi thôi!"

https://thuviensach.vn

"Đi đi!" Từ chối trả lời tên shinobi, Garyo quay mặt về phía Shikamaru, đàng hoàng vẫy tay.

"Cái gì...?".

Shikamaru nhíu mày nhăn trán. Kia là Garyo, hắn ta có chất giọng ẻo lả đến vậy sao? Garyo đang chạy trước mặt Shikamaru đây cứ như thể là một người phụ nữ trẻ. Shikamaru tự đặt bản thân cậu vào thế phòng bị

"Dừng lại!".

"Cậu vừa nói cái gì cơ? Vì tớ đã tóm được Garyo rồi nên cậu, Chouji và những người khác phải đuổi theo các tù nhân đã trốn thoát đi chứ!".

"Aaa, Ino?"

Dường như, với Hoán tâm thuật, cô đã thâm nhập vào tâm trí của Garyo.

"Bình tĩnh nào các chàng trai." Ino... dưới hình dạng của Garyo, quay mặt hướng về phía shinobi địch, nói "Nếu các người chạm vào ta dù chỉ là một ngón tay thì ta sẽ giết boss của các người đấy."

Lũ Shinobi lập tức lùi lại.

"Cậu còn định làm gì nữa Shikamaru? Mau đi nhanh đi..."

"À à... tớ biết rồi".

Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế này nữa. Khi cậu nhận ra chính mình đang hành động như nào thì cậu đã... phét vào mông Garyo và... Ino một cái.

"Kyaa!" Garyo... và Ino (người đang ở trong tâm trí của Garyo) hét lên

"Cậu làm cái quái gì thế?".

https://thuviensach.vn

"Tớ luôn cảm thấy tò mò về điều đó. Liệu cậu có làm vậy khi đang ở

trong cơ thể của người khác hay không. Tuy nhiên, đúng như những gì tớ

nghĩ, cậu vẫn sẽ nói "Kyaa" nhỉ?".

Ino... mượn tay Garyo. Đấm một cú vào đầu Shikamaru.

Nhưng, chưa ai phát hiện ra có ba vật thể nằm ở phía Tây đang phát sáng do sự hỗn loạn tại Huyết ngục.

Dù họ có nhìn thấy nó hay không thì nó cũng trông giống một ngôi sao băng xuất phát từ một nơi nào đó. Tuy nhiên, nó khác so với sao băng bình thường. Ba vật thể ấy không rơi từ bầu trời xuống mà tiếp tục phóng lên cao.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 13.1 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường Kakashi ôm chặt Kahyo vào lồng ngực để che chắn tầm nhìn của cô khỏi cảnh tượng Rahyo rơi từ Tobishachimaru xuống. Kiệt sức vì đau buồn sau cái chết của anh trai, Kahyo đấm vào ngực của Kakashi. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, thỏa sức gào khóc rồi chuyển qua thổn thức. Kakashi siết chặt vòng tay mình quanh người Kahyo. Anh nghĩ mình phải nói một cái gì đó, vậy là anh lên tiếng:

"Vào lúc như thế này, tôi không muốn nói những điều sau, nhưng mà... Tobishachimaru đang lên cao hơn. Với tốc độ vậy thì chúng ta sẽ

chết".

Gahyo không phản ứng.

"Chúng ta vẫn có thể cứu được vài mạng người nữa trên con tàu này."

Kakashi dịu dàng nói như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. "Tôi không biết liệu nó có thành công hay không nhưng tôi dự định sẽ làm tất cả

những gì mà tôi có thể."

Khuôn mặt của Kahyo vẫn còn vùi trong lồng ngực của Kakashi. Cô thì thầm đáp lại:

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?".

Kakashi nói rằng họ sẽ tạo ra một lỗ thủng trên túi khí. Vì anh đã nghe Tazuna, người chế tạo ra con tàu nói rằng trong túi khí có chứa rất nhiều https://thuviensach.vn

khí Heli. Nó không gây cháy và vì thế nếu bắt lửa thì cũng không thể có vụ

nổ nào xảy ra cả. Nếu họ khéo léo tạo ra một lỗ thủng trên túi khí thì có thể

làm cho Tobishachimaru hạ cánh xuống mặt đất.

"Nếu không được thì sao?".

"Cô đã bao giờ chọc thủng bóng bay bằng một cây kim chưa?"

「......」

"Đó cũng là lần đầu của tôi..."

Bỗng nhiên, Kakashi ngừng lại. Kahyo khóc lóc thảm thiết rồi sau đó ngẩng đầu dậy. Cô nói với Kakashi rằng có chuyên gì thế. Anh phẩy tay ra hiệu cho cô im lặng vì anh không thể nghe thấy tiếng của Ino trong đầu mình. Kakashi hỏi Ino xem xem Garyo đã được an toàn chưa. Ino đáp, Garyo đang được chăm sóc cẩn thận nhưng Shikamaru và những người khác vẫn còn đuổi theo vài tên tù vượt ngục. Chỉ mới vài phút trước, Ino đã liên lạc với Tsunade. Bà ấy nói rằng Tsuchikage đang tới chỗ họ.

Kakashi nhìn ra bên ngoài từ một lỗ thủng trên con tàu. Bên dưới là tầng mây u ám màu xám, anh còn có thể thấy cả việc chuẩn bị của họ nữa.

Ba vật thể đang phát sáng, đến gần với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Kakashi nhắc nhở Ino trước khi Tobishachimaru tiến vào địa phận làng Đá và Tsuchikage thì đang có ý định bắn hạ nó. Kakashi khẩn trương động não suy nghĩ trong lúc nhìn xuống nơi mà Tsuchikage và những người đồng đội của ông đang đứng. Nếu tạo một lỗ thủng trên túi khí có thể gây phản tác dụng. Khí ga sẽ thoát ra bên ngoài và đẩy con tàu. Nếu anh tạo ra lỗ thủng đằng trước con tàu thì khí ga thoát ra sẽ khiến con tàu đi về hướng ngược lại.

Cơn gió thổi tung mái tóc xoăn dài của Kahyo. Nhờ vậy mà Kakashi nhận ra rằng, ngọn gió thổi theo hướng từ Đông sang Tây. Kakashi cần phải https://thuviensach.vn

xem xét lại vấn đề tạo ra một lỗ thủng ở phía đằng trước. Tobishachimaru sẽ đi ngược lại hướng gió. Trong trường hợp tồi tệ nhất thì họ có thể bị đẩy bởi luồng không khí hiện tại. Nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ bị quăng đi và chết, giống như việc đang ở trong một chiếc máy giặt vậy.

Tốc độ của ba vật thể phát sáng đã giảm, có vẻ như đang đứng im.

Kakashi cảm thấy hơi hoài nghi đôi chút nhưng rồi cũng hiểu được tình hình. Tobishachimaru không nằm trong giới hạn bay của Tsuchikage. Thực tế là, Tobishachimaru đã bay lên cao hơn mức mà người của Tsuchikage có thể tiếp cận. Sau đó, Kakashi tiếp tục liên lạc với Ino:

"Ta sẽ không để họ bắn hạ con tàu này đâu".

"Đúng thế, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".

"... Sao?".

"Xin hãy nghe kĩ những gì em nói, thầy Kakashi". Ino đáp "Chúng là mệnh lệnh đến từ Ngài Tsunade. Lập tức hãy phá hủy Tobishachimaru".

"Chờ đã... Vẫn còn nhiều người còn sống sót trên tàu mà".

"Em biết" Trước khi chấm dứt liên lạc, Ino vô cảm lên tiếng "Ngài Tsunade cũng hiểu điều đó".

Đôi mắt của Kakashi hướng vào trong khu bếp, nơi có một vài người đang thu mình lại dưới sàn nhà. Một số người đã hoàn toàn ngã quỵ. Miệng họ mở rộng, thở một cách khó nhọc. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tất cả

mọi người đều đang run lên. Rồi, Kakashi hỏi viên phi công về độ cao mà họ đang ở bây giờ là bao nhiêu. Viên phi công đang ngồi xổm và ôm lấy đầu gối ngẩng đầu lên. Môi anh ta trở nên tím tái.

Anh ta nói rằng họ không có dụng cụ cần thiết để đo được độ cao chính xác. Vì vậy, anh ta không thể đưa ra một con số nào cả. Tuy nhiên, https://thuviensach.vn

nếu xét từ tầng khí quyển mỏng xung quanh thì có thể thấy, ban nãy, họ đã vượt qua độ cao 13.000 mét. Thậm chí là còn chưa đầy mười phút kể từ khi Tobishachimaru gặp phải thiệt hại lớn.

Ban đầu, con tàu bay ở độ cao là 5000 mét. Nhưng do tình hình hỗn loạn trước đó mà con tàu đã bay lên cao hơn. Trong suốt thời điểm đó, Kakashi cho rằng họ đang ở độ cao 7000 mét. Và vì thế anh cứ cho là họ đã lên cao 6000 mét trong vòng mười phút nếu viên phi công ước tính họ đang ở độ cao 13.000 mét. Trong vòng hơn mười phút, độ cao sẽ tăng thêm 7000

mét. Nói cách khác nếu họ tiếp tục lên cao nữa thì con tàu sẽ lên tới độ cao 19.000 mét. Máu trong cơ thể sẽ sôi lên! Kakashi không thể để diều đó xảy ra được. Anh cố gắng hết sức để nghĩ ra một giải pháp tốt hơn.

Trước hết, do sự chênh lệch trong áp suất khí quyển mà túi khí sẽ phát nổ. Để ngăn chặn điều ấy, họ chỉ việc tạo ra một lỗ thủng trên túi khí để hạ

thấp độ cao của con tàu. ít nhất là trong trường hợp đó, túi khí sẽ không tự

dưng phát nổ và làm họ bất ngờ.

Nhưng, nếu mình phá hủy túi khi trong không trung thì mình sẽ có thể

kiểm soát được Tobishachimaru chứ...?.

"Đó là gì vậy?".

Đó là giọng nói của Kahyo. Tuy nhiên, nó không lọt được vào tai Kakashi. Nghe được cậu hỏi ấy một lần nữa, cuối cùng Kakashi cũng trở lại bình thường.

"Là Tsuchikage của làng Đá". Anh đáp.

"Vì họ biết con tàu này đã được nạp Aobiko đầy đủ nên họ định bắn hạ nó trước khi nó đi vào địa phận của làng Đá".

"Không chỉ có thế. Vừa nãy, tôi nhận được một mệnh lệnh từ làng Lá, đó là phải cho nổ tung con tàu."

https://thuviensach.vn

"Sao?" Kahyo hét lên "Vẫn có nhiều người còn sống trên tàu mà".

Kakashi đau khổ cụp mắt lại

"Tôi xin lỗi..." Kahyo nói "Tất cả là tại chúng ta".

"Tôi là một shinobi. Tôi đã sẵn sàng để hy sinh rồi. Nhưng, đối với những người trên con tàu này, họ đã thực sự mong chờ một chuyến thưởng ngoạn. Họ không hề biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra...".

Kahyo cắn môi.

"Tôi xin lỗi..." Kakashi tiếp tục nói "Tôi không có ý trách cứ gì cô đâu."

"Không" Kahyo lắc đầu "Đương nhiên là lỗi của tôi."

"Tôi... chẳng thể làm được gì."

"Trước khi đến làng Cỏ, chúng ta nên làm cho con tàu này hạ cánh à?"

Biểu hiện trên khuôn mặt Kahyo cho thấy cô đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. "Nếu vậy thì chúng ta mau phá hủy túi khí thôi".

"Nó sẽ không ổn đâu". Bây giờ đến lượt Kakashi lắc đầu. "Thậm chí ngay cả khi chúng ta tạo ra một lỗ thủng trên túi khí thì chúng ta cũng chẳng thể đẩy con tàu này đi được".

"Tôi không nói 'tạo ra một lỗ thủng'".

「。。。？」

"Tôi nói 'hãy phá hủy túi khí'"

Kakashi nheo mắt.

https://thuviensach.vn

"Trong cái tình trạng tuyệt vọng và đầy rủi ro này thì có lẽ, chúng ta nên thử xem sao". Kahyo nói, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều của cô. "Bởi vì tôi không muốn bất cứ ai phải chết nữa".

Khi Kahyo lên tiếng, Kakashi hướng khuôn mặt về phía đuôi tàu. Trên giàn giáo treo lơ lửng giữa không trung có một cái thang sắt. Đó là thứ mà anh đã dùng để lẻn lên chỗ động cơ đẩy. Rốt cuộc anh cũng lên được khu vực đó vì buồng lái và phòng dành cho khách đều đã sụp đổ, cánh quạt trong động cơ đẩy cũng dừng lại. Kakashi trèo lên các bậc thang và giàn giáo mà các công nhân thường dùng để bảo dưỡng tàu. Từ đây, Kakashi có thể gần chạm tới được túi khí bằng tay của mình.

Mình phải làm thế...

Nếu Tobishachimaru tiếp tục lên cao hơn với tốc độ như hiện nay thì tất cả mọi người sẽ chết. Không, trước đó, nó phải bay tới địa phận của làng Cỏ nhờ gió đã. Và ngay khi điều ấy xảy đến, con tàu sẽ bị Tsuchikage chặn lại. Thậm chí nếu chúng ta phá hủy túi khí thì ngọn lửa vẫn đột ngột vây xung quanh chúng ta. Có thể, tất cả mọi người sẽ bị thiêu cháy.

"Chết tiệt, nếu mình làm thì sao mà không thì sao đây?".

Các hành khách đều đã có nơi trú ẩn trong khoang tàu.

Hít một hơi thật sâu, với tiếng hét thể hiện tinh thần chiến đấu, Kakashi đâm vào túi khí bằng một thanh kunai bao phủ bởi chakra của chính anh.

"Gakinn!" (Boom!).

Thanh kunai sắc nhọn đâm thẳng vào túi khí. Tia lửa bắn ra tứ tung.

https://thuviensach.vn

Tiếng rách vang lên, những âm thanh nhỏ tạt vào tai Kakashi. Khí Heli tiếp tục xì ra ngoài.

「!」

Và rồi, tình hình trở nên đúng với những gì Kakashi lo sợ.

Đó là một ngọn lửa nhỏ màu đỏ, chỉ mười giây sau, nó bắt đầu thiêu cháy đuôi của cái túi khí.

"Bùng!!!".

Đúng lúc đó, ngọn lửa bùng lên ở lớp vỏ bên ngoài của túi khí. Vụ hỏa hoạn nuốt chửng không khí với một tiếng gầm vang dội. Trong chớp mắt, bộ phận nổi của con tàu bị ngọn lửa bao vây.

Đồng thời, mũi tàu cũng hướng về phía mặt đất. Tobishachimaru bắt đầu rơi.

Kakashi nhảy xuống khỏi chiếc thang. Anh tiến tới chỗ giàn giào đang treo lơ lửng giữa không trung. Trên đầu, ngọn lửa bén vào túi khí. Trông cứ

như thể nó đang bị Chúa xóa sổ vậy. Khung xương còn lại cũng dần dần cháy rụi.

Bộ phận nổi của con tàu đã bị hủy.

Khi Kakashi nhảy vào trong bếp, Kahyo đã kết ấn xong. Cô thi triển mộc thuật.

"Hyouton: Jisarenhyou!" (Băng độn: Địa Tỏa Liên Băng).

Mặc dù giọng nói của cô đã bị ngọn gió cuốn nhưng nhẫn thuật của Kahyo cũng không bị gió át mất.

Một cú va chạm đã đẩy thân tàu đi.

https://thuviensach.vn

「!?」

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 13.2 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường Tobishachimaru rơi xuống một tấm ván bằng băng được Kahyo tạo ra từ Địa tỏa Liên Băng lúc trước.

Do tác động đó, chiếc giỏ khí cầu trên Tobishachimaru vỡ tan thành từng mảnh.

Khi Kahyo kết ấn, ánh nhìn ảm đảm xuất hiện trên khuôn mặt cô. Vì tất cả đều phụ thuộc vào cô nên nó trở thành một gánh nặng rất lớn. Tay Kahyo run dữ dội, tóc cô dựng đứng, khóe miệng chảy máu.

Bởi vì chakra của cô liên tục đổ vào tấm ván băng khiến cho nó mở

rộng ra để đỡ được Tobishachimaru.

Tiếp tục đi xuyên qua các tầng mây. Mỗi lần không khí đẩy con tàu chạy khỏi hướng thì các tua băng lại buộc thân tàu trở về vị trí cũ.

"Tôi sẽ làm cho con tàu hạ cánh..."Kahyo nghiến chặt răng, nói.

"Tôi chắc chắn sẽ thành công".

Họ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài màu xám tro của những đám mây.

Do rơi đột ngột, tai của họ vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi áp suất khí quyển. Hai người nuốt nước bọt vì căng thẳng. Day day tai và không khí thoát ra. Rồi sau đó, âm thanh của gió trở nên đặc biệt hơn.

https://thuviensach.vn

Trong trong chưa đầy một phút, túi khí đã trở thành một khung xương.

Tàn dư của cái khung bị cháy tỏa ra một làn khói đen.

Ngọn lửa vẫn còn vài thứ để thiêu cháy, nó có thể lan rộng ra cả xung quanh nữa. Trên đầu Kakashi và Kahyo chẳng còn gì ngoài những ngọn lửa xanh và những đám mây xám ngoét.

Khi Tobishachimaru tiếp tục rơi xuống, nó xuyên thủng các đám mây.

Mỗi lần con tàu lắc sang trái và phải, Kahyo tạo ra vài nhũ băng để ngăn cho nó không trượt khỏi tấm ván.

Tobishachimaru bị thiệt hại nghiêm trọng. Và độ cao tiếp tục giảm một cách đều đặn.

Sau đó, họ cảm thấy cơ thể của họ như đang nhẹ nhàng trôi.

「！？」

Trong giây lát, cơ thể của Kakashi đã thực sự trôi bồng bềnh trên không trung.

"Chuyện gì thế?"

"Không có đủ hơi nước" Kahyo hét lên "Không có đủ hơi nước để tạo ra băng"

「！」

Nhìn xuống sàn nhà bếp bị nứt. Kakashi thấy tấm ván băng trước đó đã... biến mất. Không hề có một chút dấu vết gì của nó cả.

Xa xa bên dưới là mặt đất vàng dài và rộng. Những ngọn núi nhuốm sắc thu và các con sông nước chảy lấp lánh.

https://thuviensach.vn

Tobishachimaru không còn được băng đỡ nữa. Nó gần như đang rơi thẳng đứng.

Vì Tobishachimaru đạt được độ cao 5000 mét. Kakashi biết chắc rằngTsuchikage sẽ rất nóng lòng bay đến chỗ họ.

Kurotsuchi và Akatsuchi đi sau hộ tống Oonoki. Họ đứng trước Tobishachimaru.

"Oi, Kakashi, nếu là thế này thì..." Tsuchikage hét "Nếu là các ngươi thì ta có thể cứu cả hai. Mau nhảy ra đây đi".

Kakashi và Kahyo liếc nhìn nhau.

Kahyo gật đầu.

Kakashi hiểu rằng cả hai đều có chung một suy nghĩ.

"Còn làm gì nữa thế? Nếu hai ngươi không nhảy thì sẽ bị bắn hạ cùng với con tàu..."

Tuy nhiên, Kakashi không để họ nói xong.

Kahyo kêu lên một tiếng "Ah!" đầy ngạc nhiên.

Bất chợt, Kakashi nhảy khỏi tàu.

Cơ thể anh phất phới giữa không trung.

Cơn gió làm rối mái tóc anh. Ý chí mạnh mẽ ẩn trong đôi mắt Kakashi.

"Được rồi, đi".

Tuy nhiên, Kakashi nhảy qua Oonoki, người đang ngả người về phía sau và đá thẳng vào đầu Akatsuchi rồi nhảy lại.

https://thuviensach.vn

"Ngươi - ngươi làm cái gì vậy?".

"Kakashi" Kahyo kêu lên sau khi Tsuchikage nói.

Kakashi dồn toàn bộ chakra vào tay phải "Tôi có thể tạo ra mưa".

"Kakashi!"

"Phần còn lại tôi sẽ giao cho cô, Kahyo!".

Kakashi dùng tất cả sức mạnh của mình để đánh vào những đám mây đen.

"Wuohhhhhhh!".

"Đùng!".

Những đám mây bị xé thánh nhiều mảnh vì cường độ quá mạnh. Thậm chí, Kakashi còn bị hất văng đi bằng chính thuật của mình.

Mắt Tsuchikage mở lớn.

Sét phóng ra từ người Kakashi giống như những xúc tu. Chúng lan rộng ra xung quanh và đánh vào những đám mây đen. Sấm chớp đì đùng, đám mây đen tích tụ lại, bắt đầu phát ra những tiếng "bachibachi".

"Nguy hiểm đấy, Ngài Tsuchikage!" Akatsuchi hét "Nhanh trú trong cái bóng của tôi".

"Thật phí công giúp đỡ" Oonoki gầm lên "Nghiêm túc mà nói thì người ở Konoha hành xử quá thiếu cẩn trọng".

Sấm sét nổ ra dữ dội từ những đám mây đen. Tia sét phóng ầm ầm và một cây phong dưới mặt đấy đã bị chẻ nửa.

"Kurotsuchi! Cứu tên ngốc đó đi!".

https://thuviensach.vn

Tuân theo mệnh lệnh của Tsuchikage, Kurotsuchi ngay lập tức đuổi theo Kakashi. Anh đã rơi xuống và bất tỉnh. Mưa như trút nước, táp cả váo má Kurotsuchi.

Kakashi dường như đã mất đi ý thức trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, anh thực sự đã bất tỉnh một lúc.

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt Kakashi. Sau đó, một cái bóng khổng lồ bay ngay phía trước anh.

「！？」

Kakashi mở mắt ra. Trong chiếc giỏ khí cầu rách, Kakashi có thể nhìn thấy Kahyo đang cuống cuồng kết ấn.

Trời vẫn không ngừng mưa. Việc thi triển Địa tỏa liên băng đã biến đáy của Tobishachimaru thành một đống đổ nát.

Kahyo vẫn tiếp tục tạo ra những khối băng. Chúng mở rộng dưới đáy con tàu và ánh sáng bạc lấp lánh lan khắp bầu trời. Tobishachmaru lướt đi trên đó.

Con tàu đi tới đâu, con đường băng đằng sau nó vỡ đến đó. Chúng tỏa sáng long lanh trên không trung khiến cho Tobishachimaru dường như trở

thành một ngôi sao chổi.

Nếu có thể gọi nó bằng một cái tên thì sẽ là "Nhấc thang lên tới thiên đường".

Tiếng ầm ầm vang lên từ con tàu đang tiếp tục trượt xuống. Khi Kakashi chứng kiến tất cả điều này, anh vu vơ nghĩ đến "Nhấc thang lên tới thiên đường".

Bầu trời phủ đầy những khối băng. Chúng yên lặng trôi đi.

https://thuviensach.vn

"Tỉnh rồi sao?" Kakashi nghe thấy một giọng nói ở ngay gần "Này ông già, chúng ta nên làm gì đây?"

Kakashi được Kurotsuchi dìu đứng lên.

"Cậu ta hình như muốn chết hay sao ý" Tsuchikage lên tiếng "Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Con tàu bự tổ chảng này sẽ không rơi vào làng ta và nếu nó rơi ở nơi nào khác thì nơi đó lại nằm ngoài phận sự của chúng ta mất rồi".

"A" Akatsuchi cao giọng "Có cái gì đó từ phía Huyết ngục đang bay đến chỗ chúng ta".

Sai âm thầm tiếp cận Kurotsuchi với con chim lớn của mình.

Tsuchikage gật đầu và nói "Đi đi!" với Kurotsuchi. Cô ném Kakashi lên lưng con chim.

"Nói với công chúa Tsunade là cảm giác chiến thắng cũng đã đến hồi kết thúc. Tới lúc chuyển giao lại cho thế hệ tiếp theo rồi".

Sau khi truyền đạt những lời đó, Oonoki bay đi.

Và rồi, Kakashi nhận thấy họ đang gần tiếp đất. Nhìn xuống, một làn khói trắng đang bốc lên từ sân Huyết ngục. Đám người kia đang ngọ nguậy như kiến.

Bao quanh lâu đài là đồng cỏ rộng lớn. Tobishachimaru rơi ở đó gây ra một đám bụi mù mịt. Nó lướt trên mặt cỏ, chúi về phía trước rồi dừng lại.

Một dáng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong lâu đài về phía Tobishachimaru.

Đó là Sakura.

https://thuviensach.vn

Ở phía Nam của tòa lâu đài đang xảy ra một trận đánh lớn. Gió lóc nổi lên, thổi bay từng tên tù vượt ngục một. Không nhầm lẫn gì nữa, ấy chính là Mộc diệp toàn phong của Lee.

Trong sân của lâu đài, Kakashi có thể thấy một cái bóng đang mở

rộng, anh có thể hiểu rằng đó chính là tác phẩm của Shikamaru. Bên cạnh là Chouji, người đang tự biến mình thành một quả bóng và xử lí đám tù vượt ngục.

Có người đang xông tới lâu đài. Kakashi nghĩ chắc đó là Tsunade và Shizune.

Những con côn trùng của Shino, vũ khí ninja của Tenten, Kiba và Akamaru... Nhìn vào họ, có một cái gì đó bắt đầu cuộn lên trong lồng ngực Kakashi.

Như những gì Tsuchikage đã nói, đến lúc chúng ta phải kế thừa con đường này rồi.

Lúc đó, suy nghĩ trong đầu Kakashi hoàn toàn thay đổi.

Mình đã vịn vào cớ mất đi Sharingan để thoát khỏi vị trí Hokage đúng không nhỉ?

Bỗng nhiên, Kakashi nghĩ về điều ấy.

Nếu mình trở thành Hokage thì sẽ lượng người mình phải bảo vệ sẽ

tăng lên. Nói cách khác, bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nỗi phiền muộn bủa vây giống với khi Obito hi sinh vậy. Mình sẽ phải chịu đựng nó.

Đối với những người đồng đội, ngay lúc này đây họ đang lặng lẽ

tương trợ lẫn nhau như thể đó là bản năng vốn có của họ.

https://thuviensach.vn

Naruto, Ngài Tsunade, Shikamaru, Ino, Guy, Lee, TenTen, Chouji, Sakura, Sai, Hinata, Shizune, Iruka, Shino, Kiba,...

... Khuôn mặt của từng người một hiện lên trong tâm trí Kakashi.

Và mình nghĩ là mình có thể tự hào về họ.

Nên, nếu họ cần mình thì mình sẽ gồng gánh tất cả phiền muộn của họ. Sau đấy, cả mình và mọi người sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.

Có lẽ, đó là ý nghĩa đằng sau chức vụ Hokage.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương 14: Mệnh Lệnh Đầu Tiên

Trời thôi không đổ mưa nữa. Cơn gió cuốn trôi đi những đám mây đen.

Sự hỗn loạn ở Huyết ngục cũng đã chấm dứt.

Ngọn lửa trong lâu đài được dập tắt. Những tên tù nhân cố gắng trốn thoát bị đội Anbu dồn vào một chỗ.

Mảnh vỡ của Tobishachimaru rơi rải rác dưới đất. Shinobi của Konoha đang vây quanh nó.

Bộ phận nổi của con tàu hoàn toàn bị thiêu cháy. Do ảnh hưởng của cú rơi mà khung xương hỗ trợ túi khí đã tan nát.

Một người loạng choạng bước ra từ thân con tàu. Tsunade thét lên đầy giận dữ.

"Giơ hai tay lên trên đầu và từ từ đi ra đây."

Nhận thấy giọng nói ấy, Kiba, Chouji, Shino, Lee và Tenten thận trọng tiến lại gần Tobishachimaru.

Kẻ thù có thể ẩn nấp trong số các hành khách. Sai hiện tại đang ngồi trên con chim của mình và chờ đợi trên trời.

https://thuviensach.vn

"Không sao chứ?". Chỉ có Sakura là bận rộn với các hành khách. Cô kiểm tra thương tích của họ "Có ai bị thương không?".

Từng người một mệt mỏi bước ra khỏi con tàu.

Họ sửng sốt nhìn lên bầu trời, thận trọng bước đi trên đôi chân của mình như để cảm nhận mặt đất bên dưới.

Khi Tsunade gật đầu, các shinobi lập tức quấn chăn lên người các hành khách và đưa nước uống cho họ.

Lúc rơi xuống, đã có người bị gãy xương và mất nhiều máu. Sakura đi loanh quanh để chữa trị cho họ.

"Không được cử động!"

Trước mắt Tsunade là... Kahyo.

Shinobi Konoha chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, Kahyo chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh còn tàu bị phá hủy. Đôi mắt to tròn của cô dường như đang rất hỗn loạn như thể đang tìm kiếm một cái gì đó vậy. Gió làm rối mái tóc xoăn dài của Kahyo.

"Ngươi là Kahyo của quân đoàn Ryuuha?"

Kahyo gật đầu thừa nhận.

"Còn có ai ở trên tàu nữa không?"

Kahyo chậm rãi lắc đầu. Để trả lời câu hỏi của Tsunade, cô không biết phải nói gì hơn nữa. Cô không biết phải nói như thế nào nhưng dẫu sao thì, bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Kahyo sẽ chấp nhận tất cả những gì có thể

xảy ra với mình. Cô không thể nói bất cứ điều gì cho bất cứ ai hết.

https://thuviensach.vn

"Ngươi hành xử quá đáng quá thể rồi đấy... Vì ngươi mà độ tin cậy của Konoha đã bị ảnh hưởng"

Kahyo vẫn im lặng.

"Ngay cả Sóng quốc cũng đã hủy bỏ kế hoạch phát triển khinh khi cầu rồi" Tsunade nói "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát được sao?".

Với ánh nhìn cam chịu, Kahyo gật đầu.

"Tóm cô ta lại" Tsunade phẩy tay ra lệnh "Tống vào tù cho đến khi chúng ta giải quyết xong sự cố này rồi tính tiếp".

"Chờ một chút đã, Ngài Tsunade".

Không chỉ có Tsunade mà những shinobi khác cũng quay về hướng giọng nói đó.

Biểu hiện nhẹ nhõm và ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Kahyo, cô đỏ mặt.

Kakashi đang được Shikamaru dìu trên vai.

"Kakashi!" Giọng Tsunade có phần căng thẳng "Ngươi vẫn ổn chứ?"

"Ngài Tsunade" Rời khỏi vai Shikamaru và đứng thẳng người "Hình phạt... của Kahyo... giao cho tôi quyết định được không ?"

"Sao?"

Đôi mắt hai người lướt qua nhau.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?".

Nhưng Kakashi không trả lời câu hỏi của Tsunade. Anh đối mặt với Kahyo.

https://thuviensach.vn

Gió lướt qua hai người họ, cuốn theo cả luyến tiếc và phiền muộn.

Kakashi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu lan tỏa.

"Thật mừng là chúng ta đã trở về an toàn" Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào Kahyo.

"Nhưng cũng không có nghĩa là mọi người đều may mắn như tôi"

Kahyo cụp mắt lại.

"Trong số 57 hành khách thì 18 người đã thiệt mạng". Kakashi tiếp tục nói.

"Ngoài hai người đồng đội của cô đang bị giam trong kho thực phẩm thì số còn lại đều đã chết. Cô có gì để nói không?".

Kahyo cắn môi, lắc đầu.

"Kahyo"

"Vâng..."

"Vì là thủ phạm của vụ tấn công trên Tobishachimaru, nên hình phạt của cô..."

"Ừm..." Đằng sau họ, một giọng nói vang lên ngắt lời Kakashi "Xin hãy khoan đã". Khi anh quay lại, đó là một người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ.

Kakashi nheo mắt.

"Tôi... tôi là người mà cô đã cứu". Người phụ nữ cúi thấp đầu https://thuviensach.vn

"Con trai tôi bị bệnh hen suyễn. Nhờ có cô mà chúng tôi đã thoát khỏi con tàu và căn bệnh của con trai tôi cũng đỡ đi phần nào. Nhưng vì lí do gì mà cô lại không được tha thứ cơ chứ" Người phụ nữ liếc nhìn về phía Kakashi trong giây lát "Tuy nhiên tôi chỉ muốn nói với cô rằng, dù gì thì gì cũng rất cảm ơn cô, cảm ơn cô rất rất nhiều".

Kahyo buồn bã trùng mắt xuống.

Cậu bé đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tại đang vùng khỏi tay của mẹ

và chạy nhảy xung quanh.

Cậu chạy tới chỗ Kahyo và mỉm cười.

"Con cảm ơn cô ạ".

「。。。！」

"Mặc dù con rất sợ..." Cậu bé thì thầm "Nhưng cũng khá vui nữa".

Cậu nhóc quay trở lại bên mẹ của mình. Nước mắt bỗng tuôn ra từ

khóe mắt Kahyo.

"Kahyo" Kakashi gọi cô "Cô chính là thủ phạm trong vụ việc tấn công Tobishachimaru. Vì điều này, chúng tôi nên xử cô tội chết."

「！」

"Đó là một trừng phát thích đáng vì có rất nhiều nạn nhân đã thiệt mạng".

"Vâng..." Giọng Kahyo run rẩy. Cô sẵn sàng nhận trách nhiệm về phía mình cho mọi chuyện rồi. "Tôi sẽ chịu tất cả hình phạt mà không oán thán nửa câu".

https://thuviensach.vn

"Tuy nhiên, nếu cô có thể chứng minh cô là một người có ích cho Ngũ

đại cường quốc thì tôi sẽ giảm án cho cô, từ tử hình xuống tống giam".

"... Thế nghĩa là sao?"

"Theo những gì tôi thấy thì Địa tỏa liên băng của cô rất hữu dụng".

「......」

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Tsunade lên tiếng "Chuyện thuật của cô ta có hữu dụng hay không thì liên quan quái gì chứ?"

"Ngài Tsunade" Kakashi nhìn chằm chằm vào bà "Nếu người bình thường trúng phải Địa tỏa liên băng của Kahyo thì ngay lập tức sẽ bị đóng băng. Tuy nhiên, với một shinobi biết cách điều khiển chakra bao quanh cơ

thể để ngăn bản thân khỏi bị đông cứng lại thì khác. Vì thế, nếu bị tấn công bởi Địa tỏa liên băng, ta phải liên tục, liên tục trộn chakra... Ngài nghĩ sao khi giờ đây không một tù nhân nào có thể trốn thoát khỏi Huyết ngục nữa?

Ngài có nghĩ rằng, cô ấy phù hợp với nhiệm vụ này không?".

"Em hiểu rồi" Shikamaru gật đầu. "Mui, chủ nhân trước đây của tòa lâu đài này sở hữu một thuật gọi là Thiên Lao (Tenrou). Nó có khả năng thiêu cháy các tù nhân nếu họ vận chakra...Còn Địa tỏa liên băng của Kahyo thì hoàn toàn ngược lại... Ngài Tsunade, cô ấy có thể làm tốt nhiệm vụ này đấy. Bởi vì sau đại chiến ninja lần IV, tất cả các ngôi làng đều trở

nên rất nghèo đói, không có nhân lực nên do đó rất phiền phức để bắt những tù nhân trở lại nhà tù. Nếu ngài giao cho chúng tôi nhiệm vụ đó, thì chẳng phải danh tiếng của Konoha sẽ tăng lên đôi chút sao? Ngoài ra, đây cũng là một bài học đáng quý nữa."

"Bài học?" Tsunade đáp "Bài học nào?"

"Tuy nhiên, đối với Garyo, anh ta không mấy ủng hộ việc kiểm soát tự

do cá nhân này nhỉ?" Shikamaru nhún vai "Vì thế nếu Kahyo tin vào cái tư

https://thuviensach.vn

tưởng...".

"Tự do cá nhân sẽ được kiểm soát bởi tư tưởng của anh ta".

Tsunade thận trọng cân nhắc rồi mới gật đầu "Được, việc này ta giao cho ngươi, Kakashi".

"Cảm ơn ngài, Ngài Tsunade".

"Nhưng, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức".

「......」

"Hãy biến điều này thành công việc đầu tiên của ngươi với tư cách là Hokage đệ Lục" Tsunade mỉm cười "Ngươi chắc là sẽ không nói 'không'

đâu nhỉ ?"

Kakashi dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Tsunade. Anh gật đầu, sau đó quay lại đối mặt với Kahyo.

"Lúc ở trên tàu cô đã nói rằng 'Kẻ mạnh chính là công bằng' Nếu cô trở thành chủ nhân của Huyết ngục thì cô sẽ có sức mạnh. Vì thế, hãy cho tôi xem công bằng của cô là gì nhé"

「......」

"Cô sẽ làm vậy chứ?"

"... Vâng" Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt của Kahyo.

Những giọt nước mắt nóng hổi không hề bị đóng băng "Cảm ơn... cảm ơn anh..."

"Vậy, ta xin tuyên bố một việc với tư cách là Hokage đệ Lục". Giọng Kakashi có phần gượng gạo "Kahyo, cô phải ở trong Huyết ngục cho đến https://thuviensach.vn

hết phần đời còn lại của mình và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tất cả các tù nhân ở đây".

Tsunade gật đầu.

Các shinobi hướng đôi mắt đầy tự hào vào tân Hokage.

"Tôi không hề lo lắng" Ánh nhìn của Kakashi đột nhiên dịu lại "Vì cô là một người có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác".

"Để không phụ sự kì vọng của ngài... Tôi sẽ dùng hết sức mình để

thực thi nhiệm vụ này" Kahyo lau nước mắt "Nếu tôi có ích cho Ngài Kakashi...thì tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài."

"Kakashi" Tsunade choàng chiếc haori (*) lên vai Kakashi "Yup, nó hợp với ngươi đấy".

(*Haori gần giống với kimono, nhưng thiết kế gọn gàng hơn và có thể

mặc trong khi luyện tập hoặc ra trận)

「......」

Kakashi quay đầu lại để kiểm tra đằng sau lưng mình.

六

代

目

火

影

Hokage đệ Lục

https://thuviensach.vn

Kakashi nắm chặt chiếc haori. Nó khá là "nặng" đấy.

Đằng sau, những người đồng đội của Kakashi đang mỉm cười.

Mảnh vụn của Tobishachimaru tan vào trong gió.

https://thuviensach.vn

KAKASHI HIDEN - BĂNG THIÊN

CHI LÔI

Akira Higashiyama

www.dtv-ebook.com

Chương Kết - Gửi Ngài Hokage Đệ Lục

Trong cánh rừng phía Tây ngôi làng, Kakashi ngồi dựa vào một gốc cây phong.

Dẫu cho mới có tháng Ba, nhưng cái nóng vẫn đủ để anh toát mồ hôi.

Ánh sáng mặt trời không ngừng rọi xuống qua các tán cây và bao trùm lấy cả người anh.

Kakashi lấy lá thư từ trong túi áo trước ngực mình ra. Ngay khi anh vừa mới giải ấn niêm phong, một hương thơm thoang thoảng sộc thẳng vào mũi anh.

Mùi hương anh này khiến anh nhớ tới sự việc vừa mới xảy ra bốn tháng trước: Tobishachimaru bị quân đoàn Ryuuha tấn công. Kakashi bắt đầu hồi tưởng lại kí ức ngày hôm đó.

Và thật bất ngờ, anh cảm thấy thích thú đôi chút. Mới hôm qua thôi, ngũ đại Kage đã đưa ra một thỏa thuận chính thức liên quan đến việc kiểm soát và quản lý Huyết ngục.

Sau đó, Tsuchikage, Mizukage, Kazekage và Raikage đã đến kiểm tra Huyết ngục. Bởi vì họ nói muốn tận mắt chứng kiến khả năng của Kahyo, thậm chí, Raikage đã đấu một trận với cô ấy.

Theo như những người có mặt trong trận đấu đó, nắm đấm của Raikage không chỉ tạo ra vài lỗ thủng trên các bức tường của lâu đài, mà https://thuviensach.vn

ông còn hành xử không đúng với tuổi của mình nữa.

Đương nhiên không ai nghĩ Raikage đã đánh nghiêm túc cả. Tuy nhiên, ngay cả khi Raikage không sử dụng ⅕ sức mạnh của mình hoặc ông chỉ là một shinobi bình thường thì có thể ông đã không chiến đấu một cách lịch sự như vậy với Kahyo.

Trong khi giao chiến với Raikage, Kahyo đã lao thẳng vào ngực đối thủ của mình. Và sau đó, trước mặt Raikage, ngón tay của Kahyo bị gãy.

Và vì thế, trận đấu của họ kết thúc.

Bộ râu của Raikage bị đóng băng.

"Urg, khi ngươi sử dụng thuật...".

"Tôi xin lỗi, Ngài Raikage..." Đôi mắt của Raikage mở lớn khi ông thấy Kahyo đang mỉm cười ngọt ngào "Tôi đã phá hủy một bộ râu đẹp của Ngài rồi."

Trận chiến kết thúc mà hai bên không hề bị thương. Raikage mất đi bộ

râu đầy kiêu hãnh của mình. Đằng sau, người dân làng Mây đang cười ngặt nghẽo.

Các Kage khác coi sự việc này như một thú vui tiêu khiển.

"Raikage chết lặng luôn" Ngụ ý của Tsuchikage là vậy đấy.

Khả năng của Kahyo có thể sánh ngang với Mui đến từ làng Cỏ, chủ

nhân trước đây của Huyết ngục. Vì thế, ngoài Kahyo ra, không ai có thể

đảm nhận vị trí này tốt hơn cô. Mọi người đều tán thành quyết định của Hokage đệ Lục.

Kakashi mở lá thư ra.

https://thuviensach.vn

"Gửi ngài Hokage đệ Lục, dạo này ngài sao rồi? Còn tôi...".

"Okay!!" Giọng của Gai vang vọng trong rừng "Ngày hôm nay, hãy sử

dụng toàn bộ sức mạnh tuổi trẻ của chúng ta nhé Lee".

"Vâng, thầy Gai".

Và sau đó, Lee đẩy chiếc xe lăn tới gần chỗ Kakashi. Họ cứ đi qua đi lại như thế suốt.

"Ầu?" Gai ngạc nhiên nói "Kia không phải là ngài Hokage đệ Lục, Quý Ngài Hatake Kakashi đó sao?"

「......」

"Lá thư đó..." Gai thì thầm vào tai của Lee. Anh cố tình để Kakashi nghe thấy "Kakashi kìa. Em biết không, trong khi cố gắng cứu thoát các hành khách trên Tobishachimaru. Cậu ta đã thấy một kunoichi phe địch".

"Mọi người trong làng đều bàn tán về chuyện này. Là thật ạ?" Lee cũng thì thầm.

"Em sẽ không làm thế đâu, thầy Gai".

"Là hai người à". Kakashi gấp lá thư lại và cất vào trong túi.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rằng tớ và Kahyo không phải kiểu quan hệ

đấy rồi mà".

Nhưng, Gai và Lee đã lờ đi những gì Kakashi nói. Họ bắt đầu đứng lên ngồi xuống bằng một chân.

"Em nói đúng đấy" Với chân trái của mình, Gai dễ dàng tiếp tục đứng lên ngồi xuống. "Mặc dù cậu ta đã trở thành Hokage nhưng ta vẫn muốn https://thuviensach.vn

giúp cậu ta hoàn hảo hơn. Okay, hôm nay hãy đứng lên ngồi xuống 5000

lần nhé."

"Vâng, thầy Gai".

Kakashi quay lưng rời khỏi đó.

Nơi mà anh cố gắng ngồi đọc lá thư là một quán trà.

Kakashi gọi một matcha trà xanh. Trong khi chờ đợi, anh mở bức thư

của Kahyo ra.

"Gửi ngài Hokage đệ Lục, dạo này ngài thế nào rồi? Còn tôi..."

"Ô, thầy Kakashi"

Kakashi nhìn thấy Shikamaru và Chouji đang tiến tới quàn trà

"Thầy đang đọc cái gì đấy, thầy Kakashi." Chouji hỏi trong khi nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên. "A, Liệu có phải là thư của phụ nữ không?

Thầy lại đốn gục trái tim con gái nhà người ta bằng quyền lực đấy à?"

"Em vừa nói 'đốn gục trái tim con gái nhà người ta' hả?" Kakashi vội vàng nhét lá thư vào trong túi áo.

"Hình như mấy đứa hiểu nhầm rồi thì phải. Đấy là mệnh lệnh đầu tiên của ta với tư cách là một Hokage, không phải là lạm quyền..."

"Ây dà, đừng có nói như thế, Chouji" Shikamaru lên tiếng "thầy Kakashi cũng đã 30 tuổi rồi, có một hai người phụ nữ cũng đâu có gì kì lạ"

"Không. Vì..."

"Cô Kahyo đó đẹp lắm". Chouji nói "Nhưng cô ấy cũng không còn trẻ

nữa".

https://thuviensach.vn

Rồi, hai người họ nhìn chằm chằm vào Kakashi và cười toe toét.

「......」

Không uống một ngụm nước nào, Kakashi trả tiền và đứng dậy, rời khỏi quán trà.

Đi bộ dọc theo con phố đông đúc của làng Lá, người dân làng từng người từng người một chào đón anh. Mỗi khi anh đi qua, anh đều có thể

nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ.

Kakashi có thể nhận thấy điều kì lạ đó. Làm thế nào mà mọi người có thể biết được chuyện Kahyo đã gửi cho anh một bức thư nhỉ?

Kakashi đi vào một con hẻm không có người.

Sau khi đã xác nhận rằng ở đây chỉ có mình mình, Kakashi rút bức thư

ra.

Gửi ngài Hokage đệ Lục...

"Nhìn đằng kia mà xem!"

「！？」

"Eo ưi... thầy ấy đang tủm tỉm cười kìa".

Quay đầu về hướng tiếng nói kia phát ra, Kakashi nhìn thấy khuôn mặt Sakura, Ino và Hinata. Họ đang ngó ra từ trên bức tường gỗ.

"Á!" Giật mình, bức thư suýt thì rơi xuống đất.

"Mấy... mấy đứa... mấy đứa ở đâu chui ra đấy?".

"Nhìn thầy ấy cuống quít chưa kìa". Ino lên tiếng "Đó chính là mặc cảm tội lỗi sau những gì đã xảy ra."

https://thuviensach.vn

Sakura hướng ánh nhìn khó chịu về phía Kakashi.

"Thế tin đồn đó là thật sao?" Hinata nói "Rằng thầy Kakashi đã ép cô Kahyo trở thành chủ nhân của Huyết ngục".

"A... a... aaa. Làm gì có chuyện đó" Kakashi hét lên.

"Kẻ nào đã tung ra tin đồn thất thiệt này vậy?".

Tuy nhiên, các cô gái không hề nghe những gì Kakashi nói. Họ vẫn tiếp tục bàn tàn sôi nổi với nhau "Ế, thật không ?"... "Không thể tin được"...

"Đến mức đấy cơ à?".

Kakashi lại tiếp tục đi ra chỗ khác.

Dường như, văn phòng Hokage là nơi duy nhất mà Kakashi có thể có được chút không gian riêng tư.

Trở lại phố chính, Kakashi vô tình đi ngang qua một đám đông, ai đó đang hét lên rất to.

Tất cả những người đang tụ tập gần đó đều bụm miệng cười.

"Tôi nghiêm túc đấy, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà!!" Ở trung tâm của đám đông ấy là... Naruto.

"Kakashi cứ viết xong lại xé, viết xong lại xé. Ai chà, chắc chắn thầy ấy đang viết thư tình đó!!"

「......」

"Chẳng biết thầy ấy có ổn không nữa". Naruto lớn tiếng "Có thể nó nghiêm trọng hơn việc cảm nắng một chút... Giống như là một ngày nào đó, thầy Kakashi vừa nói vừa ngắt từng cánh hoa "Cô ấy yêu mình, cô ấy https://thuviensach.vn

không yêu mình, cô ấy yêu mình, cô ấy không yêu mình...". Đại khái là như

vậy đấy".

"Là em hả?" Kakashi đứng sau lưng Naruto, đôi mắt anh lóe sáng.

"... Ế?" Naruto quay lại, sợ hãi. " thầ... thầy... Ka...Kakashi...từ từ, bình tĩnh đã."

"Binh!"

"Tại sao em lại làm thế?" Kakashi cốc đầu Naruto "Ta sẽ không để em làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đâu".

"Nhưng... nhưng..." Naruto rơm rớm nước mắt. Cậu xoa đầu, than vãn

"Em đã bị bỏ lại... mọi người đều chiến đấu ở Huyết ngục... Khi thầy Kakashi gặp nguy hiểm, em đã không làm được gì cả."

"Naruto..."

Naruto dụi mắt.

"Xin lỗi vì đã đánh em". Kakashi nói "Ngoài ra, lí do mà ta giấu em đi làm nhiệm vụ này là vì muốn em ở lại bảo vệ làng".

"Em biết rồi".

"Cậu ta chẳng biết đùa gì cả" Shikamaru và Chouji tiến tới "Tên ngốc này đi khắp nơi và rêu rao câu chuyện nửa đúng nửa sai. Nhân tiện đây tớ

cũng nói luôn, chẳng ai tin đâu".

Chouji gật đầu.

"Đúng thế" Ở bên kia đường, Sakura, Ino và Hinata cũng đang đi đến chỗ bọn họ "Mọi người chỉ đang trêu Kakashi một tí thôi mà nhỉ?"

https://thuviensach.vn

"Naruto, cậu không sao chứ?" Hinata giúp Naruto đứng dậy "Đánh cậu ra nông nỗi này... thầy Kakashi thật độc ác".

"Ơ, nhưng Naruto...".

"Naruto đã tổn thương" Shikamaru lên tiếng "Em đoán là thầy không biết chuyện gì đã xảy ra".

"Không, mặc dù...".

"Tụi em nghĩ thầy nên xin lỗi, thầy Kakashi" Sakura và Ino nói "Đây chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà phải không?".

"À đúng rồi... Ta phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ đây?".

Naruto và Shikamaru liếc nhau đầy ẩn ý. Họ cười toe toét.

Chết tiệt! Ngay khi anh nhìn thấy điều đó, anh biết mình đã bị gài bẫy.

"Để chữa lành trái tim bé bỏng của em..." Naruto nói "Tới quán ramen thôi"

「......」

Tất cả mọi người đều như nín thở chờ đợi câu trả lời của Kakashi.

"Hiểu rồi hiểu rồi" Kakashi giơ hai tay lên tỏ ý "Ta đầu hàng".

"Đi ăn ramen nào".

"Yay!!" Niềm vui như vỡ òa ra "Hoan hô!!"

"Chiến lược thành công mỹ mãn!!"

Ôi trời ạ... Kakashi lắc đầu. Bỗng nhiên, một cảm giác kì quái trỗi dậy trong anh. Phải chăng mình không thể làm những điều tương tự thế này cho https://thuviensach.vn

dù mình đã trở thành một Hokage? Mỗi ngày mình đều chỉ ăn, ngủ và lo lắng về những thứ đâu đâu ấy. Giờ đây trách nhiệm của mình là phải bảo vệ

mấy đứa nhóc ngốc nghếch này.

Có phải vậy không, Obito?.

Và rồi, với tinh thần rất phấn chấn, Kakashi đuổi theo các học trò của mình, thẳng tiến tới quán Ichiraku.

Ánh nắng bao phủ khắp chốn.

Ở đâu đó, chim chích bụi đang hót líu lo.

Gửi ngài Hokage đệ Lục, dạo này ngài thế nào rồi? Còn tôi, tôi đang bị công việc hàng ngày của mình đè bẹp đây. Tuy nhiên, khi dấu hiệu của mùa xuân sắp đến, tôi đã rất thoải mái hoàn thành trách nhiệm mà mình được giao...

Đúng thế, chẳng bao lâu nữa, mùa xuân sẽ tới.

~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Mở Đầu

Chương 1: Lưỡng Lự

Chương 2: Khoảnh Khắc Thế Kỉ

Chương 3: Không Kích

Chương 4: Truyền Tin

Chương 5: Thi Hành

Chương 6: Đòn Chí Tử! Say Sóng!

Chương 7: Tia Chớp Băng

Chương 8: Cách Cái Chết 5000 Mét

Chương 9: Quyết Định Của Tsunade

Chương 10: Trái Tim

Chương 11: Nước Mắt Hóa Băng

Chương 12: Bom Người

Chương 13.1 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 13.2 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 14: Mệnh Lệnh Đầu Tiên

Chương Kết - Gửi Ngài Hokage Đệ Lục

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Mở Đầu

- Chương 1: Lưỡng Lự

- Chương 2: Khoảnh Khắc Thế Kỉ

- Chương 3: Không Kích

- Chương 4: Truyền Tin

- Chương 5: Thi Hành

- Chương 6: Đòn Chí Tử! Say Sóng!

- Chương 7: Tia Chớp Băng

- Chương 8: Cách Cái Chết 5000 Mét

- Chương 9: Quyết Định Của Tsunade

- Chương 10: Trái Tim

- Chương 11: Nước Mắt Hóa Băng

- Chương 12: Bom Người

- Chương 13.1 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

- Chương 13.2 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

- Chương 14: Mệnh Lệnh Đầu Tiên

- Chương Kết - Gửi Ngài Hokage Đệ Lục

Table of Contents

Mục lục

Mở Đầu

Chương 1: Lưỡng Lự

Chương 2: Khoảnh Khắc Thế Kỉ

Chương 3: Không Kích

Chương 4: Truyền Tin

Chương 5: Thi Hành

Chương 6: Đòn Chí Tử! Say Sóng!

Chương 7: Tia Chớp Băng

Chương 8: Cách Cái Chết 5000 Mét

Chương 9: Quyết Định Của Tsunade

Chương 10: Trái Tim

Chương 11: Nước Mắt Hóa Băng

Chương 12: Bom Người

Chương 13.1 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 13.2 - Nhấc Thang Lên Tới Thiên Đường

Chương 14: Mệnh Lệnh Đầu Tiên

Chương Kết - Gửi Ngài Hokage Đệ Lục